

คำชี้แจง

เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานการประมวล สรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ เหตุการณ์และแนวโน้ม ด้านต่างๆของประเทศไทย ในรอบเดือนเมษายน 2543 ซึ่งเป็นรายงาน UPDATE ให้กับรายงานหลักของ โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ที่จัดทำทุกกรอบระยะ 3 เดือน

โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ให้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ตามหนังสือสัญญาให้ทุนเลขที่ RDG 01/0004/2543

ท่านที่สนใจดูรายงานทุกฉบับของโครงการฯ ทางอินเทอร์เน็ต ขอเชิญที่เว็บไซต์ของ สกว. ชื่อ <http://www.trf.or.th/ttmp/index.htm>

คณะผู้จัดทำหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

นายอนุช อภาภิรม

หัวหน้าโครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)

15 พฤษภาคม 2543

สารบัญ

คำชี้แจง	1
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย.....	3
ความผันผวนใหญ่: เหตุการณ์ไม่น่าวางใจ	3
ประมวลสถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย.....	5
ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า	5
ความเคลื่อนไหวด้านประชากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	14
ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองการปกครอง.....	22
ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา	25
ความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	28
ความเคลื่อนไหวด้านอาหารและสาธารณสุข	29
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหน่วยงานการดำเนินชีวิต	34
ภาคผนวก	43

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย

เมษายน 2543

ความผันผวนใหญ่: เหตุการณ์ไม่แน่นอน

สำหรับผู้ที่ยังคงกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างมั่นคง การปฏิรูปการเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปด้านอื่นจะเกิดขึ้นตามมานั้น เหตุการณ์ผันผวนในเดือนเมษายน 2543 ส่ออาการไม่แน่นอนอย่างสูงและไม่น่าไว้วางใจอย่างมาก เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา อาจคาดได้ว่าปี 2543 นี้จะเป็นปีแห่งความโกลาหลวุ่นวายมากปีหนึ่ง

ในทางเศรษฐกิจ กรณีรวมบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โต สุมความคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจให้ระอุ ในทางเป็นจริงแล้วทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังมีความเห็นพ้องกันในเรื่องการรวมบัญชี ความเห็นต่างอยู่ที่ว่าจะนำเงินที่พอเจียดจากการรวมบัญชีนั้นไปใช้หนี้ที่ใครก่อไว้ ความรุนแรงและยืดเยื้อของความขัดแย้งระหว่าง 2 สถาบันนี้เป็นสัญญาณแสดงความหนักหน่วงของหนี้สาธารณะ ขณะที่หนี้ภาคเอกชนเองการแก้ไขเป็นไปอย่างล่าช้า ส่วนหนึ่งเนื่องจากยังไม่เคยประสบบทเรียนที่มีหนี้เสียหรือการล้มละลายมากถึงขั้นนี้มาก่อน อีกส่วนหนึ่งเกิดจากกฎระเบียบและความไม่แน่ใจของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ยังคงใช้ท่าทีที่ระมัดระวังไม่ยอมปล่อยกู้ ตลาดหุ้นก็เฟื่องฟูขึ้นพร้อมกับอัตราเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับผู้เข้าไปภายหลัง

ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2543 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยออกอาการไหลรูดลง ทำให้ความเชื่อมั่นลดลง มีการพูดถึงวิกฤติรอบสองเพิ่มขึ้น ที่ปรากฏความผันผวนมากกว่านั้นก็คือในช่วงสั้นเพียง 3 สัปดาห์ของเดือนเมษายน ดัชนีหุ้นแนสแดคซึ่งถือกันว่าเป็นหุ้นของ "เศรษฐกิจใหม่" มีอนาคตสดใส ได้ลดลงอย่างฮวบฮาบถึงร้อยละ 35 ซึ่งสาหัสยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นครั้งเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่ พ.ศ.2472 เสียอีก

ความผันผวนของหุ้นแนสแดคแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจใหม่นั้นก็ยังอยู่ภายใต้กฎของระบบทุนนิยมเดิมที่เมื่อเติบโตสุดขีดแล้วก็เริ่มตก เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขใหม่บางอย่างได้แก่ การใช้นโยบายทางการเงิน การที่เงินทั่วโลกไหลสู่สหรัฐฯเนื่องจากได้ผลตอบแทนสูง ความร่ำรวยที่เกิดจากหุ้น การใช้จ่ายที่สูงของประชาชน การลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนขนาดเศรษฐกิจอันใหญ่มาก เป็นต้น ทำให้ภาวะการชบเซายืดออกไป

ความผันผวนของดัชนีหุ้นแนสแดคและดาวโจนส์ได้แสดงว่าสุขภาพทางเศรษฐกิจสหรัฐฯซึ่งปัจจุบันเป็นหัวรถจักรอุตสาหกรรมโลกอยู่ในสภาพไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งย่อมจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯเป็นเพียงด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งก็คือนักลงทุนต่างประเทศยังคงเป็นผู้ขายหุ้นสุทธิอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความไม่สนใจของกลุ่มนักลงทุนเหล่านี้เนื่องจากได้ผลตอบแทนน้อยและขนาดของตลาดหุ้นไทยก็เล็กมาก เช่นเมื่อเทียบกับเกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่น

ในด้านการเมือง การเลือกตั้งส.ว.รอบ 2 ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างสูง จากเรื่องทางเทคนิค เช่นว่าควรจะมีการประกาศก่อนแล้วถอนภายหลัง ไปสู่เรื่องหลักการ เช่นเห็นว่าเป็นการใช้เผด็จการเพื่อสร้างประชาธิปไตย หรือใช้อำนาจเพื่อสร้างอำนาจ รวมทั้งมีการขยายผลไปถึงเรื่องสัญญาภาคทางอำนาจ และการปั่นป่วนทางการเมือง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าหนทางปฏิรูปการเมืองไทยมีอุปสรรคและความยากลำบากเพียงใด

เป็นที่เห็นได้ชัดว่าการ "แขวนชื่อ" ในการเลือกตั้งส.ส.จะยิ่งก่อผลกระทบสูงกว่าการแขวนชื่อส.ว. เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลและพัวพันกับพรรคการเมืองโดยตรง เช่น ส.ส.จากพรรคการเมืองหนึ่งถูกแขวนชื่อมา ย่อมส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมของพรรคการเมืองนั้น และก็มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลอีกต่อหนึ่ง

มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนทั้งด้านกฎหมายและการปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลายประเด็นด้วยกัน จนทำให้เกิดความรู้สึกว่าการทุจริตในการเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นสิ่งที่แน่นอน แก้ไขไม่ได้

ปัญหาจากกรณี "แขวนชื่อ" ของกกต. รวมทั้งปัญหาอื่นที่เคยเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นจากองค์กรตรวจสอบหลายองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญใหม่นั้น น่าจะมีความละม้ายคล้ายกันคือ เกิดจากการปฏิรูปจากส่วนบนหรือการปฏิรูปส่วนปลายเหตุ ดังนั้นย่อมบังเกิดผลจำกัด การหวังพึ่งหรือความพยายามที่จะใช้องค์กรเหล่านี้เพื่อการปฏิรูปการเมืองมากเกินไปอาจกลายเป็นปัญหาหลักการใช้เผด็จการเพื่อสร้างประชาธิปไตยได้ ซึ่งในที่สุดอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมืองเอง เพื่อให้การปฏิรูปการเมืองบังเกิดขึ้นอย่างจริงจังก็จำเป็นต้องมีการปฏิรูปจากส่วนล่างหรือการปฏิรูปจากรากหญ้าด้วย ซึ่งดูจะเป็นเรื่องใหญ่ ก่อให้เกิดการถกเถียง ความวุ่นวายมากกว่าการปฏิรูปจากส่วนบนเสียอีก ถ้าหากแก้ปัญหกรณีส.ส.ไม่สำเร็จ การปฏิรูปขั้นที่ยากกว่าก็ดูจะไม่สำเร็จเช่นกัน

สำหรับการเลือกตั้งส.ส.ในปลายปีนี้คิดว่าตัวบุคคลยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวในทางนโยบายแล้วดูจะมีทางเลือกเดียว ได้แก่การผูกพันอยู่กับโลกทุนนิยมต่อไปโดยหาทางให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วที่สุด กล่าวในทางตัวบุคคลแล้วก็มีให้เลือกมากกว่าหนึ่ง ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้คงอยู่ในบรรยากาศเก่ามากกว่าที่จะเกิดสีสันทางการเมืองใหม่ ๆ ดังที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

เหตุการณ์ระหว่างประเทศที่น่าจับตาได้แก่กรณีจลาจลในซิมบับเว ทวีปแอฟริกา โดยชนพื้นเมืองขับไล่เจ้าของฟาร์มซึ่งเป็นชาวผิวขาว ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต การจลาจลนี้เกิดขึ้นจากการประจวบของหลายเหตุปัจจัยได้แก่ 1) ผลตกค้างจากลัทธิอาณานิคมเดิม และลัทธิอาณานิคมใหม่ทำให้ชาวผิวขาวที่เป็นเจ้าอาณานิคมได้ครอบครองทรัพย์สินและที่ดินจำนวนมาก 2) การแย่งที่ดินทำกินหรือทรัพยากรธรรมชาติ 3) ความแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือความรู้สึกทางชาตินิยม 4) การแข่งขันทางการเมืองภายในประเทศนั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นที่ซิมบับเวอาจเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาได้ทั่วโลก หากการเพิ่มประชากรยังสูง ความยากจนแผ่คลุมไปทั่ว และทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมขาดแคลน กรณีของซิมบับเวและในแอฟริกาที่ดูเหมือนยุโรปซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเดิมคงจะต้องร่วมรับผิดชอบแก้ไข ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่ามีแนวโน้มที่ยุโรปจะใช้แอฟริกาเป็นดินแดนในอิทธิพล คล้ายกับสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2543 นี้ก็มีการประชุมสุดยอดยุโรป-แอฟริกา

การประชุมสุดยอดที่สำคัญในเดือนนี้คือการประชุมสุดยอดกลุ่ม 77 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่จัดขึ้นในประเทศคิวบา ซึ่งจบแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แสดงว่ารัฐบาลประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบันยังขาดพลังทั้งทางความคิดและทางวัตถุในการรวมตัวกันต่อร่วมกับประเทศมหาอำนาจและบรรษัทข้ามชาติบทบาทการต่อสู้จึงดูไปอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมมากกว่า ดังจะเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มเอ็นจีโหลายพันคนที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 16-17 เมษายนเพื่อประท้วงการประชุมใหญ่ประจำปีของธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟส่งผลสะเทือนอย่างสูงและเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก

ภายใต้ความผันผวนไม่น่าวางใจนี้ย่อมเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้น แต่ก็เปิดโอกาสสำคัญให้ ได้แก่การเริ่มคิดค้นหาระบบเศรษฐกิจที่อยู่รอด ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นธรรม และสังคมที่เข้มแข็ง คำตอบสำเร็จขณะนี้นี้ยังไม่มี แต่ในท่ามกลางการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา อย่างเปิดใจกว้าง โปร่งดอง และเห็นแก่ส่วนรวมในระยะยาวก็ย่อมจะได้คำตอบบางประการ

ประมวลสถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย

(เมษายน 2543)

ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

1. ความเคลื่อนไหวภาคครัวเรือน

1.1 ความเคลื่อนไหวด้านการเงินการคลัง

1.1.1 ธปท. ชี้นำทุนสำรองเหลือ 1.5 แสนล้านบาท

ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ธปท. ได้จัดทำรายงานฐานะตัวเลขทุนสำรองทางการแจ้งให้ ก.คลังทราบ โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า ตัวเลขที่ได้จากการรวมบัญชีของฝ่ายธนาคารและฝ่ายออกพันธบัตรอย่างชัดเจนมีอยู่ 5 แสนล้านบาท หากคำนวณกำไรฝ่ายธนาคารที่ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจะมีกำไรทั้งสิ้น 348,000 ล้านบาท และเมื่อหักจากการขาดทุนตราสารหรือพันธบัตรที่ซื้อเป็นดอลลาร์สหรัฐไปจำนวน 3 พันล้านบาท ทำให้ฝ่ายธนาคารมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ 345,000 ล้านบาท ดังนั้นในการรวมบัญชีฝ่ายออกบัตรและฝ่ายธนาคารประมาณ 5 แสนล้านบาท และหักจากผลกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 345,000 ล้านบาท ที่เป็นตัวเลขกำไรทางบัญชีจะพบว่ากำไรที่เป็นเม็ดเงินเหลือเพียง 155,000 ล้านบาทเท่านั้น โดยจำนวนเงินดังกล่าว ธปท. ได้ระบุอย่างชัดเจนในรายงานว่าจะต้องใช้ในส่วนใดก่อนหลัง (กรุงเทพฯธุรกิจ 030443)

-ธารินทร์-เต่าอายุติเกาเหล่า เตรียมจัดสัมมนาพร้อมบัญชีใน 24 พ.ค. 2543

กรณีความขัดแย้งในการร่าง พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รมต.คลังและม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการ ธปท. กรณีรวมบัญชี ธปท. และการนำเงินสำรองส่วนเกินชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติลงได้ จนสื่อมวลชนได้ให้ฉายาต่างๆ เช่น สองคู่กัดแห่งปี ธารินทร์-เต่า หรือ เกาเหล่า (ผู้จัดการ 290443) ในวันที่ 28 เม.ย. 2543 นายธารินทร์ เปิดเผยหลังจากเชิญ ม.ร.ว. จตุมงคลเข้าพบที่ ก.คลัง และร่วมหารือกว่า 3 ชม. ว่า เชิญมาเพื่อหารือแนวทางในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการรวมบัญชี ธปท. ที่จะขึ้นในวันที่ 24 พ.ค. 2543 โดย ก.คลังจะเป็นแม่ข่ายในการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหาการรวมบัญชีของฝ่ายธนาคารและฝ่ายออกบัตรของ ธปท. และการนำเงินกำไรหลังรวมบัญชีเข้ามาชดเชยผลเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ จากนักวิชาการ นักการเงิน นักวิชาการการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน คอลัมนิสต์และสื่อมวลชนทุกแขนง โดยผลสรุปที่ได้จากเวทีสัมมนาครั้งนี้จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ส่วนการหารือที่เป็นประเด็นความขัดแย้งนั้นนายธารินทร์กล่าวว่าได้หารือถึงการบริหารและกฎหมายใหม่ของ ธปท. ปัญหาหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบสถาบันการเงิน การแปรรูปธนาคารพาณิชย์ของรัฐ รวมทั้งสถานการณ์ความเข้มแข็งในอนาคตของธนาคารพาณิชย์หลังถูกแปรรูปกิจการแล้ว ซึ่งกฎหมายใหม่จะให้อำนาจตรวจสอบสถาบันการเงินเป็นของ ธปท. จากปัจจุบันที่ ธปท. ต้องใช้กฎหมายร่วมกับ ก.คลัง และยืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญต่อประเด็นความเข้มแข็งของ ธปท. ความเป็นอิสระในการบริหารนโยบายการเงิน การเพิ่มความเข้มแข็งในการตรวจสอบสถาบันการเงินซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของ ธปท. และกล่าวถึงกรณีความขัดแย้งว่าโดยหลักการ ธปท. ก็ยินยอมมาตลอด “ผมไม่ได้มองว่าเป็นความขัดแย้งกันในประเด็นที่ ครม. อนุมัติให้ ธปท. ดำเนินการช่วยชดเชยภาระขาดทุนให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน ด้วยเงินบัญชีส่วนที่เหลือหลังการรวมบัญชีและ ธปท. ได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้ค่าเงินบาทและสถานะ ธปท. ที่ผ่านมา ก.คลังก็ชี้แจงเรื่องดังกล่าวทุกครั้ง” และว่า ม.ร.ว. จตุมงคลรับในหลักการว่าเงินที่เหลือจากการรวมบัญชี ธปท. และหักการสำรองและฐานะ ธปท. มีความมั่นคงแล้ว จะนำมาช่วยชดเชยภาระหนี้ของกองทุนฟื้นฟูฯ บ้างเพราะปัญหาของกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้

ด้าน ม.ร.ว. จตุมงคล กล่าวปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆ ต่อผู้สื่อข่าวโดยกล่าวสั้นๆว่า รมต.คลังได้มีคำสั่งห้ามเขาให้ความเห็นต่อเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในขณะนี้ (กรุงเทพฯธุรกิจ, ผู้จัดการ 290443)

1.1.2 ธปท. ชี้อัตรดอกเบี้ย 5% ภาคการเงินยังแย่ พื้นตัวซ้ำ

ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานตัวเลขภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2543 เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2542 โดยภาคเศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้น การส่งออกขยายตัว 30.4% จากระยะเดียวกันของปีก่อน และเครื่องจักรอุปโภคและบริโภคทั้งยอดจำหน่ายของห้างสรรพสินค้า ยอดจำหน่ายรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวดีต่อเนื่อง รวมถึงยอดขายรถยนต์เชิง

พาณิชย์ การนำเข้าสินค้าทุนและยอดขายปูนซีเมนต์ในประเทศซึ่งเป็นเครื่องชี้การลงทุนเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้น แต่ภาคการเงินโดยรวมยังปรับตัวไม่ดีเท่าที่ควร

ดร.อัฉนา ไวกวามดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจการเงิน ธปท.คาดว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 2543 จะโตประมาณ 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน หรืออาจจะสูงกว่า 5% เล็กน้อย โดยมาจากปัจจัยส่งออกเป็นหลัก ซึ่งขยายตัวถึง 30.4% จากระยะเดียวกันของปีก่อนที่ลดลง 4.2% ด้านการนำเข้าขยายตัวในอัตรา 38.3% จากระยะเดียวกันของปีก่อนที่ลดลง 1% แต่ดุลการค้ายังเกินดุลในระดับสูง 2,688 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสแรกเกินดุลถึง 4,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเครื่องชี้วัดด้านอุปโภคและบริโภคเอกชนปรับตัวดีขึ้นโดยตัวแปรทางด้านยอดจำหน่ายห้างสรรพสินค้าไตรมาสแรกโต 4.6% ซึ่งต่ำกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2542 ที่ขยายตัว 9.3% แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2542 ถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากที่เคยหดตัว 9.6% ยอดจำหน่ายรถยนต์ไตรมาสแรกปี 2543 โต 97.3% เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนที่หดตัว 19.1 % และยอดจำหน่ายรถยนต์จักรยานยนต์ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องไตรมาสแรกขยายตัว 68.8% สูงจากระยะเดียวกันของปีก่อนที่ลดลง 11.7% ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคนำเข้าในไตรมาสแรกโต 15.7% เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เพิ่ม 13.1% และภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวเพิ่ม 17.5% จากที่หดตัว 9.5% ในไตรมาสแรกปีที่แล้ว ตัวแปรด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น 2 ใน 3 โดยยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ไตรมาสแรกขยายตัว 35.1% จาก 1.9% ในไตรมาสแรกปี 2542 ส่วนการนำเข้าสินค้าทุนขยายตัว 21.9% จากไตรมาสแรกปีที่แล้วหดตัว 8.2% ด้านยอดขายปูนซีเมนต์ในประเทศปรับตัวขึ้นเล็กน้อยขยายตัว 2% จากที่เคยหดถึง 24% ในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว (กรุงเทพฯธุรกิจ 300343)

1.1.3 ครม. ผ่านงบปี 2544 วงเงิน 9.1 แสนล้านบาท

นายอรรถพล สรสุชาติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ครม. วันที่ 11 เม.ย. 2543 ว่า ครม. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 วงเงิน 910,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลให้ความสำคัญพิเศษในการจัดงบประมาณลงสู่ด้านการศึกษา การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการปรับปรุงการบริหารภาครัฐ ได้แบ่งรายจ่ายการลงทุน 220,917.7 ล้านบาท รายจ่ายประจำ 676,947 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ 12,135.3 ล้านบาท ส่วนประมาณการรายได้ 805,000 ล้านบาท ทำให้ขาดดุลงบประมาณ 105,000 ล้านบาท การจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงต่างๆ ได้แก่ ก.ศึกษาธิการได้งบสูงสุด 160,864 ล้านบาท รองลงมาคือ ก.มหาดไทย 106,078 ล้านบาท ก.คลัง 96,993 ล้านบาท ก.กลาโหม 77,218 ล้านบาท และ ก.เกษตรฯ 68,346 ล้านบาท ส่วนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญได้งบประมาณเพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างน้อย 133.5% หรือ 3,658 ล้านบาท

ในปีงบประมาณปี 2544 ถือเป็นปีแรกที่ใช้งบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยตรงและได้มีการจัดบขสนับสนุนการถ่ายโอนงานบริการสาธารณะสู่ท้องถิ่นจำนวน 73,019 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบัน 38,219.9 ล้านบาทเกือบเท่าตัว ถือว่าเกินที่ พ.ร.บ. กำหนดและกำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ของรัฐ "ส่วนการพิจารณาจัดสรรบขให้กับกระทรวงต่างๆจะยึดกรอบตัวเลขของแต่ละกระทรวงโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงอีก หากกระทรวงใดต้องการปรับแผนก็ให้ปรับภายในวงเงินที่ได้รับ แต่การปรับจะต้องไม่ผูกพันกับบขข้ามปีหรือทำให้รายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น"

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2544 จะเก็บภาษีได้ทั้งหมด 8.05 แสนล้านบาท ดังนั้นจะขาดดุลอยู่ 1.05 แสนล้านบาท ซึ่งจะต้องหาเงินมาจากการกู้ยืม ซึ่งเป็นการกู้ภายในประเทศ แทนการกู้ต่างประเทศ เพราะอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกัน และเป็นนโยบายของ ก.คลัง ที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมในประเทศ อย่งไรก็ตาม งบประมาณรายจ่ายปี 2544 เพิ่มขึ้นจากงบประมาณในปีที่แล้ว 5 หมื่นล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.8 (มติชน 120443)

1.1.4 แค่ 6 เดือนรัฐกระแสเงินสดเกือบ 8 หมื่นล้านบาท สรรพากรถอนขนห่านลด 12%

นายสตีเฟ่น ลิมพงศ์พันธุ์ โฆษก ก.คลัง แถลงว่าในเดือน มี.ค. 2543 รัฐมีรายรับ 70,256 ล้านบาท มีรายจ่าย 75,121 ล้านบาท ทำให้รัฐขาดดุลงบประมาณ 4,866 ล้านบาท เมื่อรวมดุลนอกงบประมาณซึ่งเกินดุล 3,250 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐขาดดุลเงินสด 1,616 ล้านบาท ส่วนการเก็บรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2543 (ต.ค. 2542-มี.ค. 2543) รัฐมีรายรับ 345,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.1% ส่วนรายจ่ายเมื่อรวมค่าดอกเบี้ยของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและรายจ่ายรายปีก่อนๆ แล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 415,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% ทำให้ดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 69,962 ล้านบาท และเมื่อรวมดุลนอกงบประมาณซึ่งขาดดุล 8,714 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสดขาดดุล 78,676 ล้านบาท และเงินคงคลังสิ้นเดือน มี.ค. ที่มียอดเงินคงเหลือประมาณ 60,507 ล้านบาท ลดลงจากเดือน ก.พ. ที่มีเงินคงคลังประมาณ 70,000 ล้านบาท

การเก็บรายได้ในเดือนมี.ค. 2543 กรมสรรพากรสามารถเก็บรายได้ 35,137 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 9.6% ส่วน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2543 จัดเก็บได้ 205,554 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 12.5% ส่วนกรมสรรพสามิตเดือนมี.ค. จัดเก็บได้ 14,756 ล้านบาท สูงขึ้น 0.1% ส่วน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2543 จัดเก็บได้ 88,136 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10.0% กรมศุลกากรเดือน มี.ค. จัดเก็บ

รายได้ 7,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% ส่วน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2543 จัดเก็บได้ 43,327 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40.5% ส่วนรายได้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งคลังเดือน มี.ค.มีจำนวน 3,500 ล้านบาท และช่วง 6 เดือนมีการนำส่งแล้ว 6,690 ล้านบาท ส่วนยอดหนี้คงค้างในเดือน มี.ค. มีหนี้ในประเทศ 1,082,075 ล้านบาท หนี้ต่างประเทศ 21,493 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มติชน 280443)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชนและสถาบันการเงิน

2.1 ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นและตลาดเงินในรอบเดือน เม.ย. 2543

2.1.1 ดัชนีตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากปัจจัยภายนอก

ในไตรมาสแรกของปี 2543 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องถึง 17.08% เป็นผลให้นักลงทุนในประเทศต่าง หันมาถือเงินสดและเริ่มระงับนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ดัชนีหุ้นไทยในเดือน เม.ย. นั้น ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัจจัย ภายนอก โดยเฉพาะการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของดัชนีหุ้นดาวโจนส์ที่ดิ่งลงไป 617.78 จุด หรือ 8.16% และดัชนีแนสแด็กที่ตกลงไปถึง 355.51 จุด หรือ 9.6% เมื่อวันที่ 14 เม.ย. อันเป็นผลจากตัวเลขดัชนีผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวชี้แนวโน้มภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาขยับตัวมากกว่า ประมาณการ และจะเป็นผลต่อเนื่องไปถึงอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศในวันที่ 16 พ.ค. ทำให้ตลาดหุ้นเอเชีย รวมทั้งตลาดหุ้นไทยถูกกระทบจากข่าวร้ายนี้ในทันทีที่เปิดตลาดในวันที่ 17 เม.ย. โดยดัชนีตลาดหุ้นของไทยปิดที่ระดับ 392.88 จุด ปรับตัว ลดลงถึง 21.57 จุด แม้ว่าดัชนีดาวโจนส์กับดัชนีแนสแด็กจะปรับตัวกลับขึ้นมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่ฟื้น ปรับตัวลดลงไปอีก 7.63 จุด ใน วันรุ่งขึ้น (18) เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า ทีพีไอ แพลนเนอร์ หรือฝ่ายลูกหนี้ คือ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ จะเป็นผู้ชนะ ส่งผลให้นักลงทุนไทย และต่างประเทศเกิดความไม่มั่นใจ และเกรงว่าการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ทีพีไอจะยืดเยื้อออกไปอีก แต่หลังจากมีข่าวออกมาว่า เจ้าหนี้เป็นฝ่าย ชนะ ดัชนีได้ปรับตัวสูงขึ้นทันที ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยังอ้างอิงกับกระแสข่าวและปัจจัยภายนอกมาก ทำให้ตลาดหุ้น ผันผวนและมีความไม่แน่นอนสูง

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน วอลุ่มของตลาดบางตาอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมซื้อขายกันวันละกว่า 6 พันล้านบาท เหลือเพียง 2 พันล้านบาทเท่านั้น ดัชนีจึงปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อย และปิดตลาดในวันสุดท้ายที่ 390.40 จุด (ข่าวหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ เม.ย. 2543)

2.1.2 ค่าเงินบาทอ่อนลงตลอดเดือน

ในเดือน เม.ย. 2543 เงินบาทอ่อนค่าลงเรื่อยๆ โดยมีการซื้อขายอยู่ในช่วง 37.70-38.10 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เหตุผลหลักเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นไทยที่ร่วงตามตลาดหุ้นแนสแด็กและดาวโจนส์ และผลกระทบจากค่าเงิน รูเบียะห์ของอินโดนีเซียที่อ่อนลง เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจัยภายในซึ่งน่าจะถือเป็นข่าวดีอย่างเช่น ผลการตัดสินกรณีทีพีไอ นั้น กลับไม่สามารถ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้ ส่วนข่าวดีเกี่ยวกับการที่มูตีสื่อออกมาให้ข่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ ีมาอยู่ในระดับน่าลงทุน ก็แทบจะไม่ส่งผลใดๆต่อตลาดเงินเลย

นอกจากนี้ ความสับสนเกี่ยวกับข่าวปลัดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และปัญหาการรวมบัญชีระหว่างกระทรวงการ คลังกับธปท.นั้น นับเป็นชนวนสำคัญอันหนึ่งที่จุดค่าเงินบาทให้อ่อนตัวลงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. โดยช่วงปิดตลาดค่าเงินบาทตก มาอยู่ที่ 38.12-38.15 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยทิศทางเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทส่วนใหญ่เกิดจากนักลงทุนที่ทำการซื้อขายเงินดอลลาร์ ต่างทยอยซื้อดอลลาร์เก็บเนื่องจากไม่มั่นใจสภาพของตลาดเงินในระยะอันใกล้นี้ (ข่าวหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ เม.ย. 2543)

2.2 ความเคลื่อนไหวธนาคารและสถาบันการเงิน

2.2.1 ครม. อนุมัติตั้งเอเอ็มซีธ.กรุงเทพฯ กองทุนถือหุ้น 100%

นางสาลิณี วัจนาล ผู้อำนวยการสำนักงานฟื้นฟูเศรษฐกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในส่วน ธ.กรุงเทพฯ ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน และโอนไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอ เอ็มซี) จะแบ่งการบริหารจัดการสินทรัพย์ออกเป็นกลุ่มๆ โดยขึ้นอยู่กับสภาพหนี้และความยากง่ายในการติดตามหนี้ โดยหนี้ที่มีความซับซ้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ของผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศให้เป็นผู้บริหารจัดการหนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนหนี้ในกลุ่มที่ไม่มีความซับซ้อนและไม่ได้เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลจะให้คนไทยเป็นผู้ติดตาม (ไทยโพสต์ 080443)

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รมช.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2543 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอเอ็มซี) ของธ.กรุงเทพฯ โดยมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินถือหุ้น 100% เงินทุนประเดิม 25 ล้านบาท โดยจะรับโอนหนี้เสียที่ค้างชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปจากธนาคาร 537,000 ล้านบาท เป็นหนี้ของธนาคารมหานคร 233,000 ล้านบาท และ ธ.กรุงเทพฯ 305,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการโอนหนี้หลังปิดงวดสิ้นเดือนมิ.ย. 2543 นี้ และกองทุนฟื้นฟูจะเป็นผู้หาแนวทางดู

แลบริหาร ซึ่งอาจจะจ้งเหมาะให้เอกชนมาดูแลก็ได้ หลังจากโอนหนี้เสียไปแล้ว ธ.กรุงไทยจะมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ลดจาก 63.7% เหลือ 16.5% มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 9.56%

นายศุภรัตน์ คุ้มกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า หนี้ที่จะโอนให้เอเอ็มซีคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของหนี้ ธ.กรุงไทย โดยปัจจุบัน ธ.กรุงไทยขาดทุนสะสมก่อนจะโอนหนี้ 156,000 ล้านบาท แต่หลังจากคืนทุนแล้วโอนหนี้ให้เอเอ็มซีธนาคารจะมีผลขาดทุนลดลงเหลือ 95,000 ล้านบาท และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 ปีจึงจะเสมอตัวและเริ่มมีกำไรหรือเริ่มล้างทุนสะสมได้ โดยปี 2543 ธนาคารจะเริ่มมีกำไรเพื่อตัดขาดทุนสะสมไปจนครบประมาณ 5 ปี อย่างไรก็ตาม กองทุนฟื้นฟูจะต้องออกตั๋วสัญญาใช้เงินในนามเอเอ็มซีเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนี้เสียทั้งสิ้นประมาณ 328,850 ล้านบาท โดยคำนวณจากการหักส่วนคืนทุนและสำรองที่จะโอนไปด้วย

นายพงศธร ศิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงไทย กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารมีทุนจดทะเบียน 219,850 ล้านบาท ซึ่งหลังจากคืนทุนให้เอเอ็มซีเพื่อเป็นรายได้ตัดขาดทุนสะสมจำนวน 108,000 ล้านบาท จะเหลือทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นประมาณ 111,850 ล้านบาท ส่วนกันสำรองให้ครบ 100% นั้นต้องใช้เงินอีกประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารได้กันสำรองแล้ว 84% หรือประมาณ 179,000 ล้านบาท ด้านนายอรรถพล สรสุชาติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดตั้งเอเอ็มซีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนบริหาร ธ.กรุงไทยจนเกิดความเสียหายและจะไม่สามารถกลบเกลื่อนความผิด รวมทั้งการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง เพราะการดำเนินคดี ธปท. ก็ดำเนินการอยู่ (มติชน 190443)

2.2.2 สินเชื่อธนาคารไตรมาสแรกหดตัว 10.13%

รายงานข่าวจากบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2543 ว่า ในด้านสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหดตัว 10.13% โดยยอดค้าง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2543 ได้ลดลงเหลือ 3,601,574 ล้านบาท โดยกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มีสินเชื่อหดตัวถึง 10.82% ขณะที่ธนาคารขนาดกลาง 4 แห่งมีสินเชื่อหดตัว 5.68% และธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 5 แห่งหดตัว 15.50% สำหรับการดำเนินงานด้านเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ปรากฏว่าเงินฝากขยายตัวเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 0.26% ทำให้ยอดรวมเงินฝากทั้งระบบ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2543 อยู่ที่ 4,425,089 ล้านบาท โดยถือว่าอัตราการเพิ่มน้อยมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระบบอยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้ลูกค้าของธนาคารที่ฝากเงินอยู่โยกย้ายเงินไปลงทุนในแหล่งที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ทั้งการลงทุนในหุ้นกู้ ตลาดหุ้นพันธบัตร หรือกองทุนต่างๆ (กรุงเทพธุรกิจ 260443)

2.3 กระแสการซื้อและผนวกกิจการในประเทศ

2.3.1 เอชเอสบีซีอินยันซื้อ ธ.ศรีนครราคา 3.5 หมื่นล้านบาท

นายศิวพร ทรรทานนท์ ที่ปรึกษา ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชัน (เอชเอสบีซี) ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ส่งหนังสือยืนยันการซื้อ ธ.ศรีนครมายังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินแล้วโดยขณะนี้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูกำลังพิจารณาถ้อยคำในร่างสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ เพื่อป้องกันปัญหาภายหลังจะไม่ถูกกล่าวโทษ โดยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูตกลงขายที่ราคา 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อย่างไรก็ตามสาเหตุที่การเจรจาล่าช้าเพราะมีการประเมินเอ็นพีแอลต่างกัน โดยเอชเอสบีซีมองว่าเอ็นพีแอลอยู่ที่ระดับ 95% ขณะที่กองทุนฟื้นฟูคาดการณ์ว่ามีจำนวน 70% เท่านั้น (กรุงเทพธุรกิจ 27,280443)

2.3.2 กรณีทีพีไอ: ชัยชนะครั้งที่ 2 ของเจ้าหนี้

ในวันที่ 19 เม.ย. 2543 การประชุมเพื่อเลือกผู้ทำแผนของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย(ทีพีไอ) ได้เปิดฉากขึ้น มีเจ้าหนี้แสดงสิทธิจะเข้ามาลงคะแนนทั้งสิ้น 418 ราย ด้วยมูลหนี้ประมาณ 131,924,776,703.83 บาท ผลการประชุมปรากฏว่า บริษัทเอฟพีเคทีพี แพลนเนอร์ ที่เป็นฝ่ายเจ้าหนี้ นำโดยธนาคารกรุงเทพ เป็นฝ่ายชนะ หลังจากทีเจ้าหนี้ได้ลงมติเลือกผู้ทำแผนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะนำเสนอมติของเจ้าหนี้ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อมีคำสั่งให้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และเข้าสู่กระบวนการทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัททีพีไอต่อไป

ทางด้าน นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีพีไอ แสดงสปีริตยอมรับคำสั่งของศาล และลุกขึ้นมาจับมือแสดงความยินดีกับ นายแอนโทนี่ นอร์แมน กรรมการผู้จัดการบริษัทเฟอร์เรีย ฮอดจสัน ซึ่งถือหุ้น 99% ในบริษัทเอฟพีเคทีพี แพลนเนอร์ พร้อมกับยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เขาพร้อมให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูกิจการทีพีไอ นอกจากนี้นายประชัยยังหวังว่า จะสามารถแก้ไขปัญหารู้นทางทางการเงินของทีพีไอ ให้สำเร็จลุล่วงได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จภายใน 1-2 ปี เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนจำนวนหนึ่งเพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนก่อนกำหนด โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนนั้นนายประชัยยืนยันว่าจะต้องได้ราคาไม่ต่ำกว่า 17 บาทต่อหุ้น (กรุงเทพธุรกิจ 20-210443)

3. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง

3.1 ความเคลื่อนไหวภาคการเกษตร

3.1.1 มีอบชวานาหลายจังหวัดลูกฮือ เรียกร้องรัฐบาลประกันราคาข้าวปัดถนนสายเหนือจรรยาอัมพาท

เมื่อปลายเดือน มี.ค. ชาวนาภาคกลางได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงราคาข้าวโดยรับซื้อข้าวเปลือกความชื้น 15% ในราคาตันละ 4,850 บาท โดยใช้งบประมาณ ถึง 7,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากโรงสี เพื่อให้โรงสีรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาประกัน วันที่ 3 เม.ย. 2543 กลุ่มชาวนาประมาณ 3,500 คน จาก จ.พิษณุโลก เดินทางด้วยรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1,600 คัน ไปชุมนุมที่หน้าศาลากลาง จ.พิษณุโลก เพื่อประท้วงรัฐบาลกรณีให้ความช่วยเหลือชาวนาแบบรับซื้อข้าวเปลือกไม่เท่ากัน โดยชาวนา จ.พิจิตรได้ราคาตันละ 4,700 บาท แต่ชาวนา จ.พิษณุโลกได้ราคาตันละ 3,300 บาท จึงเห็นว่าไม่เป็นธรรมและได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือรับซื้อข้าวเปลือกราคาประกันตันละ 5,000 บาท (ผู้จัดกร 040443)

วันที่ 5 เม.ย. 2543 กลุ่มเกษตรกร 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี ประมาณ 2,000 คน ที่รวมตัวชุมนุมอยู่ในเขต อ.โพธารนย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เคลื่อนย้ายมาชุมนุมยังสถานที่ใหม่บริเวณสี่แยกถนนพวงศั ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตัดแยกถนนลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยใช้รถอีแต่น รถยนต์ปิกอัพรวมกว่า 60 คัน จอดขวางปัดถนนช่วงบริเวณสี่แยกเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขช่วยเหลือชาวนา 4 ข้อคือ 1) เรงแทรกแซงราคาข้าวเปลือกให้ขายได้ราคาเป็นธรรมในความชื้น 15% ตันละ 5,500 บาท 2) ให้รัฐบาล หรือ ก.พาณิชย์ควบคุมราคาสินค้า ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และน้ำมัน 3) ให้รัฐบาลยึดกำหนดการชำระหนี้เงินกู้จาก ธ.ก.ส. ในกรณีชาวนาไม่มีเงินชำระ งดการปรับดอกเบี้ย หรือให้ปลดดอกเบี้ย และ 4) ให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินชดเชยให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวเปลือกที่ขาดในปี 2543 การชุมนุมปัดถนนทำให้ถนน 4 สายคือ สายปทุมธานี-บางเลน และถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ทั้งขาเข้าและขาออก กทม. จราจรเป็นอัมพาท รถยนต์ติดยาวประมาณ 4-5 กม. แม้ที่ประชุม จ.นนทบุรี จะมีมติว่า โรงสีขนาดใหญ่ 4 แห่งได้เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา จ.นนทบุรี โดยรับซื้อข้าวความชื้น 15% ราคาตันละ 4,850 บาท ส่วนข้าวความชื้น 25% จะถูกหักค่าความชื้นตามอัตราที่หน่วยราชการกำหนด และให้เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2543 โดยทางจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการดูแล และมีผู้แทนเกษตรกรร่วมสังเกตการณ์เพื่อความโปร่งใส แต่ชาวนายังไม่พอใจมติดังกล่าวเพราะมติที่ประชุมมีผลเพียง จ.นนทบุรีจังหวัดเดียว มีอบชวานาต้องการเจรจากับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทำให้ชาวนาที่มาร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นจาก 2,000 คนเป็น 3,000 คน (มติชน, ไทยโพสต์ 060443)

ที่ จ.พิจิตรกลุ่มเกษตรกรชาวนากว่า 300 คน นำรถบรรทุกข้าวเปลือกกว่า 120 คัน กระจายปัดถนนสายพิจิตร-ระพพานหินและบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรพิจิตรและหน้าชุมนุมสหกรณ์พิจิตรเพราะไม่พอใจที่ไม่สามารถขายให้สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ทำให้การจราจรติดขัดเช่นกัน ผู้ว่าราชการ จ.พิจิตรออกมาชี้แจงว่าภาครัฐยังไม่สามารถรับซื้อข้าวเปลือกได้ ให้นำไปขายให้โรงสีเอกชนก่อน หากไม่พึงเหตุผลจะจับข้อหากีดขวางจราจรทำให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนทำให้ผู้ชุมนุมเปิดถนนสลายการชุมนุมและรวมตัวขายข้าวให้โรงสีเอกชนตามคำแนะนำของทางการ (มติชน 060443, กรุงเทพธุรกิจ 070443)

วันที่ 7 เม.ย. 2543 ชาวนา จ.สุพรรณบุรีกว่า 2,000 คน ได้มาชุมนุมหน้าว่าการอำเภอเมือง ผู้ชุมนุมระบุว่าโรงสีไม่ยอมรับซื้อข้าว 5% ที่ความชื้น 25% ซึ่งมีการตกลงกันเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2543 ให้ชาวนาภาคกลาง 5 จังหวัด ขายในราคาตันละ 4,250 บาท โดยเจ้าของโรงสีอ้างว่าไม่มีการทำสัญญาเกรงว่าหากซื้อไปแล้วรัฐบาลไม่ประกันราคาให้ตามที่ตกลงกันจะทำให้ขาดทุน จึงรับซื้อแค่ราคาตันละ 3,500-3,700 บาทเท่านั้น ทำให้นายประภัตร โพธสุธน รมต.เกษตรฯ และนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ผอ.องค์การคลังสินค้าออกมาเจรจากับผู้ชุมนุม นายประภัตรยอมรับว่าหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชาวนานั้นทำงานล่าช้า เนื่องจากต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนช.) ตามขั้นตอนกว่าจะอนุมัติข่าวก็หมดจากมือชาวนาแล้ว ด้านนายนิพนธ์กล่าวว่าขณะนี้ได้รับอนุมัติให้โรงสีรับซื้อข้าว 5% ที่ความชื้น 25% ในราคาตันละ 4,250 บาท และได้ทำสัญญากับโรงสีเข้าร่วมโครงการใน จ.สุพรรณบุรี 22 โรง และให้นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มทองนายกสมาคมโรงสี จ.สุพรรณบุรีมายืนยันพร้อมกันขอวีซ่าให้ดู (ไทยโพสต์ 080443)

-มีอบชวานาปทุมธานีฮือปัดถนนจรรยาอัมพาท 2 กม. ก.พาณิชย์สั่งยึดเวลารับซื้อ-จำหน่ายข้าว

วันที่ 10 เม.ย. 2543 กลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประมาณ 1,000 คน พร้อมรถอีแต่นประมาณ 100 คัน ร่วมกันปัดถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา บริเวณที่ว่าการอ.ลำลูกกา เนื่องจากไม่พอใจการประกันราคาข้าวของรัฐบาล แต่สามารถยกเลิกการปัดถนนเมื่อนายอำเภอลำลูกกา มาเจรจา ต่อมาเวลา 14.00 น. ได้เคลื่อนตัวไปปัดถนนวงแหวนตะวันออกทั้ง 6 ช่องทางของด่านเก็บเงินเข้า กทม. พื้นที่ ต.บึงคำพลอย อ.ลำลูกกา ทำให้จราจรติดขัดยาว 2 กม.

วันเดียวกันนี้ที่ ก.พาณิชย์ มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนช.) นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมช.พาณิชย์กล่าวว่าที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการรับจำหน่ายข้าวเปลือกจากเดิม 5 เดือนเป็น 7 เดือน ซึ่งสิ้นสุด 31 พ.ค. 2543 รวมทั้งให้ขยายเวลาการรับซื้อข้าวสารโดย

องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไปจนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2543 และให้ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินในประเทศ (ดีแอล/ซี) ให้แก่โรงสีหลังการทำสัญญาเพื่อให้โรงสีขายตัวสัญญาใช้เงินกับธนาคารเพื่อจะได้ไปจ่ายค่าข้าวให้แก่เกษตรกรเร็วขึ้น นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ผู้อำนวยการ อคส. กล่าวว่า ในวันที่ 10 เม.ย. 2543 ทางอคส. และอ.ต.ก. จะออกประกาศรับซื้อข้าวความชื้น 25% เมล็ดสั้นอีกประมาณ 1 แสนตัน โดยเพิ่มราคาข้าวเปลือกอีกประมาณตันละ 200 บาท เป็นราคาตันละ 4,300 บาท ส่วนข้าวเปลือกเมล็ดยาวคาดว่าจะออกประกาศรับซื้อราคาตันละ 4,500 บาท เมื่อนายนิพนธ์เดินทางไปที่แจ่งกับเกษตรกร จ.ปทุมธานีที่ชุมนุมอยู่ว่าโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาตันละ 4,300 บาท และหักเปอร์เซ็นต์ความชื้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2543 ผู้ชุมนุมจึงสลายตัวกลับ (มติชน 110443)

-ขบวนการพิชณูโลกบุกฮือปิดถนน-รางรถไฟปีบโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกตันละ 4,000 บาท

วันที่ 21 เม.ย. 2543 ขบวนการกว่า 500 คน จาก ต.ดงประคำ และตำบลอื่นๆ ใน อ.พหลโยธิน จ.พิษณุโลก ได้นำรถอีแต่นกว่า 50 คันมาปิดถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ บริเวณหลักกม.ที่ 44-45 บ้านป่าแดง ต.ดงประคำ อ.พหลโยธิน จ.พิษณุโลก เพื่อเรียกร้องให้ ก.พาณิชย์และจ.พิษณุโลกรับซื้อข้าวเปลือกเนื่องจากก่อนหน้านี้ชาวนานำข้าวเปลือกไปขายให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงราคาข้าวเปลือกกับก.พาณิชย์ โดยขอให้โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกความชื้น 25% ในราคาตันละ 4,000 บาท แต่ทางโรงสีรับซื้อในราคา 3,000 บาท จึงทำให้กลุ่มชาวบ้านไม่พอใจ และปิดถนนเส้นทางดังกล่าว แม้ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลกได้เจรจากับผู้ชุมนุมแต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้ ในวันที่ 22 เม.ย. 2543 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างชาวนา เจ้าของโรงสี และเจ้าหน้าที่จังหวัด ก็ไม่สามารถตกลงกันได้แม้ว่าโรงสีจะเพิ่มราคาซื้อเป็นตันละ 3,700 บาท เพราะชาวนายืนยันจะให้โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกความชื้น 25% ในราคาตันละ 4,000 บาท ทำให้ชาวนาไม่พอใจ ปิดถนนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประชาสัมพันธ์ให้รถยนต์ต่างๆ ที่เดินทางไป จ.แพร่ น่าน และเชียงใหม่เปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่น นอกจากนั้นมือยังได้ปิดกั้นเส้นทางเดินรถไฟระหว่างสถานีหนองตม หมู่ที่ 2 ต.มะตอง และสามแยกสะพานวงษ์ หมู่ที่ 3 อี (กรุงเทพฯ ธุริกจ 230443)

-กรม. วิตถกม็อบชาวนา ผอ. คลังสินค้าขอลาออก

วันที่ 26 เม.ย. 2543 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนช.) นายไพฑูริย์ แก้วทอง รมช.พาณิชย์ ได้หารือข้อเรียกร้องของเกษตรกรในหลายจังหวัดที่ไม่พอใจราคาซื้อข้าว เพราะข้าวมีมากขึ้นมาก ทำให้ราคาลดลง ขณะที่บางพื้นที่ไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติม นอกจากการหารือราคาข้าวแล้วนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ผอ. อคส. ยังหารือเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งเพราะน้อยใจที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ ก.พาณิชย์ ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวในพื้นที่ จ.พิจิตร นครสวรรค์ และนนทบุรี โดยมีผู้ใหญ่ ก.พาณิชย์สั่งไม่ให้ข้าราชการเข้ายุ่งเกี่ยวโครงการ อคส. นอกจากนั้นทางโรงสีก็ไม่อยากเข้าร่วมโครงการด้วย

นายอรรถพล สรสุชาติ โฆษกรัฐบาลแถลงในที่ประชุม ครม. ก.พาณิชย์ ชี้แจงปัญหาข้าวตกต่ำมาจาก 5 สาเหตุการ 1) การปลูกข้าวนาปรังมีมากขึ้น ทำให้ปริมาณเกินความต้องการภายในประเทศ 2) ข้าวนาปรังมีคุณภาพต่ำ 3) ราคาข้าวของไทยในตลาดโลกสูงกว่าคู่แข่ง 4) ปัญหาสภาพคล่องของโรงสี 5) อ.ก.ส. มีเป้าหมายรับจำนำข้าว 2 ล้านตัน แต่รับจำนำแค่ 6 แสนตัน เพราะราคาจำนำต่ำกว่าราคาขายในตลาด ก.พาณิชย์แจ้งว่าจะเร่งรัดให้ อคส. และ อ.ต.ก. เร่งรัดซื้อข้าวสาร ซึ่งต้องหารือในที่ประชุม กนช. ต่อไป โดยอาจต้องให้เงินช่วยเหลือ เพื่อให้รับซื้อข้าวจากชาวนา หรืออาจให้โรงสีรับจ้างอบข้าวที่มีความชื้นสูงในพื้นที่ซึ่งมีการทำนาปรังมาก โดยจะขออนุมัติครก. ประมาณ 400 ล้านบาท และต้องหาตลาดข้าวใหม่ เช่น อิหร่าน แอฟริกา ลาตินอเมริกาและอิรัก (ไทยโพสต์ 260443)

3.2 ความเคลื่อนไหวด้านอุตสาหกรรม

3.2.1 ศงป. เริ่มฮือ 'เอสเอ็มอี' แห่งบริการปรับกลยุทธ์ท่าแบบเคลื่อนที่ทั่วประเทศ

นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงาน ศงป. ว่า ในการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. -24 มี.ค. 2543 มียอดผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น 2,488 ราย และมีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 5,444.041 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันตั้งแต่ ศงป. เริ่มดำเนินงานมาเมื่อ 1 ต.ค. 2542- 24 มี.ค. 2543 มีผู้สนใจขอรับบริการปรึกษาทางการเงินรวมทั้งสิ้น 7,675 ราย จากศูนย์ต่างๆ 25 ศูนย์ทั่วประเทศ คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 35,336,442 ล้านบาท ซึ่งถือว่าการดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับในช่วง 3 เดือนแรกที่มีคนรู้จักน้อยมาก การดำเนินงานต่อไป ศงป. ได้ตั้งเป้าหมายให้เอสเอ็มอีและประชาชนทั่วประเทศมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 2,600 รายต่อเดือนจาก 25 ศูนย์ทั่วประเทศ ให้คำแนะนำปรึกษาหากผู้ใช้บริการต้องการหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ศงป. ได้จัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา นอกจากนี้จะจัดศูนย์บริการเคลื่อนที่ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้บริการใน จ.ภูเก็ต เพชรบูรณ์ สกลนคร มุกดาหาร และในเดือนเม.ย. 2543 นี้จะให้บริการใน จ.พิจิตรและจังหวัดอื่นๆ (ผู้จัดการ 040443)

4. ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ

4.1 กระแสซื้อและผนวกกิจการในต่างประเทศ

4.1.1 การเจรจาคดีไมโครซอฟต์ล้มเหลว

ลำดับเหตุการณ์คดีฟ้องร้องบริษัท ไมโครซอฟต์

เดือน/ปี	เหตุการณ์สำคัญ
ปี 2537	
เมษายน	เนทส์เคป คอมมิวนิเคชันส์ คู่แข่งสำคัญไมโครซอฟต์ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ชื่อ "เนวิกเตอร์"
กรกฎาคม	รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำข้อตกลงกับไมโครซอฟต์ โดยมีเงื่อนไขหลัก ห้ามไมโครซอฟต์บังคับ หรือกดดันให้ค่ายผลิตคอมพิวเตอร์ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์ของบริษัทควบคู่กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ข้อตกลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษา โรมัส เชนฟิลด์ แจ็คสัน แห่งศาลชั้นต้นของสหรัฐในปี 2538
ตุลาคม	ไมโครซอฟต์เริ่มพัฒนาบราวเซอร์ของบริษัท ให้ชื่อว่า "อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์"
ปี 2538	
พฤษภาคม	บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟต์ปรับกลยุทธ์บริษัท เน้นธุรกิจอินเทอร์เน็ต
พฤศจิกายน	ไมโครซอฟต์เปิดตัว "เอ็กซ์พลอเรอร์ 2.0" ถูกมองว่ามีประสิทธิภาพด้อยกว่า "เนวิกเตอร์" แต่ไมโครซอฟต์ให้ลูกค้าใช้ฟรี
ปี 2540	
ตุลาคม	ไมโครซอฟต์มีข้อแม้กับบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ว่า เมื่อการติดตั้งระบบวินโดวส์ ในคอมพิวเตอร์ จะต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์ ด้วย ทำให้กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาไมโครซอฟต์ว่า ละเมิดคำสั่งของศาลที่ให้ไว้ในปี 2537
พฤศจิกายน	กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหาไมโครซอฟต์ ที่พยายามนำอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์ มารวมเข้ากับระบบวินโดวส์ 95 เพื่อต้องการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง เนทส์เคป คอมมิวนิเคชันส์
11 ธันวาคม	ผู้พิพากษาโรมัส แจ็คสัน มีคำสั่งเบื้องต้นบังคับใช้กับไมโครซอฟต์ ให้ยกเลิกข้อตกลงการติดตั้ง อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
15 ธันวาคม	ไมโครซอฟต์อุทธรณ์คำสั่งตัดสินของผู้พิพากษาแจ็คสัน
ปี 2541	
22 มกราคม	ไมโครซอฟต์สามารถตกลงกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อยุติข้อพิพาทให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถซ่อนหรือไม่ใช้อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์ ได้ ส่วนด้านเนทส์เคปได้ประกาศแผนให้ใช้บราวเซอร์ของตนฟรี
18 พฤษภาคม	กระทรวงยุติธรรม พร้อมพันธมิตร 20 รัฐ ยื่นฟ้องไมโครซอฟต์ กล่าวหาว่า ดำเนินการผูกขาดตลาด
23 มิถุนายน	ศาลอุทธรณ์ตัดสินค้านคำพิพากษาของผู้พิพากษาแจ็คสัน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2540 โดยยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะรวมบราวเซอร์ เข้ากับวินโดวส์
25 มิถุนายน	วินโดวส์ 98 จัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเว็บ และความสามารถในการรับข้อมูลของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
19 ตุลาคม	ผู้พิพากษาแจ็คสันเป็นประธานการไต่สวนกรณีรัฐบาลกล่าวหาไมโครซอฟต์ดำเนินการผูกขาดตลาดซึ่งละเมิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดตลาดเปิดฉากขึ้น
24 พฤศจิกายน	อเมริกาออนไลน์ เข้าถือครองกิจการเนทส์เคป และจับมือเป็นพันธมิตรกับซัน ไมโครซิสเต็ม ตัวแทนของไมโครซอฟต์ออกมากล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการพิสูจน์ว่าไมโครซอฟต์ไม่ได้ข่มขู่คู่แข่งออกจากตลาด
27 ธันวาคม	รัฐชาติ แครโรไลนา ถอนตัวจากคดีฟ้องร้องไมโครซอฟต์ เนื่องจากข้อตกลงข้างต้น เป็นหลักฐานแสดงว่าไมโครซอฟต์ไม่ได้ข่มขู่คู่แข่งออกจากตลาด

ปี 2542	
26 กุมภาพันธ์	เสร็จสิ้นการไต่สวนคดีในส่วนแรก
มีนาคม	ไมโครซอฟต์ และรัฐบาล เปิดเจรจาถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการประนีประนอมนอกศาล
10 สิงหาคม	คู่คดีชี้แจงหลักฐานต่อศาล
5 พฤศจิกายน	ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผู้พิพากษาแจ๊คสัน ระบุว่า ไมโครซอฟต์สร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคด้วยการหาประโยชน์จากการมีเอกสิทธิ์ในตลาดระบบปฏิบัติการเพื่อจัดการแข่งขัน
19 พฤศจิกายน	ผู้พิพากษาแจ๊คสันแต่งตั้งผู้พิพากษา ริชาร์ด โพลเนอร์ จากศาลอุทธรณ์ เพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับไมโครซอฟต์
ปี 2543	
13 มกราคม	นายบิล เกตส์ ก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร(ซีอีโอ)ของไมโครซอฟต์ เพื่อเตรียมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
22 กุมภาพันธ์	ผู้พิพากษาแจ๊คสันรับฟังการไต่สวนคดีในรอบสุดท้าย
24 มีนาคม	ไมโครซอฟต์ยื่นข้อเสนอมในการประนีประนอมที่ปรับปรุงใหม่ จากนั้น 4 วัน ผู้พิพากษาแจ๊คสันชะลอการประกาศคำตัดสิน เพื่อเปิดทางให้การเจรจาดำเนินต่อไป
1 เมษายน	ผู้พิพากษาโพลเนอร์ ประกาศยุติการเจรจาระหว่างรัฐบาลและไมโครซอฟต์ ซึ่งจบลงด้วยความล้มเหลว และเปิดทางให้ผู้พิพากษาแจ๊คสัน ประกาศคำตัดสินของศาล
3 เมษายน	ผู้พิพากษาแจ๊คสันประกาศตัดสินไมโครซอฟต์ว่ามีความผิดจริง ทำให้หุ้นของไมโครซอฟต์ตกลงถึง 13% เมื่อเปิดตลาดในวันรุ่งขึ้น

ที่มา: กรุงเทพมหานคร 050443, www.cnn.com, Highlights of the legal battle between Microsoft and the Justice Department

ในวันที่ 3 เม.ย. 2543 ผู้พิพากษาศาลแขวง โธมัส เพนฟิลด์ แจ๊คสัน ได้ออกคำพิพากษาคัดค้านคดีไมโครซอฟต์ ว่ามีพฤติกรรมผิดจริงตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด "เซอร์แมน แอนตี้ทรัสต์ แอค" อย่างไรก็ตาม ในคำพิพากษาขั้นที่ 2 นี้ ผู้พิพากษาแจ๊คสัน มีคำตัดสินที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไมโครซอฟต์ โดยกล่าวว่า ข้อตกลงทางการตลาดระหว่างบริษัท ไมโครซอฟต์ กับบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ต่างๆ นั้นสามารถกระทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับขั้นต่อไปในการดำเนินคดีนี้กำลังจะเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดท้าย โดยในระหว่างนี้ ผู้พิพากษาแจ๊คสัน จะรับฟังข้อโต้แย้งจากทั้ง 2 ฝ่ายอีกครั้ง แล้วจึงตัดสินมาตรการที่จะดำเนินการกับบริษัทไมโครซอฟต์ต่อไป ซึ่งผู้พิพากษามีอำนาจที่จะเลือกมาตรการก็ได้ ตั้งแต่สั่งผ่านบริษัทไปจนถึงสั่งห้ามมิให้บริษัทดำเนินธุรกิจแบบใดแบบหนึ่งได้ หลังจากที่คำตัดสินดังกล่าวออกมา บริษัทไมโครซอฟต์ ได้ประกาศทันทีว่า จะอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ในขณะที่อัยการสูงสุด เจเนต รีโน ชมเชยคำพิพากษาดังกล่าวว่าเป็นชัยชนะของผู้บริโภคสหรัฐฯอย่างแท้จริง (กรุงเทพฯธุรกิจ 040443)

4.1.2 แผนผนวกเดรสเนอร์-คอยซ์แบงก์ล้ม

เดรสเนอร์ แบงก์ ธนาคารยักษ์ใหญ่ของเยอรมนี แดลงเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 43 ว่า คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ได้ลงมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ยกเลิกแผนผนวกกิจการรวมกับคอยซ์ แบงก์ ธนาคารชั้นนำสัญชาติเดียวกัน เป็นการยุติแผนรวมกิจการซึ่งจะก่อกำเนิดธนาคารรายใหญ่ที่สุดของโลกไปโดยปริยาย เนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องชะตากรรมของ ไคลน์เวิร์ต เบ็นสัน หน่วยงานด้านพาณิชย์ในเครือเดรสเนอร์ การยกเลิกแผนดังกล่าว ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเงินของยุโรปเกิดความกังวลว่า เดรสเนอร์ แบงก์ อาจตกเป็นคู่ผนวกของธนาคารของสหรัฐฯได้ (กรุงเทพฯธุรกิจ 060443, Cnn.com 040443)

4.2 ความเคลื่อนไหวขององค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

4.2.1 ศึกประท้วงการประชุมประจำปีไอเอ็มเอฟ และเวิลด์แบงก์

การประชุมประจำปีของธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ระหว่างวันที่ 16-17 เม.ย. 2543 ที่ผ่านมา ดำเนินไปท่ามกลางการเดินขบวนของกลุ่มผู้ต่อต้านระบบโลกาภิวัตน์นับหมื่นคน กลุ่มนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ต่างประณามการดำเนินนโยบายของเวิลด์แบงก์ว่า เป็นการพอกพูนหนี้สินและเพิ่มปัญหาความยากจนในแก่ประเทศยากจน อีกทั้งเรียกร้องให้ไอเอ็มเอฟ และเวิลด์แบงก์สร้างความโปร่งใสในการคัดเลือกผู้นำ ถึงแม้ว่าการเดินขบวนในครั้งนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้

มากนัก แต่องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ที่มาร่วมกันประท้วงเหล่านี้สามารถทำให้ผู้คนต่างหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากระบบโลกาภิวัตน์มากขึ้น (ผู้จัดการ 170443, Bangkok Post 170443)

4.3 สถานการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐฯ

4.3.1 ดัชนีดาวโจนส์และแนสแด็กร่วง: ฝันร้ายของนักลงทุน

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์วันที่ 14 เม.ย. 2543 ตกลงถึง 617.78 จุด ปิดตลาดที่ระดับ 10,305.77 นับเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทตั้งขึ้น แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วดัชนีลดลง 5.66% ซึ่งห่างไกลจากการดิ่งเหวถึง 22% ในวัน "จันทร์ทมิฬ" หรือ แบล็ค มันเดย์ เมื่อเดือน ต.ค.2530 ขณะที่ดัชนีแนสแด็กเองก็ถูกกระแสดังกล่าวให้ลดลงเช่นกัน โดยลดลงถึง 355.49 จุด หรือ 9.67% ปิดตลาดที่ระดับ 3,321.29

การดิ่งลงของดัชนีดาวโจนส์ มีสาเหตุหลักมาจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (ซีพีไอ) ประจำเดือน มี.ค.ว่า เพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนพากันเทขายหุ้น เพราะมองว่าดัชนีซีพีไอที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสัญญาณชี้ว่าเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะเปิดทางให้นายอลัน กรีนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สามารถดำเนินการในสิ่งที่เขาหวังที่จะทำมาตลอด นั่นคือ การขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 พ.ค. 2543 (ไทยโพสต์ 170443)

5. ประมวลทัศน์ชะตากรรมเศรษฐกิจจากภาคประชาชน นักวิชาการ นักธุรกิจและองค์กรพัฒนา

เอกชน

5.1 ทิศนะต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้า วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัว 2-3% เพราะมีปัจจัยสนับสนุนคือการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้น การลงทุน การส่งออกปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้การส่งออกเพิ่มขึ้นใน 2 เดือนแรก แต่การนำเข้าก็เพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยมีภาวะเกินดุลการค้าเพียง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปัจจัยอื่นเช่นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงจาก 38% เหลือต่ำกว่า 20% ในสิ้นปีนี้ จึงควรเร่งรัดขบวนการปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนปัจจัยหนี้ภาครัฐยังคงมีอัตราสูงเพราะจะแข่งกับเอกชนในการออกพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้คาดว่าดอกเบี้ยจะสูงขึ้นช่วงปลายปี (ผู้จัดการ 120443)

ธงชัย สันติวงษ์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยถึงวันนี้ภาพรวมดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ภาพลึกลงและได้เสนอทางแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจดังนี้ 1.ให้รัฐบาลเข้ากำกับระบบการบริหารธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในทันที โดยให้อยู่ภายใต้การบริหารของคณะเจ้าหน้าที่กลางที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ด้วยเหตุผลว่าธนาคารพาณิชย์ไทยตอนนี้ทุกรายล้วนแต่กำลังป่วยไข้หนัก 2.ให้เข้ามาจัดการแก้ไขหนี้ NPL รายใหญ่ๆ จำนวนหนึ่ง ที่เป็นหนี้หมายศาลด้วยการออกกฎหมายพิเศษ บังคับให้ประนอมหนี้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเพียงแก้ไขรายใหญ่ๆ ไม่ก็ราย NPL ของประเทศกลุ่มใหญ่ที่เป็นต้นเหตุปัญหาการกู้เกินขนาดของภาคเอกชนที่กำกับสถาบันการเงิน จะถูกแก้ไขในทันทีเป็นส่วนใหญ่ NPL ที่เหลือจากรายกลางและรายย่อย จึงดูไม่หนักแล้วและการรวบรวมสติเพื่อแก้ไข จะทำได้ง่ายและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 3.ให้เอาเงินสะสมที่มีอยู่กับเม็ดเงินใหม่ที่ได้มากระจายไปสู่ภูมิภาคผ่านธนาคารเอกชนในท้องถิ่น (ในทางปฏิบัติทุกธนาคารจะมีชมรมธนาคารพาณิชย์สาขาในจังหวัด) ให้เอาเงินแบ่งปันไปหล่อเลี้ยงธุรกิจต่างๆ อันเป็นเส้นเลือดของเศรษฐกิจประเทศที่แท้จริง ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ขาดเม็ดเงิน ต้องระมัดระวังให้มีการควบคุมตัวเลขเงินใหม่ 4. ส่วนภาครัฐให้ลดงบประมาณการใช้จ่ายส่วนกลางและการเกลี้ยบุคลากรและงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งส่วนสาม เพื่อให้กระจายข้าราชการส่วนกลางและทรัพยากรเงินลงไปสู่ภูมิภาค (กรุงเทพธุรกิจ 100443)

นายทาตาโอะ ชิโน ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอซีบี) กล่าวว่า ประเทศไทยอาจมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อปีราว 4.5% ในปีนี้และปีหน้า โดยเศรษฐกิจไทยพ้นจากภาวะวิกฤติแล้ว อัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเมื่อปีที่แล้วขยายตัวถึง 4% หลังจากที่เคยติดลบ 10.4% ในปี 2541 (ไทยรัฐ 130443)

5.2 ทิศนะต่อการรวมบัญชีของธปท.และเงินทุนกู้ชาติหลวงตามหาบัว

ดร.อัมมาร สยามวาลา ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้ความเห็นว่า เรื่องเงินสำรองใช้หนี้กองทุนฟื้นฟู ธปท.และก.ค.คลังน่าจะตกลงกันได้ว่าความเหมาะสมจะอยู่ที่ใด โดยหลักการไม่คัดค้าน คลังน่าจะเห็นใจที่ต้องดูแลภาวะภาษี ธปท.ก็น่าเห็นใจที่ต้องมีเงินไว้ให้พอ เนื้อหาของเรื่องเป็นเกมกดดันแบงก์ชาติจากรัฐบาล ความกลัวการถูกชกฟอกที่ต้องออกพันธบัตรเพิ่มเมื่อเข้าสภา หรือเป็นความบริสุทธิ์ใจต่อแผ่นดินไม่มีใครแน่ใจ เพราะเรื่องนี้พัวพันกับหนี้สินเก่าที่ต้องกัมหน้าใช้ และอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา (สยามรัฐ 070443)

นายจาตุรนต์ ฉายแสง เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ กล่าวว่า เรื่องเงินบริจาคช่วยชาติผ่านหลวงตามหาบัวมีมูลค่าไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าจะเอาเงินดังกล่าวไปทำอะไร ฉะนั้นควรมีการชี้แจงให้ชัดเจน เพราะรัฐบาลต้องการรวมบัญชี 3 บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีผลทำให้รัฐบาลสามารถเอาเงินบริจาคผ่านหลวงตามหาบัวไปใช้แก้ปัญหากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินด้วย เท่ากับเอาเงินบริจาคของคนจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นคนยากจนไปแก้ปัญหาสถาบันการเงิน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์แน่นอน (ไทยโพสต์ 02,030443)

ดร.นิมิตร นนทพันธ์วาทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความขัดแย้งระหว่าง ก.คลังกับ ธปท.เป็นการขัดแย้งในเชิงหลักการ โดยเห็นว่า ธปท. ไม่ต้องการให้เงิน แต่ในแง่ของ ก.คลังแล้วมองว่าเป็นปัญหาของชาติคือปัญหาการบริหารไม่ดี "การดำเนินนโยบายการคลังจึงมองการบริหารของบริษัทไม่ได้ต้องมองภาพรวมดังนั้นจำเป็นต้องรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้ หากเศรษฐกิจเติบโตต่ำกว่า 4% ฐานการเก็บภาษีจะหดหาย วิกฤติการคลังจะตามมาด้วย" และได้เสนอว่า เห็นด้วยกับการรวมบัญชี แต่ไม่ใช่เปิดช่องว่างมาก กฎหมายวางไว้ดีแล้ว โดยไม่ให้ฐานะการเงินการคลังล้มละลาย ดังนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวให้ได้ แต่ต้องระมัดระวังการนำเงินไปชดเชยกองทุนฟื้นฟูฯ อาจมีปัญหาเงินเพื่อตามมาได้เท่าๆกับการเลือกพิมพ์พันธบัตรออกสู่ระบบเศรษฐกิจ แต่หากเลือกแนวทางเก็บภาษีเพิ่มจะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอีกนาน" ครั้งนี้ต้องเลือกระหว่างเสถียรภาพการเงินกับการรักษาวินัย ซึ่งการเสถียรภาพการเงินครั้งเดียวน่าจะยอมได้ เพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัว แต่อย่าเสถียรภาพการเงินอย่างถาวร" (กรุงเทพธุรกิจ 130443)

ดร.สมเกียรติ ใสอดสกา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิด ก.คลังที่จะรวมบัญชีของ ธปท. และนำเงินส่วนที่เหลือมาชดเชยขาดทุนของกองทุนฟื้นฟูฯ เพราะเป็นเรื่องความเป็นความตายของประเทศ ทั้ง ก.คลังและธปท. ควรหันหน้ามาหารือกัน เพื่อแก้ไขปัญหา โดย ธปท. ต้องเลิกคำนึงถึงวัฒนธรรมขององค์กรและนำเงินที่เหลือมาใช้กับประเทศ เนื่องจาก ก.คลังเองก็มีภาระหนี้เป็นจำนวนมาก หากไม่นำเงินจากการรวมบัญชีมาชดเชยให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ จะทำให้ ก.คลังจำเป็นต้องเพิ่มภาษีส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนไหลออกและค่าเงินบาทที่อาจตกลง (ไทยโพสต์ 190443)

นายวรพล ไสคดียานุรักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เพราะเป็นการคิดที่ง่ายเกินไป รัฐบาลควรหาวิธีที่ซับซ้อนกว่านี้ หากนำเงินจากส่วนอื่นมาช่วยชดเชยการขาดทุนเงินกองทุนฟื้นฟูฯ เช่นปรับนโยบายเศรษฐกิจบางอย่าง หรือทำให้หลักทรัพย์ที่กองทุนฟื้นฟูฯ ถืออยู่มีมูลค่ามากขึ้น แต่หากจะรวมบัญชีของ ธปท. ควรออกกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อใช้สำหรับการดึงเงินครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ไม่ใช่การแก้ไขอย่างถาวร (ไทยโพสต์ 190443)

นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เห็นด้วยกับแนวทางการนำเงินจาก ธปท. มาช่วยเหลือชดเชยขาดทุนของกองทุนฟื้นฟูฯ แต่ยังไม่ลงตัวที่จำนวนเงินว่าควรมากน้อยเท่าไร และเปิดเผยว่า ก.คลังแจ้งในที่ประชุมว่าเงินที่เหลือจากการรวมบัญชีจะมีประมาณ 6 แสนล้านบาทและก.คลังต้องการนำมาชดเชยขาดทุนประมาณ 4 แสนล้านบาท แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ของหอพักเหตุผลจาก ธปท. อีกครั้ง เพราะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่จะต้องให้ประชาชนเสียภาษีมากขึ้น (ไทยโพสต์ 190443)

ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ ผู้เขียนบทความในสพ.ไทยโพสต์ แสดงความเห็น ว่า ควรนำสภาพคล่องภายในประเทศที่ออกพันธบัตรส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เรียกว่า AMC ที่กองทุนฟื้นฟูฯ ต้องถือหุ้นอยู่แล้ว และนำหนี้ตรงนี้ไปบริหารอย่างระมัดระวังที่สุด ด้วยความเป็นมืออาชีพที่จะบริหารสินทรัพย์ให้เกิดรายได้โดยการทำการพวกเช่าซื้อ หรือการแปลงสภาพที่ดินอาคารต่างๆ ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานราชการ ก็น่าจะทำให้เกิดรายได้จากสินทรัพย์ได้ในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ย หากทำได้เช่นนี้ การดึงสภาพคล่องภายในประเทศผ่านการออกพันธบัตรที่กล่าวมาถือเป็นการบังคับให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กับระบบเศรษฐกิจจริงโดยปริยาย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลสามารถออกพันธบัตรภายในประเทศ ได้โดยไม่ยากอยู่แล้ว เพราะดอกเบี้ยต่ำ แต่ต้องคำนึงด้วยว่าไม่ใช่จะดึงสภาพคล่องภายในประเทศมาใช้ทั้งหมด ต้องมีส่วนเหลือสำหรับรองรับการขยายตัวของระบบการเงินด้วยจึงมีการเสนอให้ผสมผสานกับการออกพันธบัตรภายในประเทศอีกส่วนหนึ่ง (ไทยโพสต์ 190443)

ความเคลื่อนไหวด้านประชากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

1. ความเคลื่อนไหวด้านประชากร

1.1 ความเคลื่อนไหวด้านประชากรและคุณภาพชีวิต

1.1.1 ปี พ.ศ. 2563 อัตราเกิดของคนไทยลด 0.4%

รายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจ้งว่าได้สนับสนุนให้ รศ.เกื้อ วงศ์บุญสิน อาจารย์สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเรื่อง "โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงช่วงชีวิตประชากรในสังคมไทย" เป็นการศึกษาแนวโน้มของ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยและสภาวะครอบครัวของคนไทยในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบแนวโน้มว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มจาก 62.4 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2553 และเพิ่มเป็น 70.5 ล้านคนในปี 2563 หากดูเฉพาะตัวเลขอาจจะเห็นว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มมาก แต่แท้จริงแล้วเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนอาจต่ำกว่าระดับทดแทนกล่าวคือ ตั้งแต่ปี 2535 การเพิ่มขึ้นของประชากรไทยได้ลดลง 1.8% ถึงปี 2543 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 1.1% และคาดว่าในปี 2553 และ 2563 หากเพิ่มขึ้นในอัตราที่คาดไว้จะเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 0.7% และ 0.4% ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเช่นนี้ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ต่อการเปลี่ยนแปลงช่วงชีวิตและวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก เช่น ขนาดครอบครัวจะเล็กลง เพราะคนส่วนใหญ่จะมีบุตรไม่เกิน 2 คน หญิงจะเป็นโสดมากกว่าชาย ทั้งนี้ การที่ครอบครัวเล็กลงไม่ได้หมายความว่ามีความดีมีคุณภาพดีขึ้น หากมีแนวโน้มว่าต่างคนต่างต้องทำงานเนื่องจากกระแสรายได้กดดัน

งานวิจัยระบุว่า การลดลงของประชากรก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น การล่มสลายของหมู่บ้าน ภาวะขาดแคลนแรงงาน ภาวะการย้ายถิ่นเนื่องจากประชากรชนบทลดลง ทำให้ชุมชนอ่อนแอ นอกจากนี้การที่ประเทศไทยรับคำแนะนำเรื่องหลักการวางแผนครอบครัวจากประเทศมหาอำนาจมาใช้พบว่าไม่ถึง 30 ปี ทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันอ่อนแอทั้งทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจและสังคม วิธีการดำรงชีวิตดั้งเดิมสูญสลายไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรมีการปรับนโยบายประชากรใหม่ โดยเน้นให้มีการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพประชากร รวมถึงการเพิ่มศักยภาพให้กับประชากรทุกระดับแทนการลดลงของอัตราการเกิดอย่างที่เคยทำมาและควรรักษาระดับภาวะเจริญพันธุ์ในระยะยาวไว้ที่ระดับทดแทนให้เกิดสมดุล เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (มติชน 070443, มติชนสุดสัปดาห์ 250443)

1.1.2 คนเร่ร่อน-ขอทานทั่วประเทศ 8,505 คน

วันที่ 27 เม.ย. 2543 กรมประชาสงเคราะห์ ก.แรงงานได้รายงานผลการสำรวจจำนวนคนเร่ร่อนและขอทานทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2542 พบว่ามีจำนวนถึง 8,505 คน แยกเป็นคนเร่ร่อนร่างกายปกติ 4,257 คน คนเร่ร่อนพิการ 691 คน คนขอทานร่างกายปกติ 2,283 คน คนขอทานร่างกายพิการ 1,274 คน เป็นเพศชายมากที่สุดถึง 4,473 คน พบในภาคกลางมากที่สุด 4,327 คน ภาคเหนือ 2,128 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,575 คน และภาคใต้ 475 คน สำหรับจังหวัดที่สำรวจพบคนเร่ร่อนและขอทานมากที่สุด 3 อันดับคือกรุงเทพมหานคร 1,948 คน จ.เชียงใหม่ 1,105 คน และจ.นครราชสีมา 272 คน นางธิดา ศรีไพพรรณ์ รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ กล่าวว่า เมื่อได้จำนวนคนเร่ร่อนและขอทานแล้ว ต่อไปกรมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลคนเหล่านี้ เช่น ผูกอาชีพให้ (มติชน 290443)

ด้านนายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม กทม. เปิดเผยว่า เด็กเร่ร่อนใน กทม. มีมากกว่า 4,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าวิตกอย่างยิ่ง เพราะสร้างปัญหาสังคม กทม.ได้บรรเทาปัญหาด้วยการจัดหาครูอาสาสอนเพื่อให้ความรู้ และแนวการใช้ชีวิต ติดตามเด็กอย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากขีดจำกัดเรื่องงบประมาณ ปัจจุบันมีครูอาสาเพียง 10 คน ดูแลเด็กเร่ร่อนได้เพียง 5 จุด คือ สวนลุมพินี สีแยก อส.มท. สีแยกลาดพร้าว สีแยกดาวคะนอง-บางปะแก้ว และสนามหลวง (สยามรัฐ 070443)

1.1.3 นักวิชาการแรงงานและรัฐแก้ปัญหาตรงจุด ส่งเด็กกลับบ้าน แทนการเพิ่มสถานพินิจ

ศ.นิคม จันทวิฑูรย์ นักวิชาการอาวุโสด้านแรงงาน กล่าวถึงปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านเมตตา บ้านกรูณา ที่ก่อเหตุหลบหนีเมื่อเดือนมี.ค. 2543 ว่าการแก้ไขปัญหายาวชนที่กระทำผิดกฎหมายกระทำกันมาตั้งแต่ 40 ปีก่อน แต่ไม่มีการประชุมสัมมนาพิจารณาการแก้ปัญหาว่าได้ผลแค่ไหน มีข้อบกพร่องจุดอ่อนอย่างไร “ผมจึงอยากเสนอรัฐบาลว่า อย่าเห็นเรื่องเฉยๆ แล้วก็เฉยๆควรทำเป็นวาระสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรพัฒนาเอกชนมาพิจารณาร่วมกันว่าที่ผ่านมาดำเนินงานได้ดีแล้วแค่ไหนเพียงไร และปัญหาที่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจต้องประท้วง ไม่อยากอยู่ในสถานพินิจฯ มีสาเหตุมาจากอะไร” และกล่าวว่าหลักสากลทุกประเทศยอมรับว่าการแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุดไม่ใช่เปิดสถานสงเคราะห์ใหญ่ ไม่ใช่สร้างอาคารใหม่ จะต้องให้ผู้ปกครองและองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยดูแล เพราะสถานสงเคราะห์ใหญ่เท่าไรจะยิ่งสร้างความห่างไกล สร้างความไม่ใกล้ชิดระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ควรเน้นกระจายเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง กลับไปอยู่บ้านและชุมชน และให้องค์กรต่างๆเข้าไปดูแลช่วยเหลือมากกว่าที่จะนำเด็กมาอยู่เมืองเด็ก การสร้างเป็นเมืองเด็กก็เท่ากับเป็นการแยกเด็กออกมาครอบครัว เด็กอยากมีส่วนร่วมในสังคมใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้อง และหากผิดพลาดลงไปข้างต้องช่วยกันตัดสินใจ ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาคือคืนเด็กกลับไปสู่ชุมชน กลับไปบ้านเกิด กลับไปบ้านที่เขาเกิด มามีพ่อแม่พี่น้อง ญาติ ตายาย ไปแยกเป็นเมืองเด็กก็เหมือนไปแยกเด็กออกจากสังคม และฝากเตือนผู้พิพากษาสมทบด้วยว่า อยากเห็นผู้พิพากษามีความใจกว้าง พยายามรับฟังปัญหาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามากๆ (ผู้จัดการ 100443)

1.1.4 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับค่าจ้าง ข้อพิพาทแรงงาน และสวัสดิการทางสังคม

หลังจากที่ประชุม ครม. วันที่ 8 ก.พ. 2543 มีมติยับยั้งการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของปี 2543 ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางเสนอ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อยังไม่เอื้ออำนวยให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานไร้ฝีมือแรกเข้าทำงาน โดยเห็นสมควรให้ติด

ตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเพื่อต่อไปอีก 3 เดือนจึงจะทบทวนอีกครั้งในเดือนเม.ย. 2543 นั้น ในเดือนเม.ย. มีความเคลื่อนไหวการปรับค่าจ้างขั้นต่ำดังนี้คือ

วันที่ 10 เม.ย. 2543 มีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง โดยมีนายรังสฤษฎ์ จันทรัตน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานและมีตัวแทนจากฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลเข้าประชุม นายรังสฤษฎ์กล่าวว่าที่ประชุมยังหาข้อสรุปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีผู้บริโภค ซึ่งก.พาณิชย์คาดการณ์ว่าในปีนี้จะสูงขึ้นร้อยละ 2.5-3.5 ส่วนค่าจ้างเฉลี่ยรายวันที่ลูกจ้างใน กทม. ได้รับ คือ 107.7 บาท ปริมาณลด 107.4 บาท ส่วนในภาคต่างๆ ก็มีความแตกต่างกันไป สำหรับการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจำเป็นต้องพิจารณาอัตราค่าจ้างเดิม ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางก.แรงงานยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ด้านนายประเทือง แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้ปรับมา 2 ปีแล้วซึ่งลูกจ้างก็เห็นใจภาวะเศรษฐกิจแย่ แต่มาในปี 2543 นี้หากไม่ปรับอีกก็คงไม่เป็นธรรม เพราะบุคคลสำคัญๆ ในรัฐบาลต่างก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศกำลังดีขึ้น (มติชน 110443)

อนาถาวิทยาลัยนายทุนขางค่าแรงกรรมกร

วันที่ 20 เม.ย. 2543 ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง ได้พิจารณาตัดสินว่าจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่ มีตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมประชุม 4 คน ฝ่ายนายจ้าง 4 คน และฝ่ายลูกจ้าง 7 คน หลังจากหารืออย่างเคร่งครัดที่ประชุมมีมติ 10 ต่อ 7 เสียงไม่เห็นด้วยที่จะมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2543 โดยให้ใช้อัตราเดิมคือ 162 บาทในกรุงเทพและปริมณฑล 140 บาทสำหรับเมืองใหญ่ และจังหวัดที่เหลือ 130 บาท ต่อไป สำหรับมติ 10 เสียงที่ไม่ให้ขึ้นค่าจ้างนั้น ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาล 4 เสียงเห็นเสียงให้กับฝ่ายนายจ้างซึ่งมี 6 เสียง ทำให้ชนะฝ่ายลูกจ้างที่มีเพียง 7 เสียงไปได้ (มติชนสุดสัปดาห์ 110443, ไทยโพสต์ 210443)

อนึ่ง ในวันเดียวกัน คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ นำโดยนายประเทือง แสงสังข์ เข้าพบนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นข้อเรียกร้องและปรึกษาปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ การประกันการว่างงาน ตลอดจนการเลิกจ้างงาน โดยข้อเรียกร้อง 8 ข้อ ที่เสนอต่อนายกฯ คือ 1. ขอให้รัฐบาลดำเนินการเร่งรัดออกพระราชกฤษฎีกาประกันสังคม กรณีการว่างงาน เพราะจากการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่าประเทศไทยต้องเริ่มประกันการว่างงานในปี 2544 2. ขอให้พิจารณาเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของค่าครองชีพของผู้ใช้แรงงาน เพราะการที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางมีมติไม่ให้ปรับค่าจ้างทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม 3. ให้รัฐบาลหยุดขายรัฐวิสาหกิจและหยุดเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน 4. ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้มีกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกเลิกจ้าง 5. ขอให้แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งของผู้ใช้แรงงาน โดยขอให้ผู้ใช้แรงงานใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานประกอบการ 6. ให้รัฐบาลจัดตั้งสถาบันคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 7. ให้จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในเขตย่านอุตสาหกรรม และ 8. ขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองป้องกัน ดูแลคนงานที่ติดเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (ไทยโพสต์ 210443)

สภาลูกจ้างเคลื่อนไหวค้านมติค่าแรงขั้นต่ำ

วันที่ 21 เม.ย. 2543 นายประเทือง แสงสังข์ และแกนนำลูกจ้าง 7 สภา ได้ยื่นหนังสือคัดค้านมติคณะกรรมการค่าจ้างกลางที่ไม่ให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและนำพวงหรีดดอกไม้แห้งสีดำ-ขาวไปแขวนไว้ที่หน้าห้องสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง มีข้อความระบุว่า "ขอคัดค้านมติอัปยศ ที่รัฐไม่ให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ" นายประเทือง กล่าวว่า ในวันที่ 27 เม.ย. 2543 แกนนำสภาองค์การลูกจ้าง 7 สภาจะประชุมกันเพื่อหารือการเคลื่อนไหว โดยจะเชิญตัวแทนลูกจ้างในคณะกรรมการค่าจ้างกลาง 7 คน มาหารือด้วย รูปแบบการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการประชุม และจะเป็นแนวทางเคลื่อนไหวในวันแรงงานแห่งชาติด้วย แต่ยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดความวุ่นวายส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างแน่นอน แรงงานต้องการให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำอีก 10 บาท

ด้านนักวิชาการแรงงาน รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ให้สัมภาษณ์ว่า การไม่ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทำให้ค่าจ้างคงที่นานที่สุดถึง 28 เดือน ซึ่งแต่เดิมค่าจ้างขั้นต่ำก็ไม่เพียงพอชีพ คนงานอยู่ได้ด้วยค่าล่วงเวลา แต่เมื่อชั่วโมงการทำงานลดลงและสวัสดิการต่างๆ ก็ถูกตัดทอน เพื่อลดต้นทุน ขณะนี้คนงานจึงลำบากมาก ค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ปัญหาค่าแรงส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น โอกาสการศึกษาของบุตร ความจริงแล้วค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างที่ถือว่าไม่มากนัก การเพิ่มเพียง 10% ของค่าจ้างทั้งหมด ซึ่งน่าจะขึ้นให้ได้ อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจ แต่การไม่ปรับค่าแรงครั้งนี้จะสร้างความตึงเครียดในขบวนการแรงงาน ซึ่งจะกดดันให้มีการเรียกร้องเพื่อความยุติธรรม "รัฐบาลมีพันธะกับไอเอ็มเอฟและเอดีบี ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขว่า ต้องพยายามไม่ให้มีการปรับค่าจ้าง" (ไทยโพสต์ 220443)

ประยุทธ์ตัดไฟแรงงานสั่งถกค่าจ้างใหม่

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รมช.แรงงานฯ กล่าวถึงการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างมีมติว่าไม่มีการปรับขึ้นในปีนี้อ่า ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม รวมทั้งรับฟังรายงานจากนายรังสฤษฎ์ จันทรัตน์ ประธานคณะกรรมการค่าจ้างกลางแล้ว ตนจะใช้

อำนาจรัฐมนตรีตามกฎหมายขอให้คณะกรรมการฯได้ทำการทบทวนมติใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ ขอให้คณะกรรมการค่าจ้างกลาง นำเสนอรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ด้วยว่า มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางหรือไม่ ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วว่าการไม่ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ทำให้เกิดปัญหาตามมา จึงต้องใช้อำนาจที่มีอยู่สั่งการให้มีการทบทวนอีกครั้ง และการทบทวนครั้งใหม่ต้องขึ้นกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ (กรุงเทพมหานคร 250443)

-มติเดย์วันแรงงานเรียกค่าจ้าง 180 บาทวัน

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2543 ศูนย์ประสานงานกรรมกรได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการต่อสู้ของขบวนการแรงงานและการจัดงานวันแรงงานสากล ที่ห้องรวงทอง โรงแรมบางกอกพาเลซ ที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นและได้ข้อสรุปในการเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานดังนี้ 1. เรียกร้องการประกันสังคมการว่างงาน 2. คัดค้าน พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ของรัฐบาลที่มีความต้องการทำลายการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน และเอาใจนายทุนต่างชาติ 3. เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 180 บาททั่วประเทศ ยกเลิกระบบไตรภาคีพิจารณาค่าจ้างรายจังหวัด โดยให้แก่นิยามค่าจ้างขั้นต่ำให้เลี้ยงชีพสำหรับคนงานและครอบครัว 4. คัดค้านการขายรัฐวิสาหกิจ หากรัฐบาลเพิกเฉยจะเรียกร้องให้คนงานชุมนุมยึดเยื่อ กัดคันรัฐบาลให้ถึงที่สุด (ไทยโพสต์ 260443)

-มติค่าจ้างโมฆะถกใหม่ 11 พ.ค. 2543

วันที่ 26 เม.ย. 2543 พล.ต.ต.วุฒิ สุโกศล รมต.แรงงานฯ กล่าวถึงมติคณะกรรมการค่าจ้างกลางที่ไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2543 การประชุมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นมติ เนื่องจากในระเบียบตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานจำนวนเสียงที่เป็นมติสมบูรณ์จะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งไม่ต่ำกว่า 12 เสียง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. 2543 อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมรอบอีกครั้งในวันที่ 3 พ.ค. 2543 นี้ "ครั้งที่แล้วไม่ใช่มติ เป็นเพียงความเห็นในที่ประชุม การที่จะปรับขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลกระทบต่อทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง จึงอยากให้ออมชอมกัน" (กรุงเทพมหานคร,มติชน 270443)

2. ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 ความเคลื่อนไหวด้านสารพิษในสิ่งแวดล้อม

2.1.1 สธ. สรุปตัวเลขผู้ป่วยโคบอลต์-60 ได้รับผลกระทบจริง 18 คน

นพ.สัญญา วัฒนา สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้สรุปผลการติดตามผลกระทบเหตุการณ์แพร่กระจายรังสีโคบอลต์-60 จากร้านรับซื้อของเก่าย่าน ต.ลำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยแยกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ ประเด็นแรก เรื่องขอบเขตการแผ่กระจายของรังสีมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จากบริเวณเกิดเหตุและรัศมี 300 เมตร และได้แบ่งประชากรที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ทำงานในร้านรับซื้อของเก่านางสมจิตร์ ซอยมหาราชจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากน้อยแล้วแต่ระยะเวลาที่ทำงาน กลุ่มนี้มี 14 คน 2. กลุ่มที่ร้านซื้อของเก่านายจิตร์เสน ซึ่งกลุ่มนี้มี 12 คน กลุ่มนี้คนที่ถูกรังสีจริงคาดว่ามี 4 คน 3. กลุ่มผู้อาศัยอยู่ในรัศมี 100 เมตร มีประชากรประมาณ 1,882 คน ซึ่งกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือรัศมี 50 เมตร 258 คน และ 100 เมตร 1,882 คน กลุ่มนี้แม้ว่าจะได้รับรังสีซึ่งบริเวณที่รับรังสีมากที่สุดนอกจากร้านค้าของเก่าของนางสมจิตร์คือ 20 มิลลิออนแวน หรือ 200 ไมโครซีเวท ซึ่งดำเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีแล้วพบว่าได้รับรังสี = 0.072 เกรย์ เมื่อมาเทียบกับการแบ่งระดับความรุนแรงของ USSR Classification อยู่ในระดับ 0 ซึ่งหมายความว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและผลเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด สรุปได้ว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีความจำเป็นจริงๆ ที่ต้องดูแลคือ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 รวม 18 คน สำหรับกลุ่มที่ 3 มีผลกระทบจากการถูกรังสีแต่อยู่ในระดับ 0 ขึ้นบัญชีไว้ในระยะ 50 เมตร 258 คน และระยะ 50-100 เมตร 396 คน

ประเด็นที่สอง ผลการตรวจเลือดประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ผลการตรวจเลือดครั้งที่ 1 วันที่ 20 ก.พ. 2543 จำนวน 654 คน พบผิดปกติ 10 คน (1.5%) ครั้งที่ 2 อีก 1 สัปดาห์ถัดมาจำนวน 654 คน ผิดปกติ 13 คน (1.9%) หากแยกผู้ป่วยตามกลุ่มข้างต้นจะพบกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ทำงานร้านค้าของเก่านางสมจิตร์ 14 คน มีเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรง 6 คน และผิดปกติอีก 3 คน ส่วน 5 คนยังปกติอยู่ กลุ่มที่ 2 ครอบครัวนายจิตร์เสน และพวก 12 คน มีเลือดผิดปกติเพียง 4 คน กลุ่มที่ 3 คนที่อยู่บริเวณร้านค้าของเก่านางสมจิตร์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งคณะกรรมการติดตามการรักษาผู้รับผลกระทบของก.สาธารณสุขมีความเห็นตรงกันว่ากลุ่มที่ 3 แม้จะได้รับรังสีแต่เป็นจำนวนน้อยจนไม่มีนัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่แตกต่างไปจากผู้ไม่ได้รับผลจากรังสีครั้งนี้เพราะรังสีในบรรยากาศปกติก็มีอยู่แล้ว

สำหรับประเด็นการเฝ้าติดตามและตรวจเลือดนั้น กลุ่มที่ 1 และ 2 จะเฝ้าระวังประมาณ 2 ปี หลังจาก 6 สัปดาห์ (1 เม.ย. 2543) จะติดตามทุก 3 เดือน หลังจากนั้นทุก 3 เดือน 3 ครั้ง และทุก 6 เดือน 2 ครั้ง สำหรับกลุ่มที่ 3 จะดูแลจนถึง 1 เม.ย. 2543 จะเจาะเลือดเป็นครั้งสุดท้าย เพราะอยู่ในเกรด 0 พื้นตัวได้ภายใน 6 สัปดาห์ และหลังจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปเยี่ยมที่บ้านเพื่อช่วยดูแลเมื่อมี

ปัญหาจะได้ให้คำปรึกษา แนะนำ สำหรับประชาชนที่มีปัญหาในขนาดในกลุ่มที่ 1 และ 2 บริษัทกมล สุโกศล อิเล็กทริก คงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน ก.สาธารณสุขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ผู้จัดการ 22-230443)

2.1.2 ชาวเล้งพบสารพิษ ไวไฟร้ายแรง - ทั้งเคลื่อน 161 ถึง

นายสมโภชน์ ศรีประไหม ผู้ช่วยปลัด กทม. เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 12.30 น วันที่ 24 เม.ย. นายสันติ โคตรมี นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางเขน แจ้งให้ทราบว่า มีผู้นำสารเคมีขนาด 200 ลิตร จำนวน 161 ถัง ไปทิ้งที่ทุ่งโล่งข้างหมู่บ้านปิยะพร ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา ห่างจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชเพียง 500 เมตร เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า สารเคมีดังกล่าวถูกพบและเปิดออกโดยพวกเขาเล้ง จำนวน 5 ถัง โดยไม่ทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุอะไร จึงได้เทสารเคมีที่เป็นของเหลวทิ้งออกจากถังเพื่อนำถังไปขาย จากการตรวจสอบพบว่า เป็นของเหลวไวไฟ มีพิษอันตราย เจ้าหน้าที่จึงกั้นบริเวณระยะ 50 เมตร เพราะอาจเป็นอันตราย และได้ติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ไปตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของสารเคมีดังกล่าว

นายสุประพันธ์ วงษ์กะพันธุ์ ผอ.เขตบางเขน ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นว่า "ความจริงเราได้รับแจ้งตอนห้าทุ่มวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบตัวคนขับรถชื่อนายเฉลิมพล โจนนประโคน อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 9 ต.บ้านกวด จ.บุรีรัมย์ พร้อมรถปิกอัพยี่ห้อนิสสัน สีขาว ทะเบียน บค 6989 พิจิตร กำลังขนสารเคมีลงจากรถ เจ้าหน้าที่จึงได้จับตัวส่ง สน.บางเขนล่าสุด กทม. ได้ติดต่อบริษัทเจนโก้เพื่อนำสารเคมีไปทำลายก่อน"

รายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจ.สน.บางเขน ได้ปล่อยตัวนายเฉลิมพล โดยอ้างว่าไม่มีอำนาจกักขัง เพราะมีโทษแค่ปรับ 2,000 บาทเท่านั้น และได้ปล่อยตัวไป ยึดเพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อไว้ตามตัวมาเสียค่าปรับเท่านั้น และจากการที่ผู้สื่อข่าวสอบถาม สน.บางเขนพบว่าไม่มีการลงบันทึกเหตุการณ์ประจำวันแต่อย่างใด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกเวรไปแล้ว

ในวันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังบริษัทเอเชีย แปซิฟิคปิโตรเคมีคัล จำกัด แต่พนักงานไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆ ได้แต่กล่าวว่าทางบริษัทไม่ทราบว่าสารเคมีที่นำไปทิ้งเป็นของบริษัทหรือไม่ เพราะถ้าเป็นสารเคมีหรือสินค้าของทางบริษัทจะต้องนำไปไว้ในสถานที่เก็บยังไม่มีการออกนอกโกดังแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมื่อขอพูดกับผู้บริหารหรือผู้จัดการได้รับการปฏิเสธทันที (มติชน 250443)

ด้านนายศิริบุญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ค.พ.) กล่าวว่าจากการตรวจสอบยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้นำสารเคมีมาทิ้งเอาไว้ พวกเขาเล้งมาพบและได้เทสารเคมีดังกล่าวออกแล้ว 5 ถัง แต่ได้รับกลิ่นสารเคมีซึ่งรุนแรงมาก ส่งผลให้เกิดอาการแสบตา แ่นนหน้าอกจึงได้แจ้งความกับตำรวจ สน.วัชรพล และเมื่อเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษไปตรวจสอบพบว่าเป็นกลุ่มสารละลาย หรือ Solvent ประเภทสารเอทิล อะซิเตต เบนซิน ไชลิน ซึ่งเป็นสารอันตราย ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นสารเคมีของบริษัทเอเชีย แปซิฟิคปิโตรเคมีคัล หรือไม่ นายศิริบุญญ์กล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้เพราะชื่อบริษัทบนตัวถังอาจจะไม่ใช่คนที่เอามาทิ้งก็ได้ คนที่นำมาทิ้งคาดว่าเป็นบริษัทรับกำจัดสารเคมี

รายงานข่าวบอกว่าชาวบ้านในบริเวณนั้นเคยเห็นรถปิกอัพคันดังกล่าวนำสารเคมีลักษณะนี้มาทิ้งตั้งแต่คืนวันที่ 21 เม.ย. 2543 และมีคนเก็บขยะนำถังบรรจุสารเคมีไปเจาะเอาสารเคมีออกแล้วนำไปขาย ได้ราคาถังละ 200 บาท โดยไม่รู้ว่าเป็นสารอะไร มีพิษแค่ไหน

น.ส.สมล ปวีตรานนท์ นักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.สาธารณสุข กล่าวเกี่ยวกับสารเคมีที่พบในที่เกิดเหตุว่าประกอบด้วย ทูโอลีน เบนซิน, อะซิเตต และเอทิล อะซิเตต ซึ่งแต่ละชนิดมีอันตรายใกล้เคียงกัน กล่าวคือสารเคมีเหล่านี้เป็นสารระเหย หรือทำละลายที่เรียกว่าโซลเวนต์ เป็นสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ มีตัวเดียวที่เป็นสารก่อมะเร็งคือ เบนซิน อะซิเตต ส่วนสารอื่นเช่น เอทิลอะซิเตต, ทูโอลีน เป็นสารไวไฟสูง เมื่อเข้าตาจะเกิดอาการระคายเคือง เมื่อสูดดมมากๆ จะเกิดอาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ เกิดอาการแพ้คลื่นไส้อาเจียน ง่วงซึม และระบบหายใจล้มเหลว เสียชีวิตได้ (กรุงเทพธุรกิจ,มติชน 250443)

'โซลเวนต์' ฝนอีกที่ปทุมฯ 150 ถังห่างโรงเรียนแค่ 50 เมตร

วันที่ 25 เม.ย. 2543 เจ้าหน้าที่ตรวจพบสารโซลเวนต์ประมาณ 150 ถัง ที่หลังหมู่บ้านวังกานนท์ ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากการสำรวจบริเวณรอบๆ มีกลิ่นเหม็นสารเคมีแพร่กระจาย คล้ายกลิ่นทินเนอร์ผสมสี บางถึงบวมเหมือนมีแรงดันของสารเคมีพร้อมที่จะระเบิดหากมีการเสียดสี บางถึงเขียนข้างถังว่าโซลเวนต์ไวไฟและอันตราย ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ประกอบกับอยู่ห่างจากโรงเรียนลำลูกกาเพียง 50 เมตร โดยมีรั้วโรงเรียนกั้นเท่านั้น

พล.ต.ต.สหชัย เจริญทรัพย์ ผบ.ภ.จ.ว.ปทุมธานี ได้เข้าตรวจสอบและกล่าวว่า ยังไม่สามารถตรวจสอบภายในถังว่าเป็นสารอะไร แต่เท่าที่ดมกลิ่นในเบื้องต้นอาจจะเป็นสารโซลเวนต์ที่ใช้ผสมสีและกั๊ดสีในอุชขอมรถยนต์ และนิยมผสมทำน้ำมันปลอม ด้านนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมต.อุตสาหกรรมกล่าวว่า ขณะนี้สั่งการให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ปลัด ก.อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัด ออกตรวจสอบพื้นที่ทุกพื้นที่ หากพบมีการกระทำผิดให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าไม่ทำตามกฎหมายจะสั่งปิดโรงงานที่ทิ้งถังบรรจุโซลเวนต์ทันที (กรุงเทพธุรกิจ 260443)

2.2 สิ่งแวดล้อมเมือง

2.2.1 กทม.วิจัยมลพิษใต้สถานีรถไฟฟ้า

นพ.วันชาติ ศุภจตุรัส รองปลัด กทม.เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนสำหรับการวิจัยมลภาวะในพื้นที่ กทม.ซึ่งควบคุมโดยศูนย์วิจัย กทม.จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ กทม.ได้กำหนดจุดสำหรับการวิจัย 9 จุด แบ่งเป็นถนนเปิด 3 จุด คือ ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ และถนนอาจณรงค์ ได้สถานีรถไฟฟ้า 3 จุด คือ ได้สถานีชิดลม สถานีอารีย์และสถานีศาลาแดง อีก 3 จุด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งคาดว่าจะกำหนดจุดศึกษาในชุมชนที่อยู่ห่างถนนใหญ่

สำหรับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลภาวะในถนน และชุมชนรวม 6 จุด จะเป็นการวิจัยลักษณะเดียวกัน ส่วนการตรวจวัดมลภาวะใต้สถานีรถไฟฟ้า จะมีการวิจัยที่แตกต่างกัน โดยสถานีชิดลม ทาง กทม.ร่วมกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นทำการวิจัย ส่วนสถานีอารีย์ทาง กทม.ร่วมกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (บีทีเอส) วิจัยในระบบทำพัดลมดูดอากาศ โดยใช้ท่อลม ส่วนสถานีศาลาแดง ทางบีทีเอสทำการวิจัยเอง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับสถานีอารีย์ ทั้งนี้ การวิจัยใต้สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 3 จุด จะนำมาเปรียบเทียบและดูปริมาณมลภาวะ หากมีมากเกินไปมาตรฐาน กทม.จะเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประหยัดที่สุดไปใช้ติดตั้งในจุดอื่นๆ เพื่อลดมลภาวะต่อไป การวิจัยจะเริ่มในเดือน พ.ค. 2543 และแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย. 2544 และจะทำการตรวจวัดทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และจะพิจารณาประเมินผลจากฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอนเป็นตัวสำคัญ ([กรุงเทพธุรกิจ 190400](#))

2.2.2 เทศบาลน้ำพองวุ่น สร้างที่ทิ้งขยะไม่ได้ เรียกเงินมียาชาวดิน

จากกรณีที่เทศบาล ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้รับงบประมาณในการจัดการปัญหาขยะทั้งการก่อสร้าง และซื้ออุปกรณ์ในการแก้ปัญหาขยะ วงเงิน 25.09 ล้านบาท ในโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ หรือโครงการเงินกู้มียาชาวดิน โดยเทศบาล ต.น้ำพอง ได้ซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะที่บ้านคำมิด ต.น้ำพอง เอาไว้แล้ว แต่เมื่อจะนำขยะเข้าไปทิ้งกลับถูกชาวบ้านคำมิด โดยเฉพาะบ้านคำมิดได้ประท้วงและไม่ยอมให้เทศบาลนำขยะเข้าไปทิ้ง เนื่องจากเห็นว่าเทศบาลไม่รับผิดชอบ และจัดการปัญหาขยะไม่ได้ และเกรงจะช้ำรอยกับที่บ้านหนองหารจาง ต.น้ำพอง จุดทิ้งขยะเดิมที่เทศบาลนำขยะเข้าไปทิ้งก่อนหน้านี้ แล้วถูกชาวบ้านคัดค้านและให้ไปทิ้งที่อื่น

สำหรับงบประมาณในการจัดสร้างที่ทิ้งขยะจำนวน 18.05 ล้านบาทนั้น ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ และทางสำนักงานนโยบายและแผน (สผ.) ได้เร่งรัดให้เทศบาลเร่งดำเนินการ เนื่องจากตามแบบการก่อสร้างที่เทศบาลส่งให้ สผ. ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า จะต้องลงมือก่อสร้างภายในเดือน มี.ค. ที่บ้านคำมิด สัญญาการก่อสร้างใช้เวลา 180 วัน โดยจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอาไว้แล้ว คือ หจก.ฉัตรชัยเจริญ จ.ขอนแก่น ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ แต่จนถึงขณะนี้ เทศบาลยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย ช้ำยังมีชาวบ้านคำมิดได้ประท้วงที่เทศบาลจะขนขยะเข้าไปทิ้ง หากเทศบาลน้ำพองไม่ลงมือก่อสร้างทางสผ.จะต้องเรียกงบประมาณคืน

น.ส.อารยา นันทโพธิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้หมดเวลาแล้ว เพราะสิ้นเดือนมี.ค.แล้ว แต่เทศบาลยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไร เพียงแต่นายกเทศมนตรีเทศบาลน้ำพอง ได้เขียนรายงานถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ ซึ่งผิดขั้นตอนเพราะตามอำนาจ นายกเทศมนตรีต้องส่งเรื่องให้ผวจ.เป็นผู้พิจารณา และผวจ.ขอนแก่นจะต้องเป็นคนส่งเรื่องไปยังเลขาธิการสผ.เอง เพื่อชี้แจงและรายงานความคืบหน้าทั้งหมด ([กรุงเทพธุรกิจ 050400](#))

2.3 ความเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า

2.3.1 Earth Day 22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก

22 เม.ย. 2543 เป็นวันที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP") ประกาศให้เป็น "วันคุ้มครองโลก" หรือ เอิร์ธเดย์ ชูติมา นู่นมัน นสพ. มติชนตั้งข้อสังเกตว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่ามวลมนุษยชาติต่างก็ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังรุมเร้าอยู่อย่างมากมาย พร้อมกันนั้นได้สร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมมากที่สุด หลายประเทศให้ความสำคัญกับวันนี้ แต่ประเทศไทยเฝ้าจับจ้องที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนั้นอยู่ชั้นแนวหน้าในเรื่องความยากแค้นค่อนข้างเร็วกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ปัจจุบันประเทศไทยผลิตขยะและของเสียจากชุมชนวันละ 37,000 ตัน มีการนำเข้าสู่สารเคมีปีละ 3.22 ล้านตัน ผลิตเองในประเทศอีก 9.70 ล้านตัน มีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากสารเคมีเหล่านี้ และผลของการกระจายสารเคมีไปในสภาพแวดล้อมปีละ 3,055 คน พื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรเต็มไปด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ ตกค้างอยู่จำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แหล่งน้ำทั่วประเทศนับวันค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ก็จะน้อยลงเรื่อยๆ ในทางตรงข้ามปริมาณเชื้อโรคปริมาณสารแขวนลอยกลับมีมากขึ้น ปัญหามลพิษด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางเสียง ฝุ่น ควันพิษ ยังไม่มีที่ท่าจะลดลง ก.วิทยาศาสตร์ฯแจ้งว่าพบฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจสูงกว่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ บางพื้นที่ในเขต กทม.มีปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานถึง 7.3 เท่า นอกจากนี้ยังมีสารพัดสารพิษที่คนไทยยากจะหลีกเลี่ยงหากยังต้องออกจากบ้าน เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารตะกั่ว ไดออกซิน ฯลฯ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้เป็นเพราะขาดความร่วมมือจากคนไทยทั่วประเทศ เช่นกรณีการจัดกิจกรรมงานคอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์ เป็นการจัดงานวันคุ้มครองโลก แต่หลังจากเลิกงานสนามกีฬาเต็มไปด้วยเศษกระดาษ ถูพลาสติก แก้วน้ำ และร่องรอยความเสียหายของสนามหญ้า จิตสำนึก และคำสัญญาที่น้องๆให้กับที่ศิลปินหายไปหมดสิ้น ผลที่ได้จากกิจกรรมวันคุ้มครองโลกก็คือ รายได้เพียงน้อยนิด ส่วนจุดหมายหลักที่หวังจะสร้างจิตสำนึกให้คนที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตได้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิง (สยามรัฐ 240443, มติชน 220443)

2.3.2 อาเซียนเร่งผลักดันแผนกลยุทธ์สวล. : เน้นการดูแลชายฝั่งทะเลเงินใต้

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รมต.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะจะเดินทางไปร่วมพิธีเปิดปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ที่กรุงบันดา เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ในวันที่ 4 เม.ย. พ.ศ. 2543 ว่า รัฐมนตรีของประเทศอาเซียน ได้หารือถึงกรณีของปัญหาไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการขอความร่วมมือจากประเทศภูมิภาคอาเซียนในการลดปัญหาไฟป่า หรือปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศคือบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ภาคใต้ของไทย รวมทั้งอินโดนีเซีย โดยไฟป่าที่อินโดนีเซีย เกิดจากเอกชนที่รับสัมปทานปลูกต้นปาล์มน้ำมัน เผาป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ส่วนประเทศไทยจะร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยการช่วยศึกษาทิศทางของหมอกควัน โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และพยายามให้มีเครือข่ายของสถานีตรวจวัดภูมิอากาศ ส่วนอินโดนีเซียจะเน้นการควบคุมเอกชนที่รับสัมปทานไม่ให้มีการเผาป่า ด้วยการเข้ามาตรวจทางกฎหมายอย่างเข้มงวด

ที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ยังได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันในแผนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ที่จะดำเนินการระหว่างปี 2542-2547 แผนนี้ประกอบด้วย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องทะเลและชายฝั่ง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดินและป่าไม้และไฟป่า หมอกควัน และกิจกรรมอื่นๆ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการยกร่างแผนปฏิบัติการในการสำรวจและแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลในภูมิภาคของอาเซียน เน้นทะเลเงินใต้ เริ่มแต่เวียดนาม กัมพูชามาไทยไปมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย ที่จะร่วมกันศึกษาสำรวจข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง ประการัง คุณภาพน้ำ เสร็จแล้วจะทำแผนปฏิบัติการร่วมกันและขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน ยังได้ประชุมหารือถึงความสำคัญของพันธะกรณีร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสานรอยและวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2563 และได้นำมาหารือร่วมกันในอาเซียน โดยเสนอให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ 21 ของกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมกันนี้ ได้มีการพิจารณาเตรียมท่าทีของอาเซียนต่อภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะขึ้นในเดือนพ.ย. ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

นายชาติกร ช่วยประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า กิจกรรมปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ประเทศไทยจะรณรงค์ภายใต้คำขวัญ "OUR HERITAGE OUR FUTURE" หรือ อนุรักษ์มรดกไทยเพื่ออนาคตของไทยและอาเซียนอย่างยั่งยืน และกล่าวว่าได้งบประมาณในการจัดรณรงค์ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียนเพียง 2 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างน้อย จึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาจมีการแจกรางวัลแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดีเด่น มีการสัมมนาวิชาการถึงแก่นแท้ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนทำทัวร์ เจ้าของโรงแรม ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร (กรุงเทพธุรกิจ 04,110400)

2.3.3 สิงคโปร์ขอประชาพิจารณาซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัทสิงคโปร์ พาวเวอร์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2543 ว่า บริษัทยังไม่มีมติตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการเข้าไปถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่บริษัท ยูเนียน พาวเวอร์ ดีเวลอปเม้นท์ กำลังดำเนินการก่อสร้างในจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยต้องการรอให้ทางการไทยแถลงผลการทำประชาพิจารณ์ก่อนตัดสินใจลงทุน

นายจัน อีเยก โฆษกบริษัทสิงคโปร์ พาวเวอร์ เปิดเผยอีกว่า แม้บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อเปิดการเจรจาเกี่ยวกับการเข้าไปถือหุ้น แต่ก็ยังไม่อยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วน สิงคโปร์ พาวเวอร์แถลงเมื่อเดือนก.พ. 2543 ว่า บริษัทอาจเข้าไปรับช่วงถือหุ้นโรงงานไฟฟ้าหินกูดใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เคยเป็นของบริษัทฟอร์ตุม พาวเวอร์ จากฟินแลนด์ และบริษัทยู.เอส. เฟอร์ม คอนซิลิเดเต็ด อีเลกทริก พาวเวอร์ เอเชีย โดยบริษัททั้ง 2 ตัดสินใจถอนตัวหลังถูกประท้วงอย่างรุนแรงในโครงการนี้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2543 นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านประมาณ 400 คนได้ไปรวมตัวประท้วงที่หน้าสถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เพื่อคัดค้านไม่ให้สิงคโปร์ พาวเวอร์ ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ซึ่งนักอนุรักษ์ระบุว่า จะปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายกับพืชและสัตว์ในทะเล รวมถึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมงในท้องถิ่น (กรุงเทพธุรกิจ 060400)

3. ความเคลื่อนไหวพลังงาน

3.1 ความเคลื่อนไหวพลังงานในประเทศ

3.1.1 5 เม.ย. ปรับราคาน้ำมันลดลงลิตรละ 20 สตางค์- 25 เม.ย. ปรับขึ้นเบนซิน 30 สตางค์

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(สพช.) ว่าผู้ค้าน้ำมันทุกรายได้แจ้งขอปรับลดราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซินและดีเซลลงอีกลิตรละ 20 สตางค์ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 5 เม.ย. 2543 โดยน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 95 ราคา 14.19 บาทต่อลิตร เบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91 ราคา 13.19 บาทต่อลิตร ดีเซลราคา ลิตรละ 11.67 บาท สาเหตุที่น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศได้มีการปรับราคาลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ได้ปรับลดลง โดยน้ำมันเบนซินได้ลดลงประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จาก 31.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เหลือ 30.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล น้ำมันดีเซลลดลงประมาณ 95 เซนต์ต่อบาร์เรล จาก 30.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดเหลือ 29.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (กรุงเทพธุรกิจ 050400)

25 เม.ย. 2543 นายพิชัย ชุณวชิร ผู้จัดการใหญ่ ปตท. น้ำมัน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) แจ้งว่าจะมีการปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นลิตรละ 30 สตางค์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วอยู่ที่ลิตรละ 14.29 บาท เบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่วลิตรละ 13.29 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลราคายังคงเท่าเดิมลิตรละ 11.12 บาท การปรับขึ้นครั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ ปตท. ได้ลดราคาน้ำมันเบนซินเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2543 ที่ผ่านมา เนื่องจากขณะนั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ซึ่งราคาอยู่ที่ 26.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จึงจำเป็นต้องปรับราคาเบนซินขึ้น รายงานข่าวจาก สพช. แจ้งว่าทางผู้ค้าน้ำมันทุกรายได้แจ้งขอปรับราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 30 สตางค์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. นี้ เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้น 1.97 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยราคาน้ำมันเบนซินในตลาดสิงคโปร์อยู่ที่ 28.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ปริมาณการใช้ น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 250443)

3.1.2 ยอดใช้น้ำมัน 2 เดือนแรกลดฮวบ

นายอนุพงศ์ ธีรวิญ ผู้จัดการตลาดค้าปลีก บริษัทน้ำมัน เซลล์ แห่งประเทศไทย แจ้งว่า จากผลกระทบของราคาน้ำมันในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อยอดจำหน่ายน้ำมันใน 2 เดือนแรกปีใหม่ของทุกบริษัทในส่วนของน้ำมันเบนซินออกเทน 95 มียอดขายลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เบนซินออกเทน 91 ลดลงร้อยละ 1.8 ยกเว้น บ.เซลล์ซึ่งออกแคมเปญเซลล์ที่ช่วยให้ออกขายเพิ่มร้อยละ 18.2 อย่างไรก็ตามเมื่อรวมยอดขายของเบนซินทั้ง 2 ประเภทของทุกบริษัทพบว่าลดลงร้อยละ 6.5 โดยบริษัทเซลล์ลดลง 2.8 ส่วนดีเซลลดลงร้อยละ 10.4 ในเดือนมี.ค. ยอดขายเบนซิน 91 ของเซลล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. ของปีที่แล้ว โดยทางเซลล์ได้กำหนดบงชประชาสัมพันธ์เรื่องเซลล์ที่ร้อยละ 25 ล้านบาท ออกโฆษณาตั้งแต่เดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ได้ออกโฆษณาปลาเรืองแสง (นีออน ฟิช) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 เพิ่มขึ้น (มติชน 080443)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานไฟฟ้า

3.2.1 ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นไม่เกิน 10 สตางค์

นายรัตนพงษ์ จงดำเกิง ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาไฟฟ้าตามต้นทุนอัตโนมัติ (เอฟที) ซึ่งมีนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เป็นประธานในวันที่ 11 เม.ย. 2543 จะมีการพิจารณาเอฟทีใหม่เพื่อประกาศในบิลค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ค. 2543 เนื่องจากผลกระทบของราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจำเป็นต้องมีการปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นอีก แต่คาดว่าจะไม่เกิน 10 สตางค์จากหน่วยปัจจุบันที่มีอยู่ 57 สตางค์ ต่อหน่วย แต่จากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับลดลงจะทำให้ค่าเอฟทีในครั้งนี้นับปรับลดลงอย่างแน่นอน กฟผ. ได้บริหารการใช้เชื้อเพลิงเพื่อให้ต้นทุนต่ำที่สุด โดยน้ำมันเตาใช้ 3,150 ล้านลิตร จากเดิม 3,800 ล้านลิตร ลดลง 17% น้ำมันดีเซลใช้ 50 ล้านลิตร จากเดิม 214 ล้านลิตร ลดลง 76% ก๊าซธรรมชาติ 1,285 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,216 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.6% ส่วนการใช้ถ่านหินลิกไนต์ใกล้เคียงกับปีที่แล้วคือประมาณ 14 ล้านตัน (มติชน 080443)

3.3 ความเคลื่อนไหวพลังงานในต่างประเทศ

3.3.1 สวรรค์ดีจ้างทนายมือดีสู้คดีค้าน้ำมันเถื่อน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย อธิบดีกรมสารนิเทศ ก.ต่างประเทศเปิดเผยกรณีนายสุรศักดิ์ นานานุกูล ประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจพรรคความหวังใหม่ นายอำนาจ วรชาติและนายไชมอน ตัน นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ถูกสหรัฐฯจับกุมในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติต่ออิรัก ซื่อน้ำมันจากประเทศอิรักและถูกขังอยู่เรือนจำเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ ว่า นายสุรศักดิ์ได้เปลี่ยนทนายความจากที่สหรัฐฯจัดหาให้มาเป็น นายแพต วอน นายกเนตบัณฑิตชานดิเอโอ ซึ่งเชี่ยวชาญกฎหมายอาญากรรมโดยเฉพาะ

หลังจากได้รับการแต่งตั้ง นายวอนได้ติดต่อไปยังผู้พิพากษาชานดิเอโอเรื่องจำนวนเงินประกันนายสุรศักดิ์ หากศาลพอใจจำนวนเงินประกัน ศาลอาจให้ประกันตัวก่อน 18 เม.ย 2543 นี้ (มติชนสุดสัปดาห์ 040443)

ในวันที่ 18 เม.ย. 2543 หลังจากที่นายสุรศักดิ์ป่วยเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งศาลได้นัดไต่สวนคดีในวันที่ 24 เม.ย. 2543 และนำตัวนายสุรศักดิ์ไปคุมขังที่สถานกักขังเรือนจำกลางเมืองชานดิเอโอ ในวันที่ 19 เม.ย. 2543 นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ กงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมนายสุรศักดิ์ และให้สัมภาษณ์ว่านายสุรศักดิ์ยังไม่ได้ผ่าตัด เมื่อเข้าโรงพยาบาล แพทย์ได้นำน้ำเกลือและตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในกระเพาะอาหาร จึงใช้เครื่องมือสอดเข้าตัดเนื้องอกบางส่วนออกมา และส่งให้แพทย์ที่ ม.รัฐแคลิฟอร์เนีย ตรวจสอบว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ เพื่อจะได้ทำการรักษาผ่าตัดต่อไป ด้านนายสุรศักดิ์ได้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่ถูกจับไม่เกี่ยวกับพรรค เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เกี่ยวกับการเมือง และฝากขอโทษผู้บริหารพรรคความหวังใหม่และสมาชิกพรรคทุกคนด้วย (ไทยรัฐ 210443)

3.3.2 ประธานโอเปกบอกใบ้อาจเพิ่มการผลิตน้ำมันอีก

นายอาลี โรดิเกซ รัฐมนตรีน้ำมันเวเนซุเอลาและประธานโอเปก กล่าวว่า การตัดสินใจขยายการผลิตของกลุ่มโอเปกเมื่อต้นเดือน เม.ย. 2543 ปริมาณ 1.45 ล้านบาร์เรลต่อวันยังไม่สามารถทำให้ราคาลดลงอย่างเพียงพอ และมองว่าการเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบยังเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังจากการประชุมของกลุ่มในเดือน เม.ย. 2543 นี้ เนื่องจากนักวิเคราะห์หลายท่านคาดการณ์ว่าดีมานด์น้ำมันโลกจะขยายเพิ่มขึ้น คำกล่าวของรัฐมนตรีเวเนซุเอลาทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพื่อการส่งออกเดือน พ.ค. 2543 มีการซื้อขายในช่วงวันที่ 4 เม.ย. 2543 ราคาอยู่ที่ 24.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ต่ำกว่าราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 18 เซนต์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบสวีทครูดเพื่อการส่งมอบเดือน พ.ค. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2543 อยู่ที่ 26.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ต่ำกว่าราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา 47 เซนต์ (ผู้จัดการ 240443)

ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองการปกครอง

1. ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง

1.1 โฉมหน้ากรม.ชวน2/4และผลการสำรวจความคิดเห็นของเอแบคโพล

จากกรณีพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ จำนวนต่อหลักฐานในการจูงใจแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในปลายเดือนมี.ค.2543นั้น นำไปสู่การเคลื่อนไหวปรับกรม.ในพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนายภท.ชน หลีกภัย บอกว่าหากพรรคอื่นต้องการปรับกรม.ก็สามารถทำได้พร้อมกันนี้ (มติชน 010443) ความเคลื่อนไหวในการปรับกรม.จึงเกิดขึ้นในพรรคร่วมรัฐบาล สำหรับพรรคชาติพัฒนาซึ่งมีปัญหาค่าตัวนางปิฎกา หงสกุล ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.หรือไม่ เนื่องจากนายสมัคร สุนทรเวช หน.พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเดิมของนางปิฎกา ลงสมัครด้วย อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงเลือกตั้งฯ (ผู้จัดการ 050443) ท้ายสุดนอกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วพรรคที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรมต.คือพรรคชาติไทยเนื่องจากนายปัญญา เกสรทอง รองนายภท.ลาออกจึงมีการปรับกรม.ในพรรคนี้หลายคนด้วยกัน

วันที่ 10 เม.ย.2543 นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำรายชื่อปรับกรม.รัฐมนตรีส่งให้สำนักราชเลขาธิการ เพื่อทูลเกล้าฯ โดยมีการปรับในสองพรรคการเมืองคือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทย วันที่ 11 เม.ย.2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรม.ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างและปรับปรุงกรม.บางตำแหน่ง กล่าวคือ ให้กรม.พ้นจากตำแหน่ง คือ นายปองพล อดิเรกสาร รมต.เกษตรฯ นายสนธยา คุณปลื้ม รมช.คมนาคม นายประภัตร โพธสุธน รมช.มหาดไทย และนายจองชัย เทียงธรรม รมช.แรงงานฯ และแต่งตั้งกรม.ใหม่คือ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายภท. และกรม.มหาดไทย (แทนพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ที่ลาออกไป) พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รองนายภท. นายประภัตร โพธสุธน รมต.เกษตรฯ นายจองชัย เทียงธรรม รมช.คมนาคม นายสนธยา คุณปลื้ม รมช.มหาดไทย และนายประยุทธ์ ศิริพานิช รมช.แรงงาน (กรุงเทพธุรกิจ 120443)

วันที่ 13 เม.ย.2543 สำนักวิจัยเอแบคฯ(เอแบคโพล)เปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง " ประชาชนคิดอย่างไรต่อการปรับกรม.ชวน2/4 " ระหว่างวันที่ 11-12 เม.ย. ผลการสำรวจปรากฏว่าร้อยละ 38.1 ไม่เห็นด้วยที่พรรคชาติไทยปลดนายปองพล อดิเรกสาร จากตำแหน่งรมต.เกษตรฯ เห็นด้วยร้อยละ 22 นอกจากนี้ ยังระบุถึงร้อยละ 41.9 ว่าการปรับกรม.ในส่วนของพรรคชาติไทยทำให้ภาพลักษณ์รัฐบาลแย่ลง ร้อยละ 46.7 เห็นว่ารัฐบาลได้ประโยชน์จากการปรับกรม.ครั้งนี้ รองลงมาเป็นการเมือง และร้อยละ 57.4 เห็นว่าการปรับกรม.ครั้งนี้จะเป็นการถอนทุนคืนของนักการเมือง และบอกว่าพลังประชาชนยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะตรวจสอบการทำงานของกรมต.ในช่วงเวลา

ที่เหลือนี้ถึงร้อยละ 61.8 ทำยอดโพลระบุว่าร้อยละ 29.9 ประชาชนเห็นว่าพรรคไทยรักไทยควรเข้ามาเป็นรัฐบาลรองลงมาร้อยละ 19.8 คือ พรรคประชาธิปัตย์ (มติชน 140443, สยามรัฐ 150443)

1.2 สลายทายาทชอยราชครูในพรรคชาติไทย

การปรับกรม.รัฐบาลชวน 2/4 ที่เป็นทวิภาคีวิจารณ์กันมากคือการปรับนายปองพล อติเรกสาร ออกจากตำแหน่งรมต.เกษตรฯ ซึ่งขณะที่พรรคชาติไทยพิจารณาปรับเปลี่ยนนั้น นายปองพลอยู่ระหว่างการเดินทางไปศรีลังกาเมื่อกลับมาทราบว่าถูกปรับออกจากกรมต.เกษตรฯมาดำรงตำแหน่งรองนายกฯ นายปองพลแสดงความไม่พอใจนายบรรหาร ศิลปอาชา หน.พรรคชาติไทย อย่างไรก็ตาม ทำยอดนายปองพลต้องถูกปรับออกจากตำแหน่งรองนายกฯด้วย เพราะเกรงว่าจะต้องดูแลกระทรวงที่พรรคชาติไทยรับผิดชอบซึ่งนายปองพลอาจต้องเรื่องหรือปลุกกระแสคัดค้านให้สังคมโจมตีพรรคชาติไทยได้ แม้กระทั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคก็ได้รับการวิจารณ์ว่าในการประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 28 เม.ย.นายบรรหารอาจใช้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคขึ้นนำกรรมการบริหารทั้งหมดปลดนายปองพลก็ได้ (ไทยโพสต์, กรุงเทพฯธุรกิจ, สยามรัฐ 110443, ผู้จัดการ 120443) วันที่ 11 เม.ย.2543 นายปองพล อติเรกสาร ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ถูกปรับออกเนื่องจากไม่ยอมให้หัวหน้าพรรคชาติไทยคือนายบรรหาร ศิลปอาชา ก้าวจ่ายเงินกู้เอทีบี ส่วนอนาคตจะอยู่พรรคชาติไทยหรือไม่ยังไม่ตอบไม่ได้ นอกจากนี้ พล.ต.อ.ประมาณ อติเรกสาร บิดานายปองพลยังเพิ่มเติมว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ให้นายปองพลถูกปรับออก คือการขัดขวางโครงการสำคัญๆ จากการก้าวก้าวของหัวหน้าพรรคชาติไทย (กรุงเทพฯธุรกิจ 120443) และจากการให้สัมภาษณ์ น.ส.พ.ผู้จัดการ นายปองพลบอกว่าการปรับนายบรรหาร ต้องการเข้ามาบริหารก.เกษตรฯ ทั้งกระทรวง ไม่เฉพาะเงินกู้เอทีบีเท่านั้น เรื่องนี้เห็นชัดตั้งแต่แบ่งงานในกระทรวงแล้ว ที่รมต.เกษตรฯไม่ได้ดูกรมชลประทาน เนื่องจากนายบรรหารขอให้ยกกรมชลประทาน กรมประมงและกรมส่งเสริมการเกษตร ให้รมช.ดูแล ซึ่งปัจจุบันนายอนุรักษ์ จุริมาต รมช.ดูแลต่อจากนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ อธิบดีกรมช.เกษตรฯ ทั้ง 3 กรมนี้มียงบประมาณรวมกันสูงถึง ร้อยละ 65 ของงบฯในกระทรวงทั้งหมด (ผู้จัดการ 120443)

นายสมศักดิ์ ปรีศนันท์กุล รมต.ศึกษากรรมการบริหารพรรคชาติไทย กล่าวว่า การปรับกรม.ของพรรคชาติไทยมิได้ปรับเพื่อผลประโยชน์การเมือง ทุกตำแหน่งที่ปรับล้วนคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นมติพรรคที่ทุกคนต้องให้ความเคารพ เชื่อว่าคงไม่ทำให้เกิดความแตกแยกภายในพรรค นายปองพลเป็นนักการเมืองที่มีสปิริต คงสามารถยอมรับมติพรรคได้ โดยไม่คิดลาออกไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอื่น และขอปฏิเสธที่ว่าพรรคชาติไทยต้องการล้างนิกการเมืองสายราชครูออกจากพรรค (มติชน 140443)

1.3 ปัญหารูมรั่ว พล.อ.ชวลิต ลาออกจากหน.พรรคความหวังใหม่เพื่อล้างไฟภายในพรรค

กระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งในพรรคความหวังใหม่ปรากฏว่ามีทั้งระหว่าง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หน.พรรค กับเลขาธิการพรรค คือนายจาตุรนต์ ฉายแสง กรณีน.พล.อ.ชวลิตตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักเลขาธิการ ที่นายจาตุรนต์ ดูแล และมีอำนาจสั่งการจาก 3 ล้านบาท เหลือ 6 แสนบาท และ พล.อ.ชวลิต ยังเรียกอำนาจการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆภายในพรรคโดยไม่ต้องผ่านหน.พรรคจากนายจาตุรนต์ กลับคืน เท่ากับ พล.อ.ชวลิตลงมรดกงานในส่วนงานของสำนักงานเลขาธิการพรรคเอง (สยามรัฐ 110443)

วันที่ 20 เม.ย.2543 เวลา 10.00 น. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการและการเมืองครั้งที่ 2 โดย พล.อ.ชวลิต บอกว่าในที่ประชุมพรรคตนได้ประกาศลาออกจากหน.พรรค เพื่อให้เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ และต้องการเปลี่ยนข้อบังคับพรรคหลายข้อในการประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่ 30 เม.ย. เพื่อนำไปสู่การเป็นพรรคมหาชน (สยามรัฐ 210443, ไทยโพสต์ 230443) นอกจากนี้ ยังบอกว่าการลาออกไม่เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพรรคที่มาจากเรื่องลูกชาย ร.ต.อ.เฉลิม ซึ่งการลาออกของ พล.อ.ชวลิตได้รับการวิจารณ์จากนายจาตุรนต์ ว่าเป็นทางออกที่ดี (สยามรัฐ 210443) และประกาศลาออกตามพร้อมยืนยันไม่รับตำแหน่งเลขาธิการพรรคอีก (ไทยโพสต์ 210443) รวมทั้งยังไม่แน่ใจว่าจะรับตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือไม่ (ไทยโพสต์ 280443) สวนดุสิตโพลสำรวจความเห็นเรื่องการลาออกของ พล.อ.ชวลิต พบว่าร้อยละ 56.98 เห็นด้วยเพราะทำให้ภาพพจน์ของพรรคดีขึ้น (สยามรัฐ 220443) ขณะเดียวกันนายอดิศร เพียงเกษ อธิบดีรท.หน.พรรคความหวังใหม่ บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการปรับปรุงพรรคให้เป็นระบบระเบียบเท่านั้นไม่ต้องการโค่นล้มใคร (สยามรัฐ 230443) อย่างไรก็ตาม ในการหารือของแกนนำพรรคความหวังใหม่เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2543 ชั่วคราวว่า พล.อ.ชวลิตจะเจรจากับนายจาตุรนต์ อีกครั้งเรื่องการรับตำแหน่งเลขาธิการพรรค (ไทยโพสต์ 280443)

ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคความหวังใหม่ในวันที่ 30 เม.ย.2543 ที่อาคารสารนิเทศ 50 ม.เกษตรฯ ปรากฏว่า พล.อ.ชวลิต ได้ขอมติจากที่ประชุมเลื่อนวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ออกไปอีก 60 วัน โดยไม่มีผู้ใดในที่ประชุมคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว (กรุงเทพฯธุรกิจ 010543)

2. ความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปการปกครอง

2.1 รัฐบาลผ่านร่างพร.บ.ค่าตอบแทนฯในคดีอาญา

วันที่ 25 เม.ย.2543 ครม.มีมติให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยจัดตั้งสำนักงานขึ้นในก.ยุติธรรม ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 245 และ 246 ที่รับรองสิทธิการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนเองมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือถูกเจ้าหน้าที่ทางการจับกุม เมื่อท้ายที่สุดคดีนั้นยกฟ้องหรือพิสูจนได้ภายหลังว่าจำเลยมิใช่ผู้กระทำความผิด สำหรับข้อสังเกตว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีปัญหาต่อเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และศาลจะถูกฟ้องร้องหรือไม่นั้น ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงว่า แม้ไม่มีพ.ร.บ.ฉบับนี้ผู้ต้องหาหรือจำเลยก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทั้งทางแพ่งและอาญา ทางแพ่งสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตามมาตรา 40 ส่วนทางอาญาฟ้องได้ตามมาตรา 157 ส่วนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การมีพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายมาเรียกค่าเสียหายทดแทนจากคณะกรรมการได้ ส่วนกรณีฟ้องร้องเจ้าหน้าที่นั้นหากเจ้าหน้าที่กระทำโดยสุจริตไม่ประมาทเลินเล่อก็ไม่มีความผิด (ไทยโพสต์ 260443)

สาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวที่ผ่านการตรวจกลั่นกรองแก้ไขใหม่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2542 คือ การรับรองสิทธิการได้รับความช่วยเหลือของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยตนเองมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้น หากบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายนั้นเสียชีวิต ให้สิทธินั้นตกเป็นของทายาท โดยความผิดที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐได้ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย โทษฐานทำให้แท้งและความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนป่วยคนชรา การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ด้านละ 1 คน ร่วมกับคณะกรรมการในก.ยุติธรรมและกรรมการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก.แรงงานฯ (มติชน 300443)

2.2 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส.ว.ไม่ครบ 200 เปิดประชุมไม่ได้

สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองแล้วจำนวน 122 คน ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ประชุมวุฒิสภาได้หรือไม่และสมาชิกวุฒิสภาชุดก่อนหน้านี้อาจสามารถทำหน้าที่รักษาการต่อไปได้หรือไม่และประธานรัฐสภาเห็นเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่กระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนทั่วประเทศ จึงเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้น วันที่ 27 เม.ย.2543 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยกรณีปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาดังนี้ 1) สมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกตั้งไม่ครบจำนวน 200 คน ไม่อาจดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ 2) สมาชิกวุฒิสภาที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2543 ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ได้ นายพอล เสงเจริญ เลขานุการศาลรัฐธรรมนูญ บอกว่าคำวินิจฉัยนี้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ และยอมรับว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเท่ากับขณะนี้ไม่มีวุฒิสภา และการปฏิบัติหน้าที่ของนายจิระ บุญพจนสุนทร กรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งแทนนายวิสุทธ์ โพธิ์แท่น ที่ลาออก โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ลงนามสนองพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 13 เม.ย.ทั้งที่หมดวาระตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2543 (ผู้จัดการ 240443, ไทยโพสต์ 280443)

นายยุวรัตน์ กมลเวชช กกต. แถลงข่าวในวันที่ 28 เม.ย.2543 เกี่ยวกับข้อวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า กกต.ยังยืนยันเกี่ยวกับอำนาจที่มีอยู่คือการประกาศแขวนรายชื่อเอาไว้ หากพบว่ามีเหตุทุจริตเกิดขึ้น และแม้จะมีการเลือกตั้งครั้งที่สาม ก็ยังมีเวลาถึง 50 วัน เนื่องจากสมัยประชุมรัฐสภาจะเริ่มในวันที่ 24 มี.ย.2543 (ไทยโพสต์ 290443)

3. ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองการปกครองในต่างประเทศ

3.1 กำหนดการประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือ-ใต้

วันที่ 10 เม.ย.2543 รัฐบาลเกาหลี 2 ประเทศ ออกแถลงการณ์ร่วมกำหนดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีคิม แด จุง แห่งเกาหลีใต้ กับนายคิม จอง อิล ผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ ว่าจะมีขึ้นที่กรุงเปียงยาง เมืองหลวงของเกาหลีเหนือในวันที่ 12-14 มิ.ย. 2543 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่แบ่งแยกจากกัน นายปัก แจ ควู รมต.ว่าด้วยกิจการรวมประเทศของเกาหลีใต้แถลงว่าการพบปะดังกล่าวเป็นไปตามคำเชิญของนายคิม จอง อิล ประธานคณะกรรมการธิการกลาโหมแห่งชาติเกาหลีเหนือ ซึ่งจะเป็นการยุตินโยบายเผชิญหน้าระหว่างกันและเริ่มศักราชใหม่แห่งความร่วมมือและความปรองดองซึ่งกันและกัน และนับเป็นความสำเร็จของ

นโยบาย"ขั้นขั้น" ของนายคิม แด จุง ซึ่งให้ยึดเอาความอดทนอดกลั้นและการมุ่งเป็นฝ่ายช่วยเหลือโดยไม่หวังการตอบรับจากเกาหลีเหนือเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ก่อนหน้าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงประชุมสุดยอดนี้ในการประชุมลับที่ปักกิ่งเมื่อวันที่ 8 เม.ย.2543

จากแถลงการณ์ข้างต้น ปรากฏผลในทางบวกจากปฏิริยาของนานาประเทศ จึงแสดงความยินดีและบอกว่าการประชุมสุดยอดนี้จะบรรลุผลลัพท์อันเป็นผลดี ส่วนเวียดนาม บพบรรณนิกายของน.ส.พ. กองทัพประชาชนของรัฐบาลบอกว่าเป็นสัญญาณทางบวกบ่งบอกถึงแนวโน้มใหม่ที่กำลังปรากฏในคาบสมุทรเกาหลี สหรัฐฯก็แสดงความยินดีและสนับสนุนเช่นกัน สำหรับญี่ปุ่น นายโยเฮอิ โอบิโนะ รมต.ต่างประเทศ เรียกการประชุมสุดยอดคราวนี้เป็น "การสร้างยุคใหม่" และคาดหวังว่าการเจรจาจะทำให้การสนทนาระหว่างสองเกาหลีมีความคืบหน้าและช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี (มติชน, ผู้จัดการ 110443)

3.2 ปฏิบัติการจับตัวประกันของกบฏอาบู ซายฟ์ ในฟิลิปปินส์

วันที่ 21 เม.ย.2543 กลุ่มกบฏอาบู ซายฟ์ กองโจรมุสลิมแบ่งแยกดินแดนหัวรุนแรงชาวฟิลิปปินส์ ลักพาตัวประกันชาวมาเลเซียจำนวน 10 คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 11 คน เป็นชาวเยอรมัน 3 คน ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ ฟินแลนด์ ชาติละ 2 คนและฟิลิปปินส์กับเลบานอนอีกชาติละ 1 คน รวม 21 คนจากสถานพักตากอากาศปูเลา สิปาดัง บนเกาะสิปาดัง รัฐซาบารุ ทางตะวันออกของมาเลเซีย ซึ่งทางการทหารฟิลิปปินส์บอกว่าพวกกบฏนำตัวประกันไปไว้ที่เกาะซูลูและเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ ทั้งนี้นายอาบู อามัด โฆษกกลุ่มกบฏเป็นผู้เปิดเผยกับสถานีวิทยุท้องถิ่นฟิลิปปินส์ว่า กลุ่มของตนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวประกัน ข้อเสนอคือขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาวมุสลิมกรณีวางระเบิดเวสต์เทรต เซ็นเตอร์ สิทธิในการทำประมง และเงินค่าไถ่อีก 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (มติชนสุดสัปดาห์ 020543)

อย่างไรก็ตาม นายนูร์ มิซวรี ผู้ว่าการเขตการปกครองตนเองของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนา ทางใต้ของฟิลิปปินส์ อดีตผู้นำกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่สงบศึกกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ได้เสนอตัวเป็นผู้เจรจากับกลุ่มอาบู ซายฟ์ ให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมด ซึ่งนายโจเซฟ เอสตราดา ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยนายมิซวรี ยืนยันว่าจะไม่ยอมมอบเงินค่าไถ่ตัวประกัน แต่จะพยายามยุติปัญหาด้วยการเจรจา เช่นเดียวกันทางกองทัพฟิลิปปินส์ก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้กำลังรุนแรง เนื่องจากชีวิตตัวประกันกำลังตกอยู่ในอันตราย (มติชนสุดสัปดาห์ 020543)

3.3 การจลาจลในซิมบับเว ชากเดนตกทอดจากลัทธิอาณานิคมตะวันตก

วันที่ 06 เม.ย.2543 สมาชิกรัฐสภาซิมบับเวผ่านกฎหมายรับรองการยึดที่ดินบางส่วนจากเจ้าของที่ดินชาวซิมบับเวผิวขาวโดยไม่ต้องชำระเงินทำให้กลุ่มอดีตทหารผ่านศึกของซิมบับเวภายใต้การนำและความเห็นชอบของสมาคมทหารผ่านศึกภูเขาดินแห่งซิมบับเวประกาศส่งสมาชิกเข้าบุกยึดที่ดินบางส่วนจากเจ้าของที่ดินของชนผิวขาวในประเทศ โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนก.พ.2543 เป็นต้นมา ซึ่งรมต.ต่างประเทศอังกฤษได้เดินทางไปลักเซมเบิร์กเพื่อเรียกร้องให้สมาชิกสหภาพยุโรปร่วมประกาศแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลซิมบับเวเคารพหลักกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหลักประชาธิปไตย (มติชนสุดสัปดาห์ 180443)

วันที่ 27 เม.ย.43 ที่กรุงลอนดอนตัวแทนรัฐบาลซิมบับเวเจรจาท้ากับนายโรบิน คุก รมต.ต่างประเทศของอังกฤษ อดีตเจ้าของอาณานิคมซิมบับเว เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษในการปฏิรูปที่ดินในซิมบับเว ซึ่งนายคุกบอกว่าอังกฤษจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2.2 พันล้านบาท) ในการซื้อที่ดินจากคนผิวขาวและมอบให้ชาวซิมบับเว แต่ทางซิมบับเวต้องยุติเหตุการณ์คนผิวดำบุกุไรนาและสังหารคนผิวขาวก่อน เพราะจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้คนผิวขาวที่เป็นเจ้าของที่ดินถูกฆ่าตายไปแล้ว 2 คน หัวหน้าคนงานในไร่คนผิวขาว 1 คน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 คน (มติชนสุดสัปดาห์ 020543)

ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา

1. ความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปการศึกษา

1.1 สปศ.ได้ข้อยุติเกี่ยวกับโครงสร้างของก.ศึกษาใหม่

วันที่ 26 เม.ย.2543 ในพิธีเปิดสำนักงานปฏิรูปการศึกษา องค์กรมหาชนเฉพาะกิจ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ กรรมการบริหารและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สปศ.ต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีว่ามีข้อยุติในระดับคณะกรรมการบริหารสปศ.ว่าโครงสร้างใหม่ของ ก.ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้นจะประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลักคือ 1)สำนักงานสภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 4) สำนักงานคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งหมดขึ้นตรงกับรมต.ว่าการกระทรวง มีหน้าที่เฉพาะด้านนโยบาย แผนมาตรฐาน การสนับสนุนทรัพยากรและการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล ทั้ง 4 หน่วยงานนี้มีฐานะเทียบเท่ากรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้แล้ว ยังมีสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับ เฝ้าระวัง ติดตามผล และประสานการดำเนินงานภายในและนอกกระทรวง และจัดให้มีองค์กรอิสระเป็นองค์กรมหาชน 3 องค์กร ได้แก่ 1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2) สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออกเป็น 290 เขต สำหรับส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลนั้นได้แก่ การจัดโครงสร้างอาชีวศึกษา พลศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันราชภัฏ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุรุสภา และราชบัณฑิตยสถาน

ด้านการผลิตครูเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เห็นสมควรปรับหลักสูตรวิชาครูให้เป็นหลักสูตร 5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นต้องเรียนวิชาครูต่ออีก 1 ปี ส่วนการออกไปประกอบวิชาชีพครูนั้น ครูใหม่ต้องจบปริญญาตรี มีประสบการณ์สอน 2 ปี ถึงจะได้ไปประกอบวิชาชีพครู ครูประจำการต้องพัฒนาตัวเองภายใน 4-5 ปี ก่อนจะได้ไปประกอบวิชาชีพครู ขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องมีไปประกอบวิชาชีพครูมาก่อนที่จะมีไปประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิสิทธิ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาว่าไม่ต้องมีขนาดใหญ่มากนัก เนื่องจากต้องกระจายอำนาจการบริหารไปยังสถานศึกษา ส่วนแนวทางการผลิตครูนั้นไม่ได้ขึ้นกับใช้เวลา 4 หรือ 5 ปี แต่ขึ้นกับว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถดึงคนดีและคนเก่งในสายวิชาชีพอื่นๆ มาเรียนได้ (ผู้จัดการ 270443)

2. ความเคลื่อนไหวด้านบริหารการศึกษา

2.1 ปัญหาและการแก้ปัญหาเรื่องบุดหนุนของก.ศึกษา

จากนโยบายของก.ศึกษาฯ ที่ให้โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากลับมาเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยม 1-4 แต่ให้เก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากเงินค่าบำรุงการศึกษาโดยไม่เกินวงเงินที่รัฐอุดหนุน กล่าวคือ ม.ต้น คนละ 750 บาท ม.ปลายคนละ 1,400 บาท ต่อปี นั้น ปรากฏว่าเมื่อนำนโยบายไปปฏิบัติทางก.ศึกษาฯ กลับได้รับเสียงร้องเรียนจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากว่า มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นรวมทั้งค่ากิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก บางแห่งเก็บมากกว่าที่เคยเก็บเดิม และยังเรียกร้องให้ผู้ปกครองบริจาคเงินในระหว่างการรับเข้าเรียนด้วย ซึ่งนายสมศักดิ์ ปรินานันท์กุล รมต.ศึกษาฯ ได้สั่งการให้นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ อธิบดีกรมสามัญศึกษา จัดทำแผนให้ชัดเจนว่าผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ อะไรบ้างโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่เกินเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ และห้ามเรียกร้องเรื่องเงินบริจาคมาเป็นเงื่อนไขการรับเข้าเรียน และให้กรมสามัญฯ ศึกษาตัวเลขเพื่อเตรียมตั้งงบประมาณปี 2544 ด้วยแล้ว (สยามรัฐ 070443)

ส่วนที่ทางโรงเรียนสังกัดกรมสามัญฯ มีการร้องเรียนว่างบประมาณที่ทางก.ศึกษาฯ จัดสรรให้ นั้นไม่พอใช้ในการบริหารงาน ซึ่งนายณรงค์ กาญจนานนท์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาชี้แจงว่าทางกรมฯ กำลังวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนแต่ละขนาดอยู่เพื่อเสนอขอ มต.ศึกษาฯ พิจารณาสั่งการ และแสดงความเห็นส่วนตัวว่า สำนักงานงบประมาณใช้วิธียึดจำนวนเงินที่มีอยู่และจัดสรรให้ภายในวงเงินนั้น โดยไม่ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของโรงเรียนและกล่าวเพิ่มเติมว่านายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ทำหนังสือหรือถึงปลัดก.ศึกษาฯ แล้วว่างประมาณปี 2543-2544 สถานศึกษาที่เคยจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเกินเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะสามารถเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาได้หรือไม่ (สยามรัฐ, กรุงเทพฯ กิจ 080443)

วันที่ 12 เม.ย. 2543 นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ ได้ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเรื่องเงินอุดหนุนการศึกษา ที่มีปัญหาว่ารัฐจัดสรรให้ไม่พอกับการบริหารจริงว่า ทางก.ศึกษาฯ ได้ยึดหยุ่นให้ทางโรงเรียนสามารถจัดเก็บได้เพิ่มเติมตามแนวปฏิบัติดังนี้ 1) รายการที่ยกเว้นการเก็บเงิน เนื่องจากได้รับการอุดหนุนแล้ว ได้แก่ ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าภาคปฏิบัติหรือวัสดุฝึกหัด 2) รายการที่เรียกเก็บได้ ให้อิงตามระเบียบก.ศึกษาฯ ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้น 2 รายการตามข้อ 1 ทั้งนี้ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพของคนในชุมชน 3) หากต้องเก็บเพิ่มเติมจากข้อ 2) ให้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ระบุกิจกรรมโครงการให้ชัดเจน เสนอคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งถ้าผู้ปกครองคนใดมีปัญหากการเงินต้องยกเว้นให้และไม่ใช้รูปแบบการบังคับ 4) ให้เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมตามข้อ 2) และ 3) ได้รวมกันไม่เกินเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ในแต่ละระดับชั้น ส่วนนักเรียน ม.5 และม. 6 ที่รัฐยังไม่จัดสรรเงินอุดหนุนให้เก็บตามระเบียบปกติ และ 5) การใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินอื่นๆ ตามข้อ 3) ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ช่วยกันประหยัด เพื่อมิให้ประชาชนเดือดร้อน การยึดหยุ่นนโยบายของก.ศึกษาฯ ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นอย่างดีว่าช่วยให้โรงเรียนได้ผ่อนคลายไปได้มาก (มติชน 130443)

3. ความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพการศึกษา

3.1 ทปอ.ระบุมหาวิทยาลัยไทยไม่พร้อมจัดอันดับ

รศ.ดร.สุมนทนา พรหมบุญ ออภ.ม.ศ.ว. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ในเรื่องการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยว่าเป็นเรื่องที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานภายในให้ดีขึ้น แต่ในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อการออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ จึงควรมีเวลาเตรียมความพร้อมในเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพให้มากกว่านี้อีกระยะหนึ่งก่อนค่อยดำเนินการ นอกจากนี้ เป้าหมายของทปอ.ต้องการให้เน้นว่ามหาวิทยาลัยแห่งใดมีคุณภาพมาตรฐานระดับใด และต้องใช้มาตรฐานที่เป็นสากลอย่างแท้จริงมากกว่าที่จะวัดเป็นอันดับ 1,2,3 ทั้งนี้ไม่ว่าทปอ.จะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของ สกศ. ซึ่งที่ประชุมทปอ.มีมติในเรื่องนี้ว่าควรให้มีการจัดกลุ่มและการรับรองคุณภาพโดยเทียบมาตรฐานสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีข้อมูลให้ทุกมหาวิทยาลัยนำไปปรับปรุงและพัฒนาภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ และได้ประสานไปยังประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยของสกศ. เพื่อทาคความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้ตรงกันในความพยายามที่จะยกระดับอุดมศึกษาไทยอย่างแท้จริง (กรุงเทพธุรกิจ 240443)

4. ความเคลื่อนไหวด้านโอกาสทางการศึกษา

4.1 คณะก.วินิจฉัยฯ กรณีใช้หลักเกณฑ์พิเศษสอบเข้าโรงเรียนสาธิตเกษตรว่าไม่เป็นธรรมแต่ไม่สมควรเพิกถอนผลการสอบ

คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ 29/2543 ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะที่ 7 มีนายเอนก สิทธิประศาสน์ เป็นหัวหน้า และกรรมการอีก 4 คน คือ นายสวิน อักษรยาญ พ.ล.อนิม คันสนาคม นายอาลัย อิงคะวนิช และนายหัสสุดี วิฑิตวิญกุล พิจารณาคำร้องของนางสุมาลี ลิมปโหวาท กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2541 เสร็จในวันที่ 4 ม.ค.2543 และแจ้งให้แก่ผู้ร้องทุกข์ในวันที่ 20 เม.ย.2543 ซึ่งในคำวินิจฉัยระบุว่า หลักเกณฑ์พิเศษที่นำมาใช้ในการสอบมิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ทั้งยังเป็นเปิดโอกาสให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ เลือกปฏิบัติให้เป็นคุณแก่บุคคลบางกลุ่ม มีความไม่เป็นธรรม ขัดต่อความเสมอภาค ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หลักเกณฑ์พิเศษนี้ไม่ประกาศให้สาธารณชนทราบ แต่คณะกรรมการวินิจฉัยเห็นว่า นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนได้ศึกษาถึงชั้น ป.2 แล้ว ถ้าจะเพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกย่อมจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียนผู้สุจริตและไม่ก่อประโยชน์แก่ผู้ร้องทุกข์ ดังนั้นจึงไม่เห็นสมควรให้มีการเพิกถอน (มติชนสุดสัปดาห์ 090543)

5. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก

5.1 การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยยังต้องใช้เวลา

วันที่ 31 มี.ค. 2543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) จัดสัมมนาเรื่อง " การจัดการศึกษาทางเลือกโดยสถานศึกษารูปแบบต่าง ๆ " การสัมมนาดังกล่าว มีการเสนอผลงานวิจัยของนายแพทย์พร พันธุ์โอสถ เรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกโดยสถานศึกษารูปแบบต่างๆ ในประเทศเดนมาร์ก นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการที่มีชื่อเสียง ซึ่งการเสนอผลงานวิจัยของนายแพทย์พรนั้นนอกจากเสนอข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือกที่เป็นของต่างประเทศแล้ว ยังได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยด้วยว่ามีมานานแล้ว โดยยกตัวอย่างโรงเรียนหมู่บ้านเด็กซึ่งเน้นด้านเสรีภาพและประชาธิปไตย โรงเรียนสัมมาสิกขา เน้นเรื่องศีล โรงเรียนสัตยาไส เน้นการพัฒนามนุษย์ไปพร้อมกับคุณธรรม โรงเรียนอนันตมรรค ที่ใช้แนววินไอ-ฮิวแมนนิสต์ โรงเรียนปัญญาพิบูลย์ ใช้แนววลดอร์ฟ และยังมีการจัดโฮมสคูล มีทั้งจัดการศึกษาเฉพาะครอบครัวเดียว เช่นครอบครัวแดงพวงไฟบุลูย์ และกลุ่มที่จัดการศึกษาหลายครอบครัว ส่วนกลุ่มการศึกษาของชุมชน เช่น กลุ่มศูนย์เด็กเล็กในทวม. ซึ่งชาวชุมชนแออัดรวมตัวกันเพื่อตั้งศูนย์ดูแลเด็กๆ ที่พ่อแม่ไปทำงาน หรือกลุ่มองค์กรเอกชนที่ทำงานกับเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น และบอกว่าการจัดการศึกษาทางเลือกของไทยยังมีข้อด้อยคือเป็นกลุ่มเล็ก ไม่เข้มแข็ง หลายกลุ่มยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งรัฐก็ไม่ได้เพราะรัฐยังยึดติดแนวคิดแบบเดิม การศึกษาทางเลือกในไทยจึงยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งงานวิจัยได้เสนอทางออกว่า รัฐควรรับรองสถานภาพทางกฎหมาย เปลี่ยนแปลงทัศนคติและสนับสนุนภาคประชาชนให้เข้มแข็ง แนวทางการดำเนินงานคือ จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ รับผิดชอบการศึกษาทางเลือก กำหนดมาตรฐานการศึกษาทางเลือกที่ยืดหยุ่นและหลากหลายและสามารถถ่ายโอนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนและการสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม (มติชน 020443, กรุงเทพธุรกิจ 120443, ไทยโพสต์ 180443)

ความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ

1.1 ลูกโคโคลนนิ่ง "อิง" สุขภาพแข็งแรง จุฬาเตรียมโคลนนิ่งควายต่อ

วันที่ 3 เม.ย.2543 นางมณีวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการโครงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อส่งเสริมกิจการผสมเทียมโคนม และกระบือปลัก คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ "อิง" ซึ่งเป็นลูกโคโคลนนิ่งตัวแรกของไทย เกิดเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2543 ขณะนี้อายุได้ 28 วัน มีน้ำหนักตัว 37 กิโลกรัม สุขภาพแข็งแรง อุปนิสัยเรียบร้อยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทีมงานว่าจะมีลักษณะการเจริญเติบโตเหมือนลูกวัวที่เกิดตามธรรมชาติหรือไม่ และจะใช้วิธีการและหลักการเดียวกับการโคลนนิ่งโคเตรียมโคลนนิ่งควายตัวแรกของโลก เนื่องจากจำนวนควายลดปริมาณลงมาก หวันสูญพันธุ์ ทั้งนี้ การผลิตสินค้าเกี่ยวกับควายจะสร้างรายได้ให้กับคนไทยอย่างมาก เพราะเนื้อควายที่ได้รับการขุนอย่างดีเนื้อจะนุ่ม ทำเป็นลูกชิ้นจะอร่อยกว่าลูกชิ้นเนื้อวัว มีคอเลสเทอรอลต่ำ นมควายนำมาทำเป็นเนยแข็งได้มากกว่านมวัวถึง 205 เท่าในปริมาณที่เท่ากัน ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกพันธุ์ควาย เพราะยังหาฟาร์มควายที่มีการจัดการในการเลี้ยงดูอย่างเป็นมาตรฐาน และมีสถานที่เลี้ยงดูอยู่ใกล้ห้องปฏิบัติการเพาะตัวอ่อนยังไม่ได้ เพราะหากขนย้ายตัวอ่อนในระยะทางไกลกันมากเมื่อนำไปฝากในท้องแม่ควายแล้ว จะมีโอกาสแท้งถึงร้อยละ 90 (มติชน 040443)

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากนายสุรพล ดวงแข รักษาการเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ว่า การโคลนนิ่งควายไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาควายกำลังจะสูญพันธุ์ เนื่องจากสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากการเข้ามาของเครื่องจักรทำให้ชาวนาใช้วัวควายทำนายน้อยลง อีกทั้งพื้นที่เลี้ยงสัตว์เหล่านี้ลดลงมาก ซึ่งหากมีการโคลนนิ่งควายได้สำเร็จ ปริมาณควายเพิ่มมากขึ้นจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่เลี้ยงควาย อย่างไรก็ตาม นายสุรพลบอกว่าตนไม่ได้ต่อต้านการโคลนนิ่งควาย เพราะเป็นเรื่องของการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยี เพียงแต่ไม่ใช่คำตอบที่ดีในเรื่องการป้องกันควายสูญพันธุ์เท่านั้น (มติชน 100443)

1.2 " ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ " ทดแทนดินในการเพาะปลูก

" ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ " เป็นผลผลิตของบริษัท รุ่งสวรรค์ จำกัด มีนายอรชุน แก้วกังวาล เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ซึ่งนายอรชุน บอกว่ามีเป้าหมายเพื่อทดแทนดินที่ใช้ปลูกพืช ดูแลง่าย ไม่ต้องเติมปุ๋ย ให้นำในตัวเองได้ ไม่ต้องใช้กระถาง ได้รับการจดลิขสิทธิ์ในปี 2535 " ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ " เป็นวัสดุปลูกต้นไม้ได้กว่า 600 ชนิด องค์ประกอบสำคัญได้แก่ หิน ขุยมะพร้าว แร่ธาตุอาหารที่เป็นที่ต้องการของพืช จัดให้เป็นรูปทรง ก้อนใช้งานให้นำไปแช่น้ำให้คลายฟองอากาศก่อน ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหากใช้วิธีรดน้ำให้ชุ่มน้ำ หรือใช้การปล่อยให้น้ำตามปกติ 1 คืน หลังจากนั้นใช้สิ่วหรือมีดขุดให้เป็นรูและนำก้อนเพาะปลูกที่ได้จากการขุดมารองพื้นและใส่เมล็ดพันธุ์หรือต้นไม้ลงโปรดนํ้าให้ก้อนเพาะปลูกมีความชื้นตลอดทั้งก้อน วางในที่แดดส่องถึงหรือในที่ร่ม ขึ้นกับชนิดของต้นไม้ที่ปลูก เมื่อดินไม่มีขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนขนาดก้อนเพาะปลูกให้ใหญ่ตามความเจริญเติบโตของต้นไม้ ขนาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตรสูง 4 เซนติเมตรราคา 2 บาท ไล่ขนาดไปจนถึงราคา 60 บาท ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร สูง 24 เซนติเมตร (กรุงเทพฯธุรกิจ 060443)

2. ความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ

2.1 นายกษิตาลี กระตุ้นการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนม.ต้นด้วยการลดราคาเครื่องพีซี

นายกษิตาลี Massimo Dalema แห่งอิตาลี จัดโครงการลดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ถึง 40 % จากราคาตลาดเพื่อกระตุ้นให้เด็กม.ต้นกว่า 600,000 คนใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น หากผู้ปกครองคนใดเงินสดขาดมือก็สามารถกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ยและภาษีจากสมาคมธนาคารอิตาลี โดยจะเริ่มโครงการในเดือน ก.ย.2543 (ผู้จัดการ 030443)

2.2 อังกฤษเตรียมโคลนนิ่ง "คน"

วันที่ 3 เม.ย.2543 น.ส.พ.เดลี เทเลกราฟ รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษเตรียมอนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์เดินหน้าโครงการโคลนนิ่งมนุษย์ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ หลังจากผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นำโดย ดร.เลียม โดนัลด์สัน ระบุว่าการศึกษาโคลนนิ่งคนจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติสูงกว่าการมีผลกระทบทางจริยธรรม และคณะผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการปฏิสนธิ ปี 2533 ซึ่งกำหนดห้ามโคลนนิ่งตัวอ่อนมนุษย์เพื่อการสืบพันธุ์หรือการค้นคว้าวิจัย ทั้งนี้ เพื่อผ่อนปรนให้มีการโคลนนิ่งตัวอ่อนมนุษย์เพื่อใช้สร้างเซลล์เนื้อเยื่อใหม่ที่จำเป็นต่อการรักษาโรค เช่นการโคลนนิ่งเซลล์ตัวอ่อนของผู้ป่วยเพื่อสร้างไขกระดูกขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง หรือมะเร็งในเม็ดเลือด หรือการโคลนนิ่งเซลล์เพื่อสร้างเนื้อเยื่อหัวใจใหม่แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ประมาณเดือนมิ.ย.2542 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศห้ามการโคลนนิ่งคน และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญนำโดยดร.เลียม โดนัลด์สัน เพื่อศึกษา

และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว แต่จากการที่มีกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการโคลนนิ่ง รัฐบาลจึงต้องการให้มีการทำประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการโคลนนิ่งตัวอ่อนมนุษย์เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ไม่ได้เป็นการสร้างพิมพ์เขียวมนุษย์อย่างที่หลากหลายฝ่ายวิตกกังวล (กรุงเทพฯธุรกิจ,มติชน 040443)

ความเคลื่อนไหวด้านอาหารและสาธารณสุข

1. ความเคลื่อนไหวด้านอาหาร

1.1 การผลิตและการพัฒนาอาหาร

1.1.1 คาดการณ์ภาวะการผลิตและเศรษฐกิจการเกษตรในฤดูการผลิต 2543-2544

นายปิณฑิพงษ์ ฟ้าบุญญา อดีตรองอธิบดีกรมการเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการคาดการณ์ภาวะการผลิตและเศรษฐกิจการเกษตรในฤดูการผลิตปี 2543-2544 ว่า การผลิตภาคการเกษตรของประเทศยังมีขีดความสามารถในการผลิตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวนาปีจะอยู่ที่ระดับ 18.6 ล้านตัน และข้าวนาปรังประมาณ 4 ล้านตัน ส่วนถั่วเหลืองจะอยู่ที่ประมาณ 3.6 แสนล้านตัน จากเดิม 3.4 แสนล้านตัน เนื่องจากมีการแก้ปัญหาภัยแล้งและวางระบบการจัดสรรน้ำ ขณะที่พืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอซึ่งไทยมีนโยบายไม่ปลูกเชิงพาณิชย์นั้น คาดว่าจะมีการปลูกเพิ่มขึ้น การขยายตัวของภาคเกษตรปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.6%

การส่งออกสินค้าการเกษตร คาดว่าปี 2543 จะมีปัญหาการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง รวมถึงปัญหามาตรฐานสุขอนามัยและสินค้าเกษตรชีวภาพ ซึ่งจะเป็อุปสรรคสำคัญในการส่งออก ส่วนการคาดการณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของโลกมีแนวโน้มลดลง เช่น ข้าวโพด คาดว่าจะลดลงจาก 605 ล้านตัน เป็น 599 ล้านตัน ถั่วเหลือง 158.9 ล้านตัน เหลือ 153.25 ล้านตัน ขณะที่ข้าวน้ำตาล ฝ่าย จะมีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อระดับราคาได้

แม้จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 แต่ภาคเกษตรยังสามารถรักษาระดับรายได้ โดยมีอัตราการขยายตัวติดลบมากที่สุดเพียง 0.3% และเป็นภาคหลักในการรองรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงรักษาระดับราคาอาหารในประเทศและความมั่นคงด้านอาหาร โดยช่วงก่อนเกิดวิกฤติสามารถผลิตข้าวได้ 22.1 ล้านตัน ปี 2542 ผลิตได้ 23.2 ล้านตัน การส่งออกเกษตรก่อนเกิดวิกฤติมีมูลค่า 412,490 ล้านบาท ปี 2542 มีมูลค่า 556,498 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการเกษตรช่วงก่อนเกิดวิกฤติ 61,817 บาทต่อครัวเรือน ขณะที่ปี 2542 เท่ากับ 68,659 บาทต่อครัวเรือน

นายปิณฑิพงษ์กล่าวอีกว่านโยบายสำคัญของก.เกษตรฯในปีนี้จะเร่งรัดการปรับบทบาทและโครงสร้างของกระทรวงฯ รวมทั้งเน้นกระบวนการถ่ายโอนการบริหารไปสู่ภูมิภาค การใช้มาตรฐานแทรกแซงตลาดคนป้องกันผลกระทบด้านราคา ทั้งจากสินค้าส่งออกและจากสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรโดยเน้นนโยบายพัฒนาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯธุรกิจ 100443)

1.1.2 การเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตข้าว

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมาช้านาน โดยไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการผลิตและส่งออกข้าวมีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะความไม่มีเสถียรภาพของราคา และการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยเพิ่มความต้องการข้าวเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว นานาชนิด ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการส่งออก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่สำคัญ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป เช่น โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป อาหารจานเดียวประเภทข้าวแช่แข็งในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือข้าวกระป๋อง ซึ่งเปิดรับประทานได้ทันที ทั้งยังเก็บรักษาได้นานถึง 2 ปี ตลาดส่งออกข้าวกระป๋องที่สำคัญคือยุโรปและตะวันออกกลาง ขณะนี้องค์การสหประชาชาติยังกำลังพิจารณาบรรจุข้าวกระป๋องเข้าโครงการนำอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทั่วโลกด้วย

เส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นอกจากใช้บริโภคภายในประเทศแล้วยังส่งออก โดยมีตลาดที่สำคัญคือมาเลเซีย ญี่ปุ่น ปัจจุบันมีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทั้งพัฒนาเพิ่มส่วนประกอบและสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่น ผัก และเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์ขนมคบเคี้ยวและอาหารแช่ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภควัยเด็กและวัยรุ่น อย่างไรก็ตามการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างรุนแรงเพราะมีผู้ผลิตมาก สำหรับการ

แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเข้ายังไม่เป็นที่นิยมนัก ส่วนหนึ่งเพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักเป็นธุรกิจข้ามชาติที่มีความชำนาญในการใช้วัตถุดิบอื่น อาทิ ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง

ขนมหวานและขนมไทย ปัจจุบันยังมีช่องทางจำกัดอาหาร แต่ได้เริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยในรูปแบบผลิตภัณฑ์แช่แข็งพร้อมบริโภคบ้างแล้ว แม้จะไม่แพร่หลายนัก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมัก ได้แก่ ข้าวหมาก ขนมจีน และสุรา แต่มีเพียงขนมจีนเท่านั้นที่มีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ส่วนอื่นยังเป็นเพียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในแหล่งชุมชนทุกภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว รำข้าวสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันรำซึ่งเป็นน้ำมันมีคุณภาพ แต่ปัจจุบันต้องแข่งขันกับน้ำมันพืชที่ใช้อย่างอื่น ๆ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำมันข้าวโพด ฯลฯ (กรุงเทพฯธุรกิจ 170443)

1.1.3 เจริญระดับมะม่วงไทยสู่ตลาดโลก

นายประเสริฐ อนุพันธ์ ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมะม่วงไทยในปี 2543 ว่า มีผลผลิตมากแต่ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาฤดูฝนยาวกว่าปกติเป็นเหตุให้การผลิتمะม่วงนอกฤดูประสบปัญหา ปริมาณผลผลิตจึงเหลือเพียง 70-80% หรือประมาณ 900,000 – 1,200,000 ล้านบาท จากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีผลผลิตถึง 1.3 – 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ผลผลิตมะม่วงส่วนใหญ่จะใช้บริโภคภายในประเทศ ขณะที่ปริมาณการส่งออกค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลไม้อื่น เนื่องจากมะม่วงไทยยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ผู้คู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์ไม่ได้ โดยมีปริมาณส่งออกเพียง 1-2 % ของผลผลิตทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าเพียง 300 – 400 ล้านบาทต่อปี

นายประเสริฐกล่าวอีกว่า การแก้ปัญหานี้มี 4 แนวทาง คือ 1. คุณภาพมะม่วงต้องได้มาตรฐาน 2. เพิ่มแนวทางส่งออกด้วยการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์เช่น มะม่วงอบแห้ง น้ำมันมะม่วงเข้มข้นและพร้อมดื่ม โดยส่งเสริมการแปรรูปทั้งระดับกลุ่มเกษตรกรและโรงงานทั้งขนาดเล็กและใหญ่ 3. ประชาสัมพันธ์และจัดทำแผนการตลาดในประเทศใกล้เคียง และ 4. เปิดเจรจาด้านการค้ามะม่วงในเชิงแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าผลไม้ที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เข้มงวด (ผู้จัดการ 180443)

และจากบทความสรุปรายงานการวิจัยโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงและความสามารถในการแข่งขันตลาดต่างประเทศ” นำทีมโดย รศ.ดร.ทิพย์วรรณมา งามศักดิ์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบว่ามะม่วงเป็นผลไม้ที่มีปริมาณการปลูกมากที่สุดในด้านจำนวนผลไม้มากที่สุดของประเทศและมีผลผลิตสูงเป็นลำดับ 4 ของโลก (ข้อมูลจาก FAO ปี 1995) ปี 2541 มีเนื้อที่ปลูก 2.1 ล้านไร่ ผลผลิต 1.367 ล้านตัน แต่มีปริมาณส่งออกน้อยมาก ในปี 2542 ส่งออกเพียง 10,400 กว่าตัน เป็นมูลค่า 160 ล้านบาทเท่านั้น โดยลูกค้าเป็นประเทศในแถบบ้านเรา ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ยองกง และญี่ปุ่น หากขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ เช่น จีน หรือแถบตะวันออกกลางก็จะช่วยนำรายได้เข้าประเทศอีกไม่น้อย

การที่คณะผู้วิจัยมุ่งตลาดเอเชียแทนที่จะเป็นอเมริกาหรือยุโรป เพราะตลาดดังกล่าวมีคู่แข่งที่ได้เปรียบกว่าคือ เม็กซิโก อินเดีย ฟิลิปปินส์ และบราซิล อย่างไรก็ตามไทยมีโอกาสจะเพิ่มศักยภาพการส่งออกมะม่วงสดไปยังตลาดเอเชียได้หากมีพันธุ์มะม่วงที่เหมาะสมและได้มีการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถทางด้านกลยุทธ์การตลาด ผลการศึกษาพบว่ามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองและพันธุ์มหาชนกเป็นมะม่วงสำหรับตลาดที่มีมูลค่าสูงในเอเชีย ส่วนเรื่องการตลาดนั้นควรสร้างตราสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมะม่วงไทยว่ามีคุณภาพสูง จะช่วยเรื่องการแบ่งส่วนตลาด ช่วยสร้างอำนาจของช่องทางจำหน่ายให้มีมากขึ้น (ผู้จัดการ 210443, BANGKOK POST 080400)

1.2 ความเคลื่อนไหวด้านอาหารตัดแต่งพันธุกรรม

1.2.1 กรรณิศจิตตฉลากจีเอ็มโอ อ่างยังไม่ถึงเวลาชี้ขาด

นายกร ทัพพะรังสี รมต.สาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการติดฉลากอาหารตัดแต่งยีนหรืออาหารจีเอ็มโอว่า ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร เพราะยังไม่มีคำตอบชัดเจนจากสว.คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า จะติดฉลากไปทำไม เพราะอะไร ในเมื่อคำตอบเรื่องอันตรายจากอาหารดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีรายงานการแถลงข่าวของอย.ว่ากำลังพิจารณาว่าประกาศอาหารจีเอ็มโอและคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในปีหน้า (ดูรายงานความเคลื่อนไหวด้านอาหารและสาธารณสุขฉบับอัพ-เดท มี.ค.2543 ประกอบ)

นายกร ยังกล่าวถึงประเด็นการค้ากับอาหารจีเอ็มโอว่า เงื่อนไขเรื่องจีเอ็มโอในด้านเศรษฐกิจมีหลายประเด็น *ประเด็นแรก* หากผู้นำเข้าต้องการให้ระบุว่าเป็นจีเอ็มโอหรือไม่ ผู้ส่งออกจะต้องดำเนินการตามอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐหรือไม่ สองหากรัฐบาลประเทศผู้นำเข้าต้องการใบรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าสินค้าดังกล่าวเป็นจีเอ็มโอหรือไม่ อย.ก็พร้อมที่จะออกใบรับรองให้สามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น อย. , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องหารือกับประเทศผู้นำเข้า เพื่อช่วยในเรื่องดังกล่าวได้มากขึ้น

สุดท้าย เป็นปัญหาภายในของไทยเองที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย มีความสับสนในอำนาจการรับรองผู้ส่งออกในประเทศ อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ส่งออกมีอำนาจตามกฎหมาย.ม.ดำเนินการอยู่แล้ว (กรุงเทพมหานคร 190443)

1.2.2 ավալաճիւմիւթ

สัญญาเดิมเกี่ยวกับอาหารตัดแต่งพันธุกรรมที่ดัดแปลงในเดนมาร์ก.นี้ เกิดจากบริษัทผลิตอาหารจำพวกปลาในสหรัฐอเมริกาชื่อ บริษัท AF Protein ระบุว่าอาหารตัดแต่งพันธุกรรมปลาแซลมอนและปลาเทราต์ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงได้ถึงครึ่ง บรรดานักสิ่งแวดล้อมชาวอังกฤษและอเมริกันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรต้องมีการทดสอบให้มากกว่านี้ก่อนจะนำเนื้อปลาล้างโอมาปรีโภค ทาง AF Protein รายงานว่าได้ทำการทดลองจนมั่นใจว่าปลาที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมเท่านั้นที่จะผลิตฮอร์โมนเร่งการเติบโตได้ และยังได้ทำให้ปลาล้างโอมาเหล่านี้เป็นหมันแล้วด้วย แต่ตัวแทนของศูนย์ความปลอดภัยทางอาหารซึ่งมีสนง.อยู่ในวอชิงตันกล่าวว่ากับผู้สื่อข่าววิทยุปีซีซีว่า “ไม่มีทางแน่ใจได้ 100% ว่า ปลาพวกนั้นเป็นหมัน หากมันหลุดออกไปได้สักตัวก็ไม่สามารถเอากลับคืนได้ และถ้ามันไปผสมพันธุ์กับปลาธรรมชาติ ก็ไม่มีใครหน้าไหนสามารถยับยั้งมลภาวะทางพันธุกรรมที่จะทำลายสปีชีส์ของปลาพวกนั้นได้”

นักสิ่งแวดล้อมในอังกฤษ เคยเป็นเพื่อนเป็นไฟมาแล้วเมื่อปีกลายที่รัฐอนุมัติให้มีการทดลองเพาะพันธุ์ปลาแซลมอนจีเอ็มในสกอตแลนด์ ซึ่งผลปรากฏว่าปลาทดลองทั้ง 50 ตัวเติบโตเร็วกว่าปลาที่เพาะเลี้ยงตามปกติถึง 4 เท่าโดยไม่มีลักษณะผิดปกติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หลังถูกคัดค้านโครงการดังกล่าวต้องเลิกกลับไป และปลาทดลองทั้งหมดก็ถูกทำลาย (BANGKOK POST 170400)

1.2.3 ผลิตสินค้าจีเอ็มโอทูมโฆนา 50 ล้านปรับทัศนคติชาวมะกัน

บรรดาบริษัทผู้ผลิตสินค้าชีวภาพรายใหญ่สุดของโลก 7 แห่ง ซึ่งรวมเอา ดูปองต์ โค, มอนซาโต, และ ดาว เคมิคอล โค. ไปด้วย ร่วมกันลงขันเป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับแผนโฆษณาช่วงปีแรก โดยแคมเปญโฆษณาชิ้นแรกจะนำเสนอสู่สายตาประชาชนทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โฆษณาทางโทรทัศน์ และโฆษณาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ชื่อ www.whymbiotech.com. ประเดิมด้วยหนังสือโฆษณาทางทีวีชื่อ “พอมมิส” ซึ่งนำเสนอคุณสมบัติต่างๆจากสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพทั้งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งยาปราบศัตรูพืช และให้ผลผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น (กรุงเทพมหานคร 050433)

1.2.4 มะกันเริ่มต้นจีเอ็มโอ พ่อค้าขายส่งดรัมฝรั่งเศสมอนซานโต

มันฝรั่งตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ของบริษัทมอนซานโตกำลังถูกไต่กลับ เครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหลายแห่งรวมถึงแมคโดนัลด์ เริ่มแจ้งซัพพลายเออร์ฟรอนชฟรายด์ของบริษัทอย่างเงียบๆ ให้หยุดใช้มันฝรั่งจากมอนซานโตซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพรายเดียวที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์มันฝรั่งจีเอ็มโอ “เครือข่ายฟาสต์ฟู้ดทุกแห่งได้แจ้งเราว่า พวกเขาต้องการมันฝรั่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอมากกว่า” นายเฟรด เซอร์ซา โฆษกของบริษัท เจ.อาร์ ซิมพลอต ในรัฐโอไฮโอ ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายมันฝรั่งฟรอนชฟรายด์ให้แมคโดนัลด์กล่าว

เกษตรกรอเมริกันเริ่มวางมือจากเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอที่พวกเขาเคยแย่งกันนำมาเพาะปลูก รวมเป็นพื้นที่หนึ่งล้านเอเคอร์เมื่อปี 2539 นายโรนัลด์ ออฟฟุต เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งรายใหญ่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งเคยปลูกมันฝรั่งจีเอ็มโอราว 20% กล่าวว่าจะไม่เพิ่มปริมาณการปลูกมันฝรั่งพันธุ์ใหม่ในปีนี้ เพราะ บ.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล (พีแอนด์จี) ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคถามเขาว่า ต้องเสียเวลาอีกนานแค่ไหนกว่าบริษัทของเขาจะส่งมันฝรั่งสายพันธุ์เดิมให้ได้ นายออฟฟุต เป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบเพื่อผลิตมันฝรั่งแผ่นอบกรอบยี่ห้อ ฟริงเกิลส์ของพีแอนด์จี และในวันที่ 24 เม.ย. บ.พรอคเตอร์-แลย์ เปิดเผยว่ากำลังขอร้องเกษตรกรของตนไม่ให้ปลูกมันฝรั่งจีเอ็มโอในปีนี้ด้วยเช่นกัน (www.whymbiotech.com 010500)

1.3 อาหารและสุขภาพ

1.3.1 ปัญหาสุขภาพจากการทำให้เด็กไทยไอคิวต่ำ สู้อ่านบ้านไม่ได้

รศ.พญ.นิตยา ศษภักดิ์ ผอ.สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการประชุมนานาชาติเรื่อง “โภชนาการเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว” ว่า จากการสำรวจเมื่อปี 2540 เด็กไทยส่วนใหญ่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยในเมืองและชนบทมีความแตกต่างกันถึง 2 เท่า จากการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรู้หรือ “ไอคิว” พบว่าเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 6 ปี มีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าที่ควรเป็น ในภาคเหนือและอีสานเด็ก 1-2 คน ใน 10 คนมีพัฒนาการล่าช้า และในเขตชนบทเด็ก 1 คน ในจำนวน 5 คน หรือ 20% มีปัญหาพัฒนาการทางสมอง “หมายความว่า ในเด็กวัย 3 ขวบนั้น ควรจะพูดรู้เรื่องทั้ง 5 คน แต่จะมี 1 คนที่ทำไม่ได้ และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเด็กคนนั้นจะเรียนหนังสือไม่เข้าใจในเวลาต่อไป”

ส่วนกลุ่มเด็กโตอายุ 10 - 12 ขวบ สำรวจพบว่าเด็กไทยมีไอคิวค่อนข้างต่ำ อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 91 ขณะที่ค่าระดับมาตรฐานปกติอยู่ที่ 90 - 110 หากเทียบกับในประเทศอื่น เช่น เด็กญี่ปุ่น มีไอคิวเฉลี่ย 115 เด็กสิงคโปร์มีไอคิวเฉลี่ย 110 และเด็กในสหรัฐฯ 100 กว่าๆ จะเห็นได้ว่าระดับไอคิวเด็กไทยค่อนข้างต่ำ หากเจาะเข้าไปแต่ละภาค พบว่าความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในภาคเหนือและ

อีสานต่ำกว่าภาคกลางและภาคใต้ โดยเฉพาะเด็กภาคเหนือไอคิวต่ำที่สุดหรือมีกลุ่มเด็กปัญญาอ่อนประมาณ 8% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงมาก เพราะระดับปกติไม่ควรเกิน 1% - 5%

“การที่เด็กบ้านเรามีระดับไอคิวค่อนข้างต่ำและมีปัญหาด้านพัฒนาสมอง มาจากการขาดแคลนอาหารและมีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเราเพิ่งรณรงค์เรื่องเกลือไอโอดีน และตื่นตัวป้องกันโรคเอชเมื่อ 5 ปีก่อนนี้เอง จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขกันต่อไป” (ไทยโพสต์ 080443)

2. ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุข

2.1 นโยบายและแนวคิดด้านสาธารณสุข

2.1.1 เสนอแยกสาธารณสุขพ้นก.พ. หลังทบทวนนโยบายลดคนไม่ไหว สวรส.ดึงไม่ใช้วิธีแก้ที่ตรงเป้า

จากการที่รัฐบาลปฏิรูประบบราชการโดยลดกำลังคน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความผิดพลาดของนโยบายดังกล่าวมากมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การออกมาประท้วงของเหล่านักเรียนทุนกระทรวงฯ เป็นต้น (ดูรายงานความเคลื่อนไหวด้านประชากรและแรงงานฉบับอัปเดต มี.ค.2543) ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าสนใจคือในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของเหล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่จ.กระบี่ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า เห็นควรแยกข้าราชการของหน่วยงานสาธารณสุขออกจากก.พ. แล้วจัดตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการสาธารณสุข (ก.สธ.) แทน

น.พ.บุญเลิศ ลิ้มทองกุล ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวิเคราะหฺ์และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ปกติการทำงานของสธ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องอาศัยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลายวิชาชีพในลักษณะของ HEALTH TEAM เพราะฉะนั้นการลดบุคลากรหน่วยใดหน่วยหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงองค์รวมทั้งกระบวนการ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในสวนภูมิภาค ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนั้น ในขณะที่กระแสการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานต่างๆ กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก.พ.เองกลับรวมอำนาจชนิดแข็งเกร็งมากขึ้นเป็นลำดับ “เราเห็นว่าก.พ.ดำเนินการในเรื่องการลดกำลังคนอย่างไม่เหมาะสม ไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เพราะแต่ละหน่วยงานต่างมีจุดแตกต่างกันออกไป เมื่อก.พ.เอาหลักวิชาคณิตศาสตร์มาลด ก็เกิดปัญหาในการวางแผนให้บริการ เพราะงานเราไม่เหมือนหน่วยงานอื่นที่จะไปจ้างพิเศษได้ เช่น นักบัญชี นักกฎหมาย หรือรังวัดที่ดิน เราต้องเตรียมบุคลากร ต้องใช้เวลาในการวางแผน เวลานี้หลายหน่วยงานก็แยกตัวออกไปแล้ว เช่น กระทรวงศึกษาธิการ อัยการศาล ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เรายังเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขย่อมรู้ดีว่าตรงไหนขาด ตรงไหนเกิน ถ้าเราสามารถจัดการดูแลเองได้น่าจะมีความเหมาะสมกว่า” (ผู้จัดการ 120443)

ต่อมา น.พ.วิฑูร พูลเจริญ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขต้องการจะเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตเหมือนเช่นปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากการจัดตั้งในรูปของก.สธ. นั้นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่เป็นการแก้ปลายเหตุ คล้ายกับที่แยกตัวจากก.พ.มาเพื่อสร้างอาณาจักรและรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตนเองโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานเลย ในความเป็นจริงแล้วทางออกที่ถูกต้องคือดำเนินการปฏิรูปด้วยการกระจายอำนาจลงไปสู่หน่วยงานต่างๆ หรือท้องถิ่น เช่นในรูปขององค์กรมหาชนอิสระ ไม่ใช่กลัวจะอยู่ภายใต้ก.พ.แต่ยังคงยึดอำนาจบริหารไว้ที่ศูนย์กลางเหมือนเดิม เนื่องจากตามก.ม.รัฐธรรมนูญใหม่เปิดโอกาสให้มีการกระจายอำนาจและการสร้างองค์กรรัฐที่มีความคล่องตัวโดยให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเข้ามาร่วม ไม่จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรในกรอบของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ อย่างกรณีของสวรส. หรือโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นั้น เมื่อแยกตัวออกมาเป็นองค์กรมหาชนอิสระก็มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งมีกรอบและอัตรากำลังเป็นของตนเองไม่ต้องไปขออนุมัติจากก.พ. หรือโครงการห้องยาชุมชนที่เสนอโดยมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและชมรมเภสัชชนบท ก็จะทำให้เภสัชกรไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล เป็นต้น (ผู้จัดการ 150443)

2.1.2 รับนักเรียนทุนสธ.เป็น “เจ้าหน้าที่รัฐ” ยังวุ่น ไม่มีก.ม.รองรับ

17 เม.ย.2543 น.พ.เฉลิมชัย ชูเมือง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยว่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติให้รับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และนักเรียนทุนของสธ. ที่จบการศึกษาในปีไปใช้ทุนในฐานะพนักงานของรัฐ ตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้จำนวน 8,259 คนนั้น แม้ในหลักการจะจัดทำได้เรียบร้อยพร้อมปฐมฤกษ์ในวันที่ 18 เม.ย. แต่ในทางปฏิบัติไม่ง่ายเหมือนที่หลายฝ่ายคิด เพราะรัฐจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสธ.อีกไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ และประกาศอีกไม่น้อยกว่า 100 ฉบับ เพราะไม่มีก.ม.ฉบับใดบัญญัติให้ “พนักงานของรัฐ” มาทำหน้าที่แทนข้าราชการได้ การเป็นพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่สายพันธุ์ใหม่ของสธ. มีปัญหาแน่ เช่น ถ้าเภสัชกรออกไปทำหน้าที่เจ้าพนักงานอาหารและยาของอย. เมื่อตรวจจับของผิดกฎหมายในพื้นที่ที่ถืออำนาจเสียหายแจ้งความกลับ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งรถพลิกศพที่จะมีผลบังคับใช้เดือนมิ.ย.นี้ต้องให้แพทย์ที่เป็นข้าราชการเป็นคนขนส่งรถพลิกศพ แล้วบรรดาพนักงานของรัฐจะไปทำหน้าที่อะไรได้ ตนเคยบอกกับคปร.และก.พ.แล้วว่าขอให้รับนักเรียนทุนที่จบในปีนี้เป็นข้าราชการ

การไปก่อน จะได้มีเวลาเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อม แต่ได้รับคำตอบว่ารัฐบาลมีนโยบายลดกำลังคน อย่างไรก็ตาม ภายใน 2 สัปดาห์นี้ สธ. จะเสนอให้กรม แก้ปัญหา

อย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้นขณะที่ดำเนินการปฐมนิเทศแพทย์และเภสัชกรที่จบการศึกษาใหม่อยู่นั้นเองผู้บริหารระดับสูงของสธ. ที่มาร่วมงานก็ได้รับทราบ ว่า นายกร ทัพพะรังสี รมต.สธ. สั่งการให้ทำเรื่องเข้ากรม.ใหม่เพื่อให้รับนักเรียนทุนคู่สัญญาและนักเรียนทุนสธ.เข้าเป็นข้าราชการทั้งหมด เนื่องจากการเป็นพนักงานของรัฐในสังกัดสธ.ยังไม่มีกฎหมายรองรับ นายสีมา สีมานันท์ รองเลขาธิการก.พ.ซึ่งต้องมาชี้แจงหลักการเป็นพนักงานของรัฐแก่ผู้จบการศึกษาใหม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า นายกรเป็นคนแรกที่ออกมาพูดเรื่องพนักงานของรัฐ "เมื่อวันนี้เปลี่ยนหลักการใหม่ก็ไม่ว่าอย่างไร ก่อนหน้ารัฐบาลบอกให้ลดอัตราการผลิตนักเรียนทุนสธ.ก็ไม่ฟัง ไม่ลด แล้วจึงมาต่อรองให้ทุกคนเข้ารับราชการอีก ถ้าท่านมีเหตุผลใดควรชี้แจงให้ครบ.ซึ่งมีนายพิชัย รัตตกุล รองนายกฯ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ รับทราบด้วย"

ในเวลาเดียวกัน ตัวแทนส.แพทย์จากม.สงขลานครินทร์กล่าวว่า รู้สึกว่ากำลังเป็นหมากดัวหนึ่งในเกมการเมืองระหว่างรัฐมนตรี สธ.รู้ปัญหานี้แล้วแต่ไม่รีบแก้ไข วันหนึ่งจะให้พนักงานของรัฐอีกวันกลับคำ ทำไม่ไม่ทำแต่แรก เจตนาต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ยอมให้ทร.พยาบาลออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่" และเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามรมต.สธ.ถึงสาเหตุของเรื่องนี้ นายกรไม่ยอมตอบ กล่าวเพียงว่ามติของคปร.จะอยู่เหนือมติของ กรม.ได้อย่างไร (มติชน 190443)

2.2 ปัญหาจรรยาบรรณและการหลอกลวงทางการแพทย์

2.2.1 แพทย์ผู้ต้องหาคดี "ขายไต" มอบตัวแล้ว ยืนยันไม่ผิด

หลังจากที่กองปราบปรามได้รับอนุมัติจากก.มหาดไทยให้ออกหมายจับกลุ่มแพทย์ของรพ.วชิรปราการที่เกี่ยวข้องในคดีซื้อขายไต ทั้ง 3 นาย ได้แก่ 1. นพ.สิโรจน์ กาญจนปัญญาผล อดีตผอ.รพ.วชิรปราการ 2. นพ.วีระเดช เลิศดำรงศีลภรณ์ แพทย์ด้านประสาท และ 3. นพ.วิวัฒน์ จิระพาณิชย์ ศัลยแพทย์ รวมทั้งนายันทวิทย์ ธงชัย อดีตผจก.โรงพยาบาล ในข้อหากระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกาย, การทำแท้ง, และการปลอมแปลงเอกสาร (กรุงเทพฯธุรกิจ 040443, สยามรัฐ 050443, BANGKOK POST 060400) ในวันที่ 10 เม.ย. นพ.สิโรจน์, นพ.วีระเดช ได้เข้ามามอบตัวที่กองปราบปรามพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ไตรักษา ทนายความ ในโอกาสที่นพ.สิโรจน์กล่าวยืนยันว่าไม่ได้ทำผิด แพทยสภาก็ได้ออกประกาศแล้วว่าคณะแพทย์ของรพ.ไม่ได้ทำให้สมองของผู้ป่วยตาย ไม่มีการขโมยไต การรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามจรรยาบรรณแพทย์ เหตุที่เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารรพ. และในตอนบ่ายของวันเดียวกันนี้นายันทวิทย์ อดีตผจก.รพ.วชิรปราการก็ได้เข้ามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาด้วย ส่วนนพ.วิวัฒน์นัดหมายจะเข้ามามอบตัวในวันที่ 12 เม.ย.

พล.ต.ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้บังคับบัญชาของกองปราบปราม กล่าวถึงคดีนี้ว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการได้ภายในเดือนหน้า ยืนยันว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแน่นอน เนื่องจากมีพยานหลักฐานบ่งชี้ความผิดได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าการผ่าตัดไปให้คนอื่นนั้นเข้าข่ายข้อหาลักทรัพย์หรือไม่ เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และด้านกฎหมายยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ (มติชน 110443, กรุงเทพฯธุรกิจ 090443)

2.2.2 หมอจีนทะเลาะกันในไทย อ้างรักษามะเร็งหายชั่ว

หมอจีนสบช่อง จับจุดคนไทยเห่อวิทยาการแพทย์แผนจีน บินตรงจากแดนมังกรมาตั้งหลักากินในไทย โดยลงทุนโฆษณาตนเองในนสพ. เงินหวังจับกลุ่มลูกค้าเชื้อสายจีนกระเป๋านัก

นพ.ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง ผอ.ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน ก.สาธารณสุขเผยว่าแพทย์จีนที่ลักลอบเข้ามาหากินในไทยปัจจุบันมีน้อยลง เมื่อเทียบกับ 4-5 ปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากการเข้มงวดจับกุมของหน่วยงานสาธารณสุขไทย "เข้าใจว่าหมอจีนที่มาเปิดคลินิกให้การรักษาในเมืองไทยนั้น ทางกรจีนเองก็ไม่ได้รับรองหรือขึ้นทะเบียนให้ แม้จะอ้างว่าเป็นแพทย์จากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในจีนก็ตาม พอถูกจับกุมก็เปลี่ยนมาขายยารักษามะเร็งแทน ซึ่งฐานการผลิตอยู่ที่ฮ่องกง ชื่อยา ไชน่า นัมเบอร์วัน อ้างว่าเป็นยาสมุนไพรที่สามารถรักษามะเร็งได้และตั้งราคาขายแพงมากคือ 3 ขวด 2 หมื่นบาท แต่ที่จริงเป็นส่วนผสมของเทียมเทียมจื่อหรือดอกดอียดั้งของเรานั่นเอง ยานี้ยังไม่มี การตรวจสอบแต่หมอจีนเหล่านี้มีความผิดที่ชัดเจนคือให้การรักษาโดยไม่ใบบอนุญาต เข้าข่ายเป็นหมอเถื่อนและอาจหลอกลวงผู้บริโภค เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นเงินหลายหมื่นถึงหลายแสนบาท" (ผู้จัดการ 190443)

2.3 ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขทั่วไป

2.3.1 อหิวาต์ระบาดเมืองกาญจน์ ตายแล้ว 5 ราย

ช่วงต่อระหว่างเดือนมี.ค.-ต้นเดือนเม.ย.นี้ เกิดอหิวาต์โรคระบาดอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนไทย-พม่า ด้านอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยรพ.สังขละบุรีได้รับผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงซึ่งล้วนเป็นพ่อค้าและผู้เข้ามาขายแรงงานชาวพม่าจำนวนกว่า 300 คน นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ได้รับรายงานว่าใน

จ.กาญจนบุรีเมื่อปี 2542 พบผู้ป่วยอุจจาระร่วง 11,582 ราย ส่วนปีในช่วงเดือนมี.ค.เป็นต้นมา พบผู้ป่วยแล้ว 305 ราย การถ่ายอุจจาระหลายครั้ง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยช็อกจนเสียชีวิตได้ อนึ่ง มีรายงานด้วยว่าในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 5 ราย จากการตรวจสอบพบว่า เป็นชาวพม่าทั้งสิ้น และในวันที่ 4 เม.ย. นพ.สุรพงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ 50 คน ได้ร่วมประชุมที่ อ.สังขละบุรี เพื่อหาทางแก้ปัญหาได้ข้อสรุปว่า ทางอ.สังขละบุรีจะปิดชายแดนไทย-พม่า ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาชั่วคราว ส่วนสินค้าให้ขนส่งได้ตามปกติ สำหรับผู้ป่วยเมื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้ว จะเร่งผลักดันกลับออกไปทันที นอกจากนั้นจะนำน้ำดื่มที่ใส่สารฆ่าเชื้อแล้วแจกจ่ายให้ประชาชนบริโภคแทนน้ำดิบจากเขื่อนเขาแหลม รวมทั้งอพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมราว 500 ครอบครัวไปอยู่ที่พื้นที่ตำบลบน เพื่อป้องกันมิให้ทำความสะอาดแหล่งน้ำดิบ (มติชน 040443,ไทยโพสต์ 050443)

2.3.2 คนไทยป่วยนอนรพ.เพิ่มเกือบ 2 ล้าน

รายงานจากเวทีปฏิรูปเพื่อสุขภาพคนไทย จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสง.ปฏิรูประบบสุขภาพเผยว่า สุขภาพของคนไทยในปี 2543 ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นปีสุขภาพดีถ้วนหน้านั้น ไม่ได้พัฒนาไปในทิศทางที่องค์การอนามัยโลกกำหนด แต่กลับตรงกันข้ามคือประชาชนต้องเสียเงินใช้จ่ายด้านสุขภาพถึง 2.5 แสนล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกปีละ 16% อย่างต่อเนื่อง

ผลการศึกษาถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบันพบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ อุบัติเหตุ โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อม ไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเหมือนในอดีต “คนไทยต้องทนทุกข์ทรมานและสิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก ด้วยโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และลักษณะการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคจากการได้รับสารอันตราย และก๊าซที่แพร่ในอากาศ โรคอ้วน ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพและอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการใช้ยาเกินจำเป็นและผิดวิธี โดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ยาแก้หวัด โดยได้รับอิทธิพลจากการโฆษณา”

ผลการศึกษาชี้ชัดว่าจากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี เฉพาะรพ.รัฐจำนวนผู้ป่วยที่เข้านอนพักรักษาตัวเพิ่มจาก 3.78 ล้านคน ในปี 2535 เป็น 5.44 ล้านคนในปี 2541 หรือเพิ่มเกือบ 2 ล้านคนในระยะเวลา 6 ปี ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการบริการ เนื่องจากอัตราการเพิ่มแพทย์ พยาบาล สถานที่และเครื่องมือเพื่อให้การรักษาพยาบาลมีจำกัด

นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง และคนจนได้รับผลกระทบมากกว่าคนรวยหลายเท่า โดยเงินที่คนจนนำมาใช้สอยในยามเจ็บป่วยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สูงกว่าคนรวย 3.4 เท่า มักเป็นเงินที่จ่ายไปกับกระบวนการตรวจวิเคราะห์และรักษาโรคด้วยเครื่องมือทันสมัยที่เรียกว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ (กรุงเทพธุรกิจ 070443)

2.3.3 อีก 10 ปี ผู้สูงอายุพุ่ง เร่งเปิดศูนย์สุขภาพรองรับ

นพ.มานิตย์ ธีระตันติกานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการคาดการณ์แนวโน้มประชากรไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่คาดว่า อีก 10-20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2553 และพ.ศ.2563) ประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.6 และ 10.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.47 และ 15.3 ของประชากรทั้งหมด ปัจจัยที่ส่งเสริมให้โครงสร้างของประชากรสูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้นได้แก่ อัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของการวางแผนครอบครัว การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะหากไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุก่อน อาจจะไปสู่การมีปัญหาด้านสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาล การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งประเทศไทยยังมีขีดจำกัด

นพ.มานิตย์กล่าวว่า โรคที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่สามารถป้องกัน หรือยับยั้งได้หากมีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ เบาหวาน โรคกระดูกหักเนื่องจากมีภาวะกระดูกพรุน และหกล้ม เป็นต้น

กรมอนามัยจึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนที่มีบทบาทด้านการดำเนินงานผู้สูงอายุ ให้มีการจัดทำเครือข่ายพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม วางตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศให้มากขึ้น (มติชน 050443)

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับท่างานองค์การดำเนินชีวิต

1. พฤติกรรมการบริโภค

1.1 การบริโภคสินค้าไฮเทค

1.1.1 โทรศัพท์มือถือติดอันดับ 1 สินค้าเงินผ่อนของคนไทยปัจจุบัน

นายขวัญชัย โหมตประดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัทอิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)จำกัด เจ้าของธุรกิจสินค้าเงินผ่อนรายใหญ่ที่สุดในขณะนี้ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากสนใจซื้อโทรศัพท์มือถือในลักษณะเงินผ่อนกันมากขึ้น สถิติล่าสุดจากการปล่อยสินเชื่อเงินผ่อนและเงินกู้ยืมในมิติของบริษัทอิออนฯ พบว่าสินค้าที่ประชาชนนิยมใช้บริการเงินกู้และเงินผ่อนจากบริษัทมากที่สุดขณะนี้คือ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งแต่เดิมมักจะเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากมีเงื่อนไขการขอกู้ที่ง่ายมาก เพียงมีเงินสดวามมัดจำให้ไว้เพียง 1,000 บาท ก็สามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือได้ในอัตราดอกเบี้ย 1-1.5 % ต่อเดือน และผู้กู้เงินสามารถผ่อนได้ทั้งค่าหมายเลขเครื่องและค่าเครื่องโทรศัพท์ นอกจากนี้ ภายใน3-5 วันก็ได้รับอนุมัติวงเงิน และยังมิใช่บริการให้สินเชื่อเงินผ่อนตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการมากยิ่งขึ้นนายขวัญชัยบอกว่าปี 2542 มีผู้สนใจซื้อโทรศัพท์มือถือเดือนละ 100 เครื่อง แต่เดือนม.ค.2543 ที่ผ่านมามีผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือถึง 3,000 เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องที่มีราคาเฉลี่ยประมาณ 15,000 บาท (ไทยโพสต์ 030443)

1.2 การบริโภคสินค้าทั่วไป

1.2.1 10 อันดับอาหารไทยยอดนิยมของชาวต่างประเทศตัวยำกุ่มาอันดับ 1

นายอาทร จันทวิมล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า ทางสวช.ได้จัดอันดับอาหารไทยยอดนิยมขึ้นโดยสำรวจจากความนิยมรับประทานของชาวต่างประเทศ พร้อมพิมพ์สูตรอาหารแจกเพื่อเป็นวิทยาทาน ทั้งนี้ เป็นการรวบรวมสูตรอาหารและจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจโดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ และอาจารย์มัลลิการ์ หลีระพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย โดยเรียงตามลำดับความนิยมดังนี้ ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวานไก่ ผัดไทยกุ้งสด ไก่-หมู-กุ่ม ผัดกะเพรา แกงเผ็ดเปิดย่าง ต้มช่าไก่ หมูสะเต๊ะ ยำเนื้อย่าง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และพะแนงเนื้อ (ไทยโพสต์ 070443)

1.3 ความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยว

1.3.1 ธุรกิจท่องเที่ยวไทยก้าวสู่โลกไร้พรมแดนด้วยระบบอี-คอมเมิร์ซ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เ่งปรับตัวครั้งใหญ่พร้อมก้าวสู่โลกไร้พรมแดนและการซื้อขายทางอี-คอมเมิร์ซ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นักวิเคราะห์คาดว่าใน 10 ปีข้างหน้าโครงสร้างการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง นักท่องเที่ยวจะซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง แทนบริษัทนำเที่ยวที่เป็นตัวกลางจัดการนำเที่ยว ปัจจุบันมีการจัดตั้งบริษัทอี-คอมเมิร์ซมากกว่า 10 รายแล้ว และจากการเปิดเผยของนายศิริชัย ชาญชัยกุลเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัทไตรีคคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี จำกัด (ดีซีที) ผู้ดำเนินธุรกิจรับจองห้องพักของโรงแรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต บอกว่าหลังการเปิดให้บริการจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบพีดีเอส หรือ Personel Distribution System แล้ว มีโรงแรมมาใช้บริการมากกว่า 100 แห่ง ลูกค้ามีตั้งแต่ระดับ 3 ดาว-5 ดาว และยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีกกว่า 30 แห่ง (กรุงเทพธุรกิจ 240443)

1.4 ความเคลื่อนไหวด้านนันทนาการและชีวิตวัฒนธรรม

1.4.1 ความเคลื่อนไหวชีวิตทางวัฒนธรรมในวันเทศกาลต่าง ๆ

- เทศกาลเชียงใหม่ : ธุรกิจเครื่องเซ่นไหว้เพิ่มกว่าปี'42 ร้อยละ 10

บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในเทศกาลเชียงใหม่ วันที่ 4 เม.ย.2543 ของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยเก็บข้อมูลจาก 890 ครัวเรือนในย่านการค้าที่พิกาศัยแถบเยาวราช วังบูรพา สามย่าน ท่าดินแดง สำเพ็ง คลองเตย สีลม ตลาดโบ๊เบ๊ พบว่าส่วนใหญ่พยายามควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจระดับครัวเรือนยังไม่มีคามเข้มแข็งพอ เศรษฐกิจระดับประเทศยังเปราะบาง แต่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นราวร้อยละ 50 ส่งผลให้งบใช้จ่ายในปีเพิ่มขึ้น จากการสำรวจพบว่าแนวโน้มการไปเชียงใหม่ในช่วงต่อไป คนที่ไม่เคร่งครัดในธรรมเนียมประเพณีเท่าไรจะไปในวันน้อยลงและจะไหว้ในช่วงนอกเทศกาลมากขึ้น ทำให้ความคึกคักในช่วงเทศกาลลดลงและขาดบรรยากาศของการพักผ่อนหย่อนใจเหมือนที่ผ่านมา ส่วนวงเงินที่ใช้ในเทศกาลนี้จากมูลค่ารวมทุกธุรกิจประมาณ 1,115 ล้านบาท แยกเป็นประเภทธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์ดังนี้ ธุรกิจเครื่องเซ่นไหว้เซ่น เปิด ไก่ หมู บะหมี่ผัด ซาลาเปา ผลไม้ รูป เทียน กระดาษเงิน-กระดาษทอง มีมูลค่าประมาณ 650 ล้านบาทหรือร้อยละ 58.3 สูงกว่าปี'42 ร้อยละ 10 ธุรกิจน้ำมัน ปิมน้ำมัน 200 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.9 ธุรกิจดูแลสุสาน 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 ธุรกิจรถเช่า 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 ธุรกิจร้านอาหาร-ภัตตาคาร 70 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3 และธุรกิจสินค้าของฝากริมทาง 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 ของมูลค่ารวมทุกธุรกิจ (มติชน 030443)

- เทศกาลสงกรานต์ : ข้าราชการใช้สิทธิหยุดต่อเนื่อง

เนื่องจากในเทศกาลสงกรานต์ทางราชการกำหนดให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วันคือวันที่ 13-14-15 เม.ย.แต่ข้าราชการในหลายหน่วยงานถือโอกาสใช้สิทธิวันลาของตนลาติดต่อกันเพิ่มอีก 3 วันทำให้ได้หยุดติดต่อกันนานถึง 9 วัน(ตั้งแต่วันที่ 8 -9-10-11-12-13-14-15-16 เม.ย.) ที่กทม. นายรัฐดิพร ก้อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักรักษาความสะอาด กทม.บอกว่าส่วนใหญ่ข้าราชการที่ลาจะเป็นชั้นผู้น้อยระหว่างซี1-5 หรือซี 6 บางส่วน มีทั้งที่ลาล่วงหน้าก่อนถึงวันเทศกาลคือลาตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. และลาต่อเนื่องหลังวันเทศกาลแต่ที่สำนักจราจรและขนส่ง กทม.พบว่ามีการหยุดงานตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. วันราชการที่ 1และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งนางผาณิต นิตินนท์ประภาศ ปลัดสำนักนายกกล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการที่ถือโอกาสเหล่านี้ว่า เป็นสิทธิของข้าราชการเนื่องจากเป็นวันหยุดประจำปี แต่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าการลาจะส่งผลกระทบต่องานในหน่วยงานนั้นๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ บางหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชน เช่น อำเภอ เขตต่างๆ ก็ต้องกำชับผู้บังคับบัญชาให้ดูแลเป็นพิเศษ (ไทยโพสต์ 080443)

ด้านการใช้จ่ายเงินในเทศกาลสงกรานต์นั้นธนาคารพาณิชย์สำรองสภาพคล่องให้บริการเบิกถอนช่วงวันหยุดของเทศกาลด้วยการเตรียมความพร้อมในการเติมเงินเข้าเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารตามจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เบิกถอนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพเตรียมเงินสดสำรองไว้ประมาณ 3 พันล้านบาท ธนาคารกรุงไทย สำรองไว้ 2.1 พันล้านบาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำรองไว้ 838 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค.2543 เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกทม.ในช่วงเทศกาลพบว่าส่วนใหญ่จะเดินทางออกนอกกทม.เพื่อท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศขงนี้จะมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 (ผู้จัดการ 110443)

ที่มากับความสนุกสนานในเทศกาลนั้นคืออุบัติเหตุ ซึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปเหตุการณ์อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศระหว่างเวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 เม.ย. - 08.00น. ของวันที่ 13 เม.ย. ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 17 ราย เสียชีวิต 15 ราย ชาย 10 คนหญิง 5 คน บาดเจ็บ 99 ราย และในช่วงวันที่ 13-14 เม.ย. ฝ่ายอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวงรายงานเพิ่มเติมว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 32 ราย เสียชีวิต 26 ราย บาดเจ็บ 141 ราย (สยามรัฐ 150443, มติชน 140443)

1.4.2 วิทยาลัยพยาบาลอังกฤษจี้รัฐบาล ให้คุมเข้มแพชั่น"เจาะ" ส่วนวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

วันที่ 4 เม.ย.2543 เจ้าหน้าที่พยาบาลในประเทศอังกฤษเกือบทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในงานวิชาการประจำปีของวิทยาลัยพยาบาลแห่งอังกฤษ ซึ่งที่ประชุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ตึกกว่าและเข้มงวดกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อควบคุมธุรกิจแพชั่นเจาะใส่เครื่องประดับต่างๆ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หัวคิ้ว จมูก ลิ้น ห้วนม สะดือ เนื่องจากร้านค้าที่ให้บริการในเรื่องนี้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเสรี แต่ขาดความรู้และสุขอนามัย ลูกค้ำที่รับบริการเกิดปัญหาการติดเชื้อ และโรคแทรกหลายราย จากผลการสำรวจของเจ้าหน้าที่การแพทย์ในอังกฤษพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อหรือโรคแทรกซ้อนอันมีสาเหตุมาจากแพชั่นการเจาะถึงร้อยละ 95 โดยร้อยละ 40 เจาะสะดือ ร้อยละ 12 เจาะจมูก และร้อยละ 5 เจาะห้วนม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยังบอกว่าการเจาะเพื่อติดเครื่องประดับต่างๆตามร่างกายหากทำโดยไม่ถูกสุขอนามัยแล้ว จะนำไปสู่การติดเชื้อโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย รวมถึงโรคเอดส์และตับอักเสบ ได้ (มติชน 060443)

สำหรับประเทศไทยนั้น นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ ผอ.กองประกอบโรคศิลปะ ก.สาธารณสุข บอกว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของแต่ละกลุ่มชุมชน ส่วนการเจาะ สัก พบว่ามีมากแถบถนนข้าวสาร ซึ่งหลายร้านไม่มีความชำนาญพอ ทั้งมีการเจาะและสักในที่แปลกๆ เช่น อวัยวะเพศ ได้ลิ้น ได้ตา อันเป็นบริเวณที่เป็นอันตรายอย่างมาก เพราะเสี่ยงต่อการเลือดไหลไม่หยุดและตายได้ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจของเอบแคคโพลต่อเด็กวัยรุ่นจำนวน 1,266 คนในกทม. พบว่าร้อยละ 41.5 ไม่เห็นด้วยกับการสักเจาะตามร่างกาย (มติชน 060443)

2. ศาสนา ความเชื่อและค่านิยมทางสังคม

2.1 ร่าง "สังฆมติ" ความพยายามเพื่อปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค.2543 จิตตภาวันวิทยาลัย จัดสัมมนาพระสังฆาธิการทั่วประเทศจำนวน 4,122 รูป เพื่อเป็นสื่อกลางให้พระสังฆาธิการทั่วประเทศได้รับทราบข้อมูลความเป็นไปของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและจุดยืนที่เหมาะสมของวัดและคณะสงฆ์ต่อภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลจากการสัมมนาที่ประชุมสงฆ์ได้มีสังฆมติรวม 8 ประเด็นด้วยกันดังนี้ 1) ด้านการศึกษา พระภิกษุสามเณรต้องมีความรู้พระธรรมวินัยอย่างดีและรู้เท่าทันโลก โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก.ศึกษาฯกำหนดวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรที่เป็นแกนกลางตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ภาครัฐต้องสนับสนุนการศึกษาของสงฆ์ทั้งภาคปริยัติธรรม สามัญศึกษา และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งนี้ให้จัดสรรงบประมาณเฉลี่ยรายหัวเท่ากับที่รัฐจัดให้กับการศึกษาทางโลก ให้รัฐจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมทางสื่อ คือเคเบิลทีวี เพื่อจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรได้อย่างทั่วถึง

และเร่งผลิตบุคลากรในพระศาสนาโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาขาดสมภารบริหาร 2) ด้านการเผยแผ่พระศาสนา ขอให้รัฐควบคุมสื่อมวลชนมิให้เสนอข่าวสารที่เหยียดย่ำพระศาสนา ให้เสนอรายการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม สนับสนุนโครงการเผยแผ่ธรรมะต่างๆ ส่งเสริมการบรรพชาอุปสมบทของกุลบุตร และควรมีนโยบายเชิงรุกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 3) ด้านการปกครอง เสนอให้จัดตั้งสำนักงานการคณะสงฆ์จังหวัดขึ้น เป็นที่ทำการของเจ้าคณะจังหวัดในการบริหารงาน จัดตั้งหน่วยราชการอิสระระดับกรมขึ้น ชื่อว่าสำนักงานการพระพุทธศาสนา โดยโอนงานของกรมศาสนาทั้งหมดมาไว้ที่หน่วยงานนี้และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายใช้หลักเมตตาธรรมและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ และให้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการลงโทษพระสงฆ์เพื่อการให้ออกจากตำแหน่ง 4) ด้านสาธารณูปการ ให้รัฐจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างเสนาสนะขั้นพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งการสร้างศูนย์การศึกษาที่อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ของม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก 5) ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้รัฐสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่คณะสงฆ์ ในกรณีอาพาธ ประสบอุบัติเหตุ ถูกทำร้าย อยู่ในที่ทุรกันดาร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคุ้มครองสิทธิแก่พระภิกษุสามเณรที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนโครงการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดยคณะสงฆ์ โดยเฉพาะในหมู่ชาวเขาและท้องถิ่นทุรกันดาร 6) ด้านการตรากฎหมาย ที่ประชุมสงฆ์ลงความเห็นไม่ยอมรับร่างพ.ร.บ.กองทุนอุภัตถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ที่มีเนื้อหาให้ฆราวาสปกครองพระไม่ว่าจะเป็นฉบับของก.ศึกษาฯ ฉบับคณะกรรมการการศาสนา ของสภาผู้แทนราษฎร หรือฉบับที่ส.ส.เสนอและอยู่ระหว่างการพิจารณาของครม. และขอให้มีการออกพ.ร.บ. กองทุนอุภัตถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 73 ซึ่งมีเนื้อหาเป็นคุณและเอื้ออาทรต่อพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์อย่างแท้จริง

7) เสนอให้แก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ได้แก่มตรา 29 ที่ให้อำนาจแก่ฆราวาสที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจับพระภิกษุที่ต้องคดีอาญาออกจากสมณเพศได้ทั้งที่การพิจารณายังไม่ถึงที่สุด ซึ่งแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 33 ที่ระบุว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีความพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ และมาตรา 45 ที่ระบุว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ของพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มข้อความว่า ให้ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อป้องกันพระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่มิให้ถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาได้ 8) ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามสังฆมตินี้มีผลในทางปฏิบัติจึงควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานสงฆ์แห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานให้พระสงฆ์การตลอดจนพระภิกษุสามเณรทั่วสังฆมณฑลเข้ามาร่วมมือกันทำงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น การทำสังฆมติพิจารณาสังฆมติฉบับนี้ จัดสัมมนากลุ่มย่อยตามภูมิภาคต่างๆ ประมวลความเห็นของคณะสงฆ์เพื่อจัดทำเป็นสังฆมติของคณะสงฆ์ทั่วประเทศ แจ้งนโยบายและจุดยืนของพรรคการเมืองต่อสังฆมติฉบับนี้ให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วประเทศทราบ ประสานงานกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศดำเนินการให้สังฆมติบังเกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (ไทยโพสต์ 010443,มติชน 100443)

2.2 นักวิชาการชี้คนไทยมองเรื่องทรงเจ้ามั่วชงห่วย รักษาสุขภาพและแก้ปัญหาชีวิตรักในครอบครัว

วันที่ 26 เม.ย.ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร อาจารย์สุริยา สมุทคุปต์ และดร.พัฒนา กิตติอาษา นักวิชาการเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอผลงานวิจัยเรื่อง ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิ พิธีและวิกฤติการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทย ดร.พัฒนา เปิดเผยว่าได้เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี 2538 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งการเข้าร่วมพิธีกรรม การสังเกตพฤติกรรมของร่างทรง ลูกศิษย์ ตลอดจนเครื่องมือบูชา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตำหนักทรงต่างๆ ทั่วประเทศ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ 270443)

ผลการสำรวจวิจัยพบว่าในช่วงปี 2538-2539 ซึ่งเศรษฐกิจกำลังรุ่งเรือง ตำหนักทรงแต่ละแห่งจะแน่นขนัดไปด้วยลูกศิษย์ที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพศรัทธาเทพที่มาประทับทรงมาก จุดมุ่งหมายของลูกศิษย์ที่มาหากก็แตกต่างกันไป อาทิ มาปรึกษาเรื่องสามีมีภรรยาบ่อยขอให้ช่วยดึงสามีกลับมา ปัญหาสุขภาพมาขอรดน้ำมนต์ บางกลุ่มก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์เพราะอยากมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีพวกนี้ไม่ทำมาหากินแต่จะมาเฝ้าในวันก่อนหรือวันลืตเตอร์รัฐบาลออก หากได้เลขเด็ดไปและแทงหวยได้ดินถูกจะมาสวมคลุมเป็นเงินหรือทองให้แก่ร่างทรง หากสำนักหรือตำหนักใดไปเลขเด็ดให้ลูกศิษย์ถูกหาถูกติดต่อกันหลายงวด สื่อจะเข้ามาสัมภาษณ์ในการประโคมข่าวตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ และคาดเดากันว่างวดหน้าจะแม่นอีกหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามคาดติดต่อกัน ลูกศิษย์ก็จะลดจำนวนลง คงเหลือแต่ผู้ที่ศรัทธาต่อเทพที่มาประทับทรง นอกจากนี้ แต่ละตำหนักจะมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย กล่าวคือ ร่างทรงจะรู้จักกันทั้งส่วนตัวและส่วนที่เป็นเทพที่มาประทับทรง ซึ่งหากพบกันระหว่างประทับทรงก็จะสามารถกล่าวคำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง หรือไม่หากเป็นร่างทรงพระอิศวรเจ้าแม่กวนอิม ก็จะทักทายกันด้วยภาษาเทพที่ฟังไม่เข้าใจ หากมีลูกศิษย์เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือร่างทรงจะเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาให้ฟังอย่างไรก็ตาม ดร.พัฒนา ไม่สามารถยืนยันและแยกแยะได้ว่าแต่ละตำหนักมีร่างทรงประทับจริงหรือปลอม (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ 270443)

ดร.พัฒนาพบว่า ร้อยละ 70-80 ของคนทรงเจ้าจะเป็นหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไปส่วนมากมีฐานะยากจน และจากผลการวิจัยของศูนย์วิชาการธนาคารสิทธิ์ไทย ปี 2537-2538 พบว่าคนไทยใช้จ่ายเพื่อทรงเจ้าเข้าผี ดูหมอมและไปตามตำหนักต่างๆ ทั่วประเทศเป็นเงินถึง 20,000 ล้านบาท และพบว่าร่างทรงทั่วประเทศมีถึง 800,000 คน มีทั้งร่างเสด็จพ่อ ร.5 ร่างท้าวสุรนารี ร่างกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ย เจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อเสือ ฯลฯ และมีตำหนักทรงเจ้ามากกว่าสำนักสงฆ์ ซึ่งการดำเนินงานของตำหนักทรงเจ้าเหล่านี้มีลักษณะเป็นธุรกิจอีกด้วย จะเห็นได้ว่ามีการจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน ผ้าแพร หรือรูปเคารพ เหรียญต่างๆ ของเทพที่มาประทับทรงให้กับลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาด้วย นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับร่างทรงตามตำหนักต่างๆ แล้ว คนไทยบางกลุ่มยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ หรือต้นไม้ ผลไม้ที่ผิดปกติ หมู 5 ขา งูเผือก ปลาไหลสีทอง ฯลฯ ซึ่งจะมีผู้คนไปจุดธูปเทียนกราบไหว้บูชาขอหวย และใช้วิธีขูดลู่อัดันหากสิ่งที่ไม่ปกตินั้นเป็นต้นไม้ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ 270443, มติชน280443)

3. ปัญหาการทุจริตประเพณีมิชอบ

3.1 ศาลคดีโมโนสาร่า ผู้ประกอบการให้บริการมากกว่าประชาชนผู้เสียประโยชน์

นายวันดี พานิช รองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ระบุว่า บทบัญญัติคดีโมโนสาร่า ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2542 และให้อำนาจศาลในการพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 40,000 บาท ผู้เสียหายสามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร เสียค่าธรรมเนียมการฟ้องร้องจำนวน 200 บาท จุดมุ่งหมายของกฎหมายนี้คือคุ้มครองไม่ต้องพึ่งพาทนายความในการต่อสู้คดีและเพื่อให้เกิดสิ้นสุดลงโดยเร็ว แต่เท่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการบัตรเครดิต บริษัท ให้เช่าซื้อโทรศัพท์มือถือจะเข้าไปใช้สิทธิฟ้องร้องมากกว่าประชาชนทั่วไป เนื่องจากส่วนใหญ่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 40,000 บาทหรือบางรายเกินก็ใช้วิธีลดหย่อนลงมาให้อยู่ในกรอบของการฟ้องร้องต่อศาลนี้ได้ เพราะจะดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าทนายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่างจากการฟ้องร้องทางแพ่งที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของทุนทรัพย์ กฎหมายนี้แทนที่จะมีประโยชน์ต่อประชาชน กลับเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ส่วนประชาชนมักตกเป็นจำเลย ส่วนใหญ่แทบไม่รู้กฎหมาย ไปถึงศาลก็ทำอะไรไม่ถูก โอกาสต่อสู้จึงมีน้อย ประชาชนที่ตกเป็นจำเลยของบริษัท หรือห้างร้านต่างๆ ควรรับคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายต่างๆ เช่น สภาทนายความ ส่วนรับเรื่องร่ำร้องทุกข์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือส่วนกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นางสาวพจนา บุญทอง หัวหน้าส่วนรับเรื่องร่ำร้องทุกข์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีประชาชนรายใดเข้าไปฟ้องศาลคดีโมโนสาร่า คิดส่วนใหญ่ที่มีการฟ้องร้องจะเป็นบริษัท หรือผู้ประกอบการฟ้องร้องลูกค้า ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วประชาชนสามารถเข้าไปฟ้องอำนาจศาลแห่งนี้ฟ้องร้องบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมได้ (ไทยโพสต์ 170443)

3.2 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ (ภาคเหนือ) ร้องเรียนป.ป.ช. กรณีเรือขุดไม่ชอบมาพากล

วันที่ 10 เม.ย.2543 นายชุมพร ชูณิกากรณ์ ประธานแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ(ภาคเหนือ) เดินทางมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรียกร้องให้สอบสวนกรณีกรมเจ้าท่าจัดจ้างบริษัทเฮลลิคอปต์ แมชชีน คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชันแนลต่อเรือขุดหัวสว่านจำนวน 3 ลำมูลค่า 1,300 ล้านบาท แต่เนื่องจากนายโสภาสถิตถาวรกิจจึงมอบหมายให้นายธิตี เมฆวนิช เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนให้รับเรื่องไว้ ซึ่งในหนังสือร้องเรียนระบุว่า กรมเจ้าท่าจ้างบริษัทเฮลลิคอปต์ต่อเรือขุดมูลค่า 1,300 ล้านบาทแต่พบว่าสัญญาจ้างมีเงื่อนไขขงให้ป.ป.ช.เข้าไปตรวจสอบ กล่าวคือ สัญญาเริ่มในปี 2540 กำหนดส่งเรือ 2542 จนมาถึงวันนี้ยังมีการแก้ไขสัญญา และในที่สุดมาบอกว่าเรือจะได้ในปี 2544 ในขณะที่นำเงินภาษีของประชาชนจ่ายไปแล้วกว่า1,000 ล้านบาท ปัจจุบันกรมเจ้าท่ายังไม่เห็นหลักประกันว่าจะได้เรือมาหรือไม่ สิ่งที่ต้องการให้ป.ป.ช.ตรวจสอบคือ 1)เปิดเผยสัญญา 2) กรณีที่แก้ไขสัญญาแก้ไขได้อย่างไร 3)จะได้รับเรือเมื่อไร

นายไชยา สะสมทรัพย์ รมช.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ว่าการที่ได้แต่งตั้งนายมนูญ เรืองกฤษ รองปลัดก.คมนาคม ฝ่ายการขนส่งทางอากาศเป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบสัญญาการจัดจ้างเรือขุดของกรมเจ้าท่าว่า การทำสัญญากับบริษัทที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทยจะเสียเปรียบ เพราะจากสัญญาถ้าต้องมีทางชนะ 100 % แต่ได้เฉพาะค่าพิพากษา เนื่องจากบริษัทต่อเรืออาจไปแจ้งก.พาณิชย์ประกาศล้มละลายจากนั้นเราต้องไปฟ้องร้องแบ่งทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่ง จึงคิดว่าให้ได้เรือมาก่อน จากนั้นค่อยว่ากันในเรื่องดำเนินคดี และการพิจารณาเสนอนุ้มนิตินครม.นั้น ก็จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งอธิบดีกรมเจ้าท่าและอัยการด้วยในวันที่ 8 เม.ย. ซึ่งอธิบดีเขียนยันให้ยกเลิกสัญญาการจัดจ้าง แต่เห็นว่าหากยกเลิกจะเสียหาย 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 646 ล้านบาท จึงให้ก.คมนาคมทำบันทึกเอกสารทั้งหมดและจะปรึกษาไปทางสำนักนโยบายและแผนก่อนที่จะนำเข้าครม.โดยเอกสารดังกล่าวจะระบุข้อดีข้อเสีย แต่จะยึดผลประโยชน์ประเทศไทยเป็นหลัก (มติชน 110443)

4. ความเคลื่อนไหวด้านสตรีและเด็ก

4.1 เด็กไทยน่าเป็นห่วง วอนชุมชนช่วยแก้ไข

พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ นักวิจัยชุดโครงการเด็กเยาวชนและครอบครัว เปิดเผยผลการประชุม "การวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาคเหนือ ประมวลสถานการณ์เด็กไทยว่าอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง เนื่องจากถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจจากทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ทำให้เกิดปัญหาพัฒนาการ(ไอคิว) ต่ำกว่ามาตรฐาน พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก ส่วนสถานเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นที่พักของครอบครัวไทย มีคุณภาพต่ำ ขาดมาตรฐาน ทำให้เด็กไม่มีการพัฒนาทางด้านสังคม สำหรับเด็กที่อยู่ในตลาดแรงงาน มีเป็นจำนวนมากที่ถูกเอาเปรียบ ทำงานหนักเกินเวลาที่กำหนด และยังพบว่าวัยรุ่นไทยเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุ

ส่วนเด็กในกลุ่มยากลำบาก เช่น เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ มีปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นไปอีก เด็กกำพร้าก็ได้รับการยอมรับจากผู้เลี้ยงดูน้อยกว่าเด็กปกติ ทำให้มีพัฒนาการช้า และมีปัญหาด้านจิตใจและสติปัญญา เด็กกลุ่มนี้ยังถูกกีดกันจากสังคมโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย นักวิจัยพบว่า เด็กกำพร้าในเชียงใหม่ติดยาเสพติดและเชื้อเอชไอวีด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้คล้ายคลึงกับเด็กในชุมชนแออัด ซึ่งในเมืองเชียงใหม่มีชุมชนแออัดอยู่ถึง 21 แห่ง

อย่างไรก็ตามการเสนอทางแก้ปัญหาเหล่านี้ ควรสร้างเครือข่ายทำงานประสานกันทั้งนักวิจัยและเอ็นจีโอ ปัญหาเด็กไม่ใช่ปัญหารุนแรงซึ่งทุกคนในชุมชนจะต้องเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา (ไทยโพสต์ 280443)

4.2 เด็กกับยาบ้า

4.2.1 เด็กไทยเสี่ยงติดยาบ้าเพียง

พล.ต.ท.นภดล สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ามีเด็กและเยาวชนติดยาบ้าจำนวนมาก ทั้งชั้นมัธยมและประถม ซึ่งผลจับกุมทุกประเภทสูงขึ้นโดยเฉพาะยาบ้าในปี 2539 จับกุมได้ 51,000 ราย ปี2542 จับกุมได้ 167,000 ราย รวมทั้งสิ้น 44,175,090 เม็ด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2543 นี้ จับกุมได้กว่า 6 ล้านเม็ดแล้ว นอกจากนี้ยังมีการแพร่ระบาดยาบ้าในกลุ่มเด็ก เยาวชน ปกติกว่าผู้ค้ารายย่อยจะขายบริเวณหน้าโรงเรียน หรือในพื้นที่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 1 กิโลเมตร โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ขาย ชาย 5 เม็ด ได้ฟรี 1 เม็ด

นพ.สุชาติ เลขาบริพัตร ผู้อำนวยการกองประสานงานผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าปัญหาเสพติดโดยเฉพาะแอมเฟตามีนนั้น บุคคลที่อายุตั้งแต่ 14-17 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงติดยาบ้ามากที่สุด นอกจากนี้ ตัวยานิดใหม่ที่เรียกว่า เอกซ์ตาซี ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถติดได้เร็วกว่ายาบ้า ปัจจุบันระบาดในสหรัฐฯ มีราคาแพงมาก และต้องใช้เวลาในการบำบัดรักษาไม่ต่ำกว่า 10 เท่า (ผู้จัดการ 080443)

4.2.2 ยาเสพติดติดบนรถไฟ

ขณะนี้เส้นทางของรถไฟสามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะจุดสำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่นเกือบทั้งหมด ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นไปอย่างรวดเร็วและแทรกซึมลงในชุมชนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่นเตอร์พอยต์ แหล่งรวมของวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานีรถไฟมากนัก กลายเป็นแหล่งจำหน่ายและเสพยาเสพติดแหล่งใหญ่ขึ้นมา เจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับว่าขณะนี้บรรดานักค้ายาเสพติดและยาบ้าได้ย้ายสถานที่จากบริเวณทางเข้าสยามสแควร์ด้านห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง มาเป็นเซ็นเตอร์พอยต์แล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อนให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งว่า การทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินตามหลังอาชญากรรมและอาชญากรอยู่วันยังค่ำ และที่น่าหวาดหวั่นในอนาคตข้างหน้าคือ การเกิดขึ้นของรถไฟใต้ดิน ซึ่งแน่นอนว่าอาชญากรรมและปัญหาต่างๆรวมทั้งยาเสพติดที่กำลังระบาดอยู่ในชานชาลาและรถไฟฟ้านี้จะต้องเกิดขึ้นที่นี้ด้วยอย่างยากจะหลีกเลี่ยง หากว่าฝ่ายบ้านเมืองไม่เข้มแข็งรัดกุมและเตรียมการรับมือไว้อย่างดีพอ (กรุงเทพธุรกิจ 07043)

4.2.3 ในหลวงทรงห่วงเด็กติดยา "บิกเสื่อ" ให้ผู้นำรับผิดชอบ

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ได้จัดแถลงข่าวโครงการยุวชนต้านภัยยาเสพติด ที่บ้านอัมพวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.นี้ว่า คนรุ่นใหม่ไม่มีความเป็นห่วงแผ่นดิน กลับไปตามอย่างเลวๆของต่างชาติ เช่น ลูกหลานไทยผมสีดาก็ไปยอมให้เป็นสีทอง สีม่วง ติดต๋มหู ดูน่าสังเวช บางคนเรียนไม่จบ หารายได้เองไม่ได้ เสียเงินไม่น้อยเพื่อย้อมสีผม เทียวสถานบันเทิงถึงตี 4 ตี 5 เยาวชนไทยยังขาดประสบการณ์ใช้ชีวิต เรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงค่อยทำงาน เงินทองไม่พอใช้ก็ขอพ่อแม่ทั้งที่มีรายได้ เด็กอเมริกันที่ทำงานตั้งแต่เรียนประถมมัธยม หารายได้เสริมพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนหนึ่ง ตัวอย่างเหล่านี้เยาวชนไทยกลับไม่จำไปใช้

ต่อปัญหาหายาเสพติด พล.อ.พิชิตเปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งและยึดติดต่อปัญหานี้ ทรงเน้นให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องของเยาวชน ความผูกพันในครอบครัว ย้ำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือย เช่น ใช้ของต่างประเทศเราควรปลูกฝังให้เด็กรู้จักทำมาหากิน รู้จักค่าของเงิน หันกลับมาให้ความสนใจและคิดจะดูแลพ่อแม่ในยามแก่เฒ่า องคมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้สังคมผู้รอนแรมที่ ยาเสพติดถือเป็นปัญหาที่สำคัญมากเป็นสงครามที่เราไม่ได้ประกาศ แต่ก็สามารถล้างเผ่าได้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในชาติ อย่างนี้แน่นอนใจว่าไม่ใช่หน้าที่ หากลูกหลานไปติดเข้าจะรู้สึก (ไทยโพสต์ 280443)

4.3 งานของสตรีไม่มีวันจบ

ชีวิตของผู้หญิงทำงานในกรุงเทพฯ ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย จากการสำรวจในหัวข้อ "ปัญหาจากการแต่งงานของผู้หญิงทำงาน" ที่ดำเนินการโดย เอแบค-เคเอสซี อินเทอร์เน็ต โพล (เอแบคโพล) ระหว่างวันที่ 3-11 เม.ย. กับผู้หญิงทำงานที่แต่งงานแล้วจำนวน 1,109 คน อายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไปจนถึงกว่า 50 ปี แต่งงานมาแล้วตั้งแต่ 1 - กว่า 20 ปี พบว่า แม้จะต้องทำงานอาชีพเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย แต่พวกเขาก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม "ประเพณีนิยม" เมื่อกลับถึงบ้านนั้นคือ 1,053 คน จาก 1,109 คน ต้องทำงานบ้านสารพัดหลังเลิกงานโดย 53% มีผู้ช่วยทำงานบ้าน อีก 42.7% ต้องทำเองทุกอย่าง นอกจากนี้ประชากรตัวอย่างทุกคนกล่าวว่าต้องอดทนกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสามี เป็นต้นว่า ชอบชวนทะเลาะ ชอบดื่มสุรา ไปจนถึงเจ้าชู้นอกใจ 13.8% ของผู้หญิงถูกทุบตีบ่อย และ 19.2% ถูกรีดไถเงินเป็นประจำ แต่เมื่อถามว่าพวกเขายังคงรักสามีหรือไม่ 69.8% ตอบว่ารัก 24.7% บอกว่ายิ่งรักมากขึ้นหลังแต่งงาน อย่างไรก็ตามมีข้อที่น่าสนใจว่า ตัวแปรของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแต่งงาน ผู้หญิงที่แต่งงานมานานมักรักสามีน้อยลง และต่อคำถามว่าหากย้อนเวลากลับไปได้จะเลือกสามีคนปัจจุบันหรือไม่ 68.7% ตอบว่ายังเลือกคนเดิม ขณะที่ 31.3% ตอบว่าไม่

คณะผู้จัดทำโพลครั้งนี้เสนอแนะว่า หากผู้ชายต้องการจะรักษาความสุขในชีวิตแต่งงานไว้ให้ยืนนาน ควรจะต้องช่วยเหลือภรรยาในการทำงานบ้านและพยายามเลิกนิสัยที่มีส่วนทำลายชีวิตครอบครัวลงเสีย (BANGKOK POST 180400)

4.4 ศึกอกตัญญู พ่อแม่เงินต้องฟ้องให้ลูกดูแล

จากเดิมชาวจีนเคยยึดมั่นคำสอนเมธีขงจื้อที่บ่มฝังให้พ่อแม่อุทิศตัวเลี้ยงดูลูก ลูกก็ต้องกตัญญูคอยดูแลพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า แม้แต่ในยุคคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของอดีตประธานเหมา เจ๋อตง รัฐบาลยังให้ความช่วยเหลือคนชราและผู้ที่ยากไร้ จึงเป็นเรื่องแปลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาว่าพ่อแม่ชาวจีนต้องฟ้องร้องให้ลูกหลานดูแลตนในยามแก่ชรา ทั้งนี้เพราะช่วงหลังจีนมีปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น รัฐวิสาหกิจจำนวนมากถูกยุบ คนตกงานเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวคนจนที่ตกงานต้องดิ้นรนหาเลี้ยงลูกเมียตัวเอง ไม่มีเงินเหลือเลี้ยงดูพ่อแม่ ครอบครัวคนรวยก็มีคดีฟ้องร้องขอแบ่งทรัพย์สินสมบัติจากพ่อแม่ ไม่ก็พี่น้องฟ้องร้องแย่งชิงสมบัติกันเอง สังคมยังเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว คนรุ่นพ่อแม่ยึดค่านิยมเดิมขณะที่ลูกรับค่านิยมใหม่ๆ เน้นความเป็นส่วนตัวและความสำคัญของคนรุ่นหนุ่มสาว เกิดช่องว่างระหว่างวัยและความขัดแย้งในครอบครัว ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

หนังสือของสมาคมผู้พิพากษาศาสตร์ของจีน เปิดเผยคดีจำนวนมากที่ลูกทำไม่ดีกับพ่อแม่ รวมทั้งกรณีที่ถูกชายปิดล็อกบ้านไม่ให้พ่อแม่เข้าไปใช้สิ่งของหรือนอนในบ้านช่วงกลางวัน ลูกชายคนหนึ่งไม่ยอมให้แม่อายุ 75 ปี กินหรือทำอะไรร่วมกับเขาและลูกเมีย เพราะแม่ชอบชากเสลด ทำให้เขากลัวว่าแม่จะเป็นตัวแพร่เชื้อโรค กฎหมายจีนระบุให้ลูกที่โตแล้วมีหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ให้เป็นสุข แต่บ่อยครั้งที่ผู้พิพากษามักต้องทำหน้าที่เป็นผู้บรรมจิตสำนึกในเรื่องนี้ กฎหมายอาจช่วยได้บ้าง แต่ไม่ทั้งหมด ทนายความบางคนจึงมักแนะนำให้คนแก่คนเฒ่าปกป้องสิทธิ์ของตน เลิกทำตามธรรมเนียมเดิมที่พ่อแม่มักยกมรดกทั้งหมดให้ลูก เพราะหวังว่าจะได้พึ่งพาถูกยามแก่เฒ่า ทำให้เสียเปรียบเนื่องจากตนเองไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสมบัติอีกต่อไป บางทีรัฐบาลจีนอาจจะต้องหันมาปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เป็นลูกอย่างจริงจังเช่นอดีตอีกครั้ง (กรุงเทพธุรกิจ 100443)

5. ความเคลื่อนไหวด้านอาชญากรรม

5.1 ความคืบหน้ากรณีลอบสังหารรองอธิบดีกรมอัยการ

จากกรณีนายลิขิต เพชรสว่าง รองอธิบดีกรมอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ น้องชายนายโสภณ เพชรสว่าง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ถูกคนร้ายลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ระดมชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายปมสังหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็สามารถจับกุมนายชุมพล หรือเปี้ยก พุ่มใจศรี คนขับเฝ้า นายประเสริฐ หรืออัท พันธุ์โพธิ์จรรย์ นายประสิทธิ์ หรือหม่อม พันธุ์โพธิ์จรรย์ สองพี่น้อง และนายพรทิว หรือเท่ นิยมไวทยะ คนลกรถจักรยานยนต์ไปดักยิง ซึ่งผู้ต้องหาให้การชัดทอดว่านายวราห์ หรือบัง เจริญพัทธ์ เป็นมือปืน นายกู้เกียรติ หรือจ่าตุ้ย โทกิละนันท์ เป็นคนติดต่อ

นายสมศักดิ์ ปริศนานันท์กุล รมต.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่คดีจ้างวานฆ่านายลิขิต เพชรสว่าง มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาคลอง 6 ว่า เราไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพราะศูนย์กีฬาคลอง 6 นี้ อนุมัติสมัยนายสุวิชัย ริงสิตพลเป็นรมต.ศึกษาธิการ ที่มี

การย้ายสถานที่ก่อสร้างจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสร้างที่ปทุมธานีคลอง 6 เรื่องนี้เป็นการร้องเรียนโดยฝ่ายควบคุมที่ดูแลแบบแปลนโครงการซึ่งไม่ได้ผ่านมาถึงตน (สยามรัฐ 170443)

5.2 ความเคลื่อนไหวด้านยาเสพติด

5.2.1 วัณแดงชุ่มผลิตยาบ้า 10 ล้านเม็ด ป.ป.ส.ดันคุมเข้มสกัดเข้าไทย

นายธีรพัฒน์ สันติเมทนีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือป.ป.ส. เปิดเผยว่าจากข้อมูลด้านการข่าวทราบว่า พื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ตรงข้ามจังหวัดเชียงราย กลุ่มวัณแดงมียาบ้าที่ผลิตแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านเม็ด พร้อมที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศไทย แม้ไทยจะไม่สามารถเข้าไปทำลายโรงงานผลิตยาบ้าในฝั่งประเทศพม่าได้ แต่ได้ใช้มาตรการด้านอื่นๆเช่น คุมเข้มการขนย้ายกาเฟอีน เนื่องจากวิเคราะห์ส่วนประกอบของยาบ้าที่พบแถบตะวันตก พบว่าใน 1 เม็ดปริมาณ 70 มิลลิกรัม มีกาเฟอีนเป็นส่วนผสมถึง 65 มิลลิกรัม ที่เหลือเป็นอนุพันธ์ของยาบ้า หรือเม็ดแอมเฟตามีน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเข้มกาเฟอีนที่มีการขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ 6 จังหวัด 32 อำเภอที่ติดกับชายแดนไทย-พม่า ซึ่งปี 2542 สามารถจับกาเฟอีนในปริมาณที่ผลิตยาบ้าได้สูงถึง 440 ล้านเม็ด รองเลขาธิการป.ป.ส.กล่าวว่า จากมาตรการคุมเข้มการขนย้ายกาเฟอีนทำให้วัตถุดิบหายาก กำลังการผลิตยาบ้าในชายแดนไทย-พม่า ลดลง (กรุงเทพธุรกิจ 100443)

5.2.2 วัณแดงพลิกกลยุทธ์หันมาเน้นผลิตยาอีสูตรเฉพาะหวังขายแทนยาบ้าที่อาจซบเซาลง พร้อมเปลี่ยนเป้าหมายขาย “ยาบ้า” จากผู้ใช้แรงงานเป็นเด็กนักเรียน

วันที่ 24 เมษายน นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ไปร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศพม่าที่เมืองเชียงตุง โดยมี 3 ประเด็นที่จะขอความร่วมมือ คือ 1.กรณีพม่าจะอพยพคนจากตอนใต้ของจีนมาอยู่บริเวณชายแดนภาคเหนือของไทย ไทยไม่ต้องการให้คนเหล่านี้มาก่อปัญหาเสพติดหรือผลิตยาเสพติด เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2.ทางเลขาธิการป.ป.ส.ได้นำข้อมูลแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่ประเทศพม่าไปให้เพื่อเป็นข้อมูลในการปราบปราม ซึ่งที่ผ่านมาพม่าอ้างว่ามีภารกิจปราบปรามชนกลุ่มน้อยทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการ และ 3.ให้มีแนวปฏิบัติที่จะประสานความร่วมมือระหว่างไทยและพม่า โดยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นในบริเวณชายแดนสำคัญ 3 จุด อ.แม่สาย และจ.ท่าลี่หลักของพม่า อ.แม่สอดและจังหวัดเมียวดี อ.เมืองระนองและเกาะสองของประเทศพม่า ซึ่งที่ผ่านมามีการลอบนำเข้ายาบ้าเป็นจำนวนมาก

สำหรับปัญหาเสพติดที่ลักลอบเข้ามาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วนใหญ่จะเป็นยาอี และสารเสพติดที่ผสมในยาแก้ไอ ซึ่งมีการผลิตในยุโรป ซึ่งได้เร่งรัดให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ มีแม่ทัพภาค 4 เป็นผู้อำนวยการสกัดกั้น ดูแลบริเวณจ.ระนอง และตอนล่างบริเวณชายแดนมาเลเซีย วันเดียวกันกองทัพบกจัดแถลงข่าวโครงการยุทธศาสตร์ด้านภัยยาเสพติด พล.ต.ท. นาดล สมบูรณ์ทรัพย์ ผ.ช.ผ.ตร.กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มวัณแดงกำลังผลิตยาตัวใหม่เพื่อมาแทนยาบ้า เพราะเห็นว่ายาบ้าอาจจะซบเซาลง โดยหันมาผลิตยาอีในสูตรของวัณแดงเอง ซึ่งยังไม่ติดตลาดสู้ของยุโรปไม่ได้ จึงขายในราคาถูกกว่า เม็ดละ 200-300 บาทเท่านั้น ขณะที่ของยุโรป เม็ดละ 600-800-1,000 บาท (ต่อพวงนี้)

5.2.3 กองทัพบก-ตร.ผนึกศธ.ด้านยาเสพติด

นางจรรยาพร ธรณินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงเรียนสีขาว กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการดำเนินการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการปลูกกระแสสังคมให้มีความตื่นตัวในปัญหาเสพติดออกทางเครือข่ายวิทยุกองทัพบก 20 สถานี และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในลักษณะพิเศษซึ่งจัดใน 3 ลักษณะโดยมีงบประมาณดำเนินการ 8 แสนบาท คือ 1.ค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดสำหรับเด็กที่มีความประพฤติดีและจะไปเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจะใช้ชื่อกลุ่มว่าเพื่อนรักเพื่อน 2.ค่ายเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือติดยา 3.ค่ายอาสาสมัครสัมพันธ์ ซึ่งจะฝึกในเรื่องระเบียบวินัย โดยจะให้กรมที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้จัดค่ายฝึกอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ แล้วสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาเสพติดเข้าไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมกำลังพิจารณาว่าจะกำหนดให้วันที่ 25 หรือ 26 มิ.ย. เป็นวันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจะนำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทหาร และตำรวจ ร่วมเดินรณรงค์ (กรุงเทพธุรกิจ 260443)

5.3 สมช.ชี้ “บ่อน-คนเถื่อน” ปัญหาใหญ่ชายแดนไทย

นายชัชชาติ บุรุษพัฒน์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช. เปิดเผยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามบริเวณแนวชายแดนไทย ปัญหาใหญ่ที่พบในทุกพื้นที่คือ ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและปัญหาบ่อนการพนัน ที่นักพนันชาวไทย

คนเงินออกไปเล่นจำนวนมาก ในอนาคตหากหน่วยราชการในพื้นที่และกระทรวงมหาดไทยยังไม่ร่วมกันหาแนวทางจัดการอย่างเป็นระบบ และเฉียบขาด จะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ต่อความมั่นคงของประเทศ

นายชัชชาติกล่าวว่า ปัญหาผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาพักพิงอยู่ในประเทศไทย สร้างปัญหาให้กับเรา มากมายไม่จำเป็นที่จะเป็นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การหลบหนีเข้ามาขายแรงงานในไทย ก็มีผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คนพวกนี้ไม่มีหิวนอนปลายเท้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในประเทศจึงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น หากประเทศไทยมีความจำเป็นด้านแรงงานจริงๆ ต้องมีมาตรการเรื่องแรงงานอย่างถูกต้อง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อศึกษาว่าไทย ต้องการแรงงานฝีมือเท่าไร เพื่อที่จะได้ใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการกับผู้ลักลอบเข้ามาค้าแรงงานที่เหลือ เพื่อผลักดันกลับประเทศของ ตนไป

การเปิดบ่อนกาสิโนบริเวณแนวชายแดนไทยก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน ที่สำคัญการ ข้ามไปเล่นการพนันของคนไทยไม่ส่งผลดีต่อประเทศชาติและทางสมช.ก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์คนเงินออกนอกประเทศ ทั้งนี้สมช.ได้ให้ นโยบายไปยังหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่มีบ่อนกาสิโนบริเวณชายแดนว่า ให้หามาตรการพิเศษสำหรับจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยอาจ จัดตั้งหน่วยงานที่มีความเป็นเอกภาพ เพื่อปราบปรามและป้องกันการคนเงินไปเล่นการพนันของนักพนันชาวไทยด้วย (ผู้จัดการ 010443)

5.4 เอเชียจะร่วมมือปราบโจรสลัด

ประเทศต่างๆในเอเชียประกาศว่า ต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับโจรสลัด เจ้าหน้าที่เรือเดินสมุทรจาก 15 ประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ได้เปิดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโจรสลัดที่กรุงโตเกียวโดยมีแผนปฏิบัติการที่เรียกร้องให้ร่วมมือซึ่ง กันและกัน

แถลงการณ์หลังการประชุมเป็นเวลา 2 วันระบุว่า การปล้นเรือและจี้เรือเมื่อเร็วๆนี้ พัวพันกับกลุ่มอาชญากรระหว่างประเทศที่มีความโหดเหี้ยมมากขึ้น และเกินกว่าที่คณะบริหารของประเทศเดียวจะปฏิบัติการได้ ชาติต่างๆ ยังเห็นพ้องกันว่า จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปใช้กรณีเรือถูกโจมตี รวมถึงปฏิบัติการร่วมกันในบริเวณที่มีอันตราย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ต่างๆ ได้ยอมรับว่าการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพจะต้องใช้เวลาและทรัพยากร (ไทยโพสต์ 290443)

ภาคผนวก

รายชื่อคณะผู้ดำเนินงานโครงการข่าวสารทิศทางประเทศ

(โดยการอุดหนุนของ สกว.)

1. **นายอนุช อภาภิรม** ตำแหน่งหัวหน้าโครงการฯ เป็นนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และสำนักพิมพ์สวัสดิ์ เคยเป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร สมัยของนาย มารุต บุญนาค และได้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกล้า และเป็นรองประธานฝ่ายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา
2. **นางวิสมัย อภาภิรม** ตำแหน่งบรรณาธิการประจำโครงการฯ มีประสบการณ์ในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ กว่าสี่สิบปี เคยเป็นบรรณาธิการสังเคราะห์รายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับท้องถิ่นของรัฐ เคยเป็นบรรณาธิการวารสารประมวลข้อมูลข่าว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เป็นผู้แปลหนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชาร์ด
3. **นางสาวชิลวิ มาคตาลีนา ฮอลลิงก้า** ตำแหน่งนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำและหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอานวยศิลป์ อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเป็นนักวิชาการ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด บริษัทสำนักพิมพ์สวัสดิ์ จำกัด และบริษัทต้นอ่อน-แกรมมี่ จำกัด
4. **นางสาวปราณี ขัติยศ** ตำแหน่งนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ และประจำกองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ์ และบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหลายเล่ม
5. **นางสาวสะไบทิพย์ พันธุ์อุทัย** ตำแหน่งธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาเอก โสดทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทำงานร่วมกับฝ่ายรวบรวมข้อมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสื่อศิลป์ ถ่ายภาพงานรับปริญญาต่างๆ รวบรวมข้อมูลลูกค้า บริษัทเอ-ทีมแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เคยประจำกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์อนาคต บริษัทสำนักพิมพ์สวัสดิ์ จำกัด เคยเป็นนักข่าว Rewriter ติดต่อ ผลิตรายการ บริษัทไทยสกายเทเลวิชั่น จำกัด
6. **นางสาวเขาวนันทน์ เชษฐรัตน์** นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานประจำกองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษารบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยู่ประมาณ 12 ปี ก่อนที่จะผันตัวเองออกมาเป็นอาจารย์พิเศษ และทำงานเป็นนักเขียนนักแปลอิสระในปัจจุบัน
7. **นางสาวแสงเสรี อภาภิรม** ผู้ช่วยวิจัย จบปริญญาตรีสาขา Finance: Investment & Banking; California State University, Fullerton, U.S.A ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีประจำแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และ 1 ปี ตำแหน่ง Trader, Global Market Div., ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ
8. **Mr. Samuel Srethapakdi**, Translator, BA.,Economic, Brown University, U.S.A